

## Mục đích:

SCL Health System (SCL Health) cam kết cung cấp hỗ trợ tài chính cho những ai có nhu cầu chăm sóc sức khỏe và không có bảo hiểm, thiếu bảo hiểm, không đủ điều kiện tham gia một chương trình của chính phủ, hoặc không thể thanh toán chi phí chăm sóc cần thiết về mặt y tế dựa trên hoàn cảnh tài chính hộ gia đình của họ. Phù hợp với nhiệm vụ của mình là cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe quan tâm đến người bệnh, chất lượng cao, vừa túi tiền và bảo vệ những người nghèo và dễ bị tổn thương, SCL Health nỗ lực đảm bảo rằng khả năng tài chính của những người cần các dịch vụ chăm sóc sức khỏe không làm cho họ không thể tìm kiếm hoặc nhận được sự chăm sóc.

SCL Health sẽ cung cấp, không phân biệt đối xử, dịch vụ chăm sóc cho các bệnh cần cấp cứu cho các cá nhân bất kể khả năng thanh toán của họ là gì hoặc điều kiện nhận hỗ trợ tài chính của họ hay hỗ trợ của chính phủ là gì.

Hỗ trợ tài chính sẽ được cung cấp cho những bệnh nhân nào đáp ứng các tiêu chí của chương trình và cư trú trong một trong các khu vực dịch vụ của SCL Health. Hỗ trợ tài chính sẽ được cung cấp, không phân biệt đối xử, cho các bệnh nhân bên ngoài các khu vực dịch vụ của SCL Health, là những người đủ điều kiện tham gia chương trình theo cách khác, và những người có bệnh trạng cần chăm sóc khẩn cấp, cấp cứu hoặc đe dọa tính mạng.

SCL Health sẽ sử dụng Các Quy Định Về Mức Nghèo Khổ Của Liên Bang mới nhất để xác định điều kiện tham gia chương trình theo chính sách hỗ trợ tài chính của mình. Bệnh nhân nào đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính có thể nhận được sự chăm sóc giảm giá toàn bộ hoặc thanh toán một khoản lệ phí đã giảm giá theo chính sách này. Một quy định về khó khăn trong y tế mở rộng sự hỗ trợ tài chính đến các bệnh nhân nào có thu nhập cao hơn ngưỡng đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính và hóa đơn y tế cao hơn ngưỡng tỉ lệ thu nhập hộ gia đình của bệnh nhân.

Chính sách hỗ trợ tài chính này tuân thủ các điều luật hiện hành của liên bang, tiểu bang và địa phương. Sự hỗ trợ tài chính được mở rộng với kỳ vọng rằng bệnh nhân sẽ hợp tác với các thủ tục của SCL Health để làm đơn xin sự hỗ trợ tài chính đó hoặc các hình thức thanh toán khác. Họ cũng sẽ đóng góp vào chi phí chăm sóc của mình theo khả năng thanh toán của họ. Các cá nhân có năng lực tài chính để mua bảo hiểm sức khỏe sẽ được khuyến khích làm như thế, như một cách đảm bảo sự tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, vì sức khỏe chung của bản thân họ, và để bảo vệ tài sản cá nhân của họ. Sự tiếp cận bảo hiểm hoặc bảo hiểm Medicaid đã mở rộng đáng kể thông qua chương trình Health Exchanges của liên bang và tiểu bang. Chúng tôi kỳ vọng rằng bất kỳ bệnh nhân nào không có bảo hiểm nên hợp tác với SCL Health trong việc xác định tính khả dụng của chi trả từ Medicaid hoặc bảo hiểm.

Theo đó, chính sách thành văn này:

- Gồm có các tiêu chí về điều kiện nhận hỗ trợ tài chính – chăm sóc giảm giá toàn bộ hoặc một phần.
- Mô tả cơ sở để tính các số tiền tính cho các bệnh nhân đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính theo chính sách này.
- Mô tả cách thức theo đó bệnh nhân có thể làm đơn xin hỗ trợ tài chính.
- Mô tả các cách thức sẽ được sử dụng để công bố rộng rãi chính sách này trong các cộng đồng mà các cơ sở của SCL Health phục vụ.
- Hạn chế số tiền SCL Health sẽ tính đối với dịch vụ chăm sóc cấp cứu hoặc chăm sóc cần thiết về mặt y tế khác cho những người đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính. Giới hạn này sẽ dựa trên biểu giá trung bình được Medicare cho phép.

## Phạm vi:

Chính sách này áp dụng cho tất cả những ai làm việc cho hoặc thay mặt cho SCL Health. Chính sách này áp dụng cho tất cả các cơ sở bệnh viện của SCL Health bao gồm nhưng không giới hạn ở:

- Good Samaritan Medical Center – Lafayette, CO
- Lutheran Medical Center – Wheat Ridge, CO
- Saint Joseph Hospital – Denver, CO
- St. Mary's Medical Center – Grand Junction, CO
- St. Vincent Healthcare – Billings, MT
- Holy Rosary Healthcare – Miles City, MT
- St. James Healthcare – Butte, MT
- St. Francis Health Center – Topeka, KS
- Các Nhà Cung Cấp Do SCL Health Tuyển Dụng

Để quản lý các nguồn lực của mình một cách có trách nhiệm và để cho phép SCL Health cung cấp mức hỗ trợ thích hợp cho những người có khó khăn, Hội Đồng Quản Trị của SCL Health lập ra các quy định hỗ trợ tài chính sau đây.

## Định nghĩa:

Vì mục đích của chính sách này, các thuật ngữ sau đây được định nghĩa:

**Chăm Sóc Giảm Giá** — sự hỗ trợ tài chính cung cấp dịch vụ chăm sóc ở mức lệ phí đã giảm giá cho các bệnh nhân đủ điều kiện có thu nhập gia đình hàng năm nằm trong khoảng bằng hoặc lớn hơn 200% nhưng nhỏ hơn hoặc bằng 400% Các Quy Định Về Mức Nghèo Khổ Của Liên Bang. Hình thức hỗ trợ tài chính này miễn nghĩa vụ tài chính cho bệnh nhân, trừ những số tiền có thể đến hạn sau khi đã áp dụng các khoản giảm giá phù hợp đối với các dịch vụ y tế do SCL Health cung cấp. Các số tiền Chăm Sóc Giảm Giá được mô tả trong [Bảng Trách Nhiệm của Bệnh Nhân Trong Hỗ Trợ Tài Chính - Tài Liệu Đính Kèm B.](#)

**Giai Đoạn Xác Định Điều Kiện** — vì mục đích xác định điều kiện nhận hỗ trợ tài chính, SCL Health sẽ xem xét thu nhập hàng năm của gia đình từ giai đoạn ba tháng trước đó và/hoặc năm thuế trước đó như được cho biết bởi biên nhận tiền lương hoặc bản khai thuế thu nhập gần nhất và thông tin khác. Giấy tờ chứng minh thu nhập có thể được xác định bằng cách tính trung bình năm đối với thu nhập của gia đình trong năm cho đến nay, cân nhắc tỉ lệ thu nhập hiện tại.

**Giai Đoạn Đánh Giá Điều Kiện** — các bệnh nhân đã được xác định là đủ điều kiện sẽ được hỗ trợ tài chính trong một khoảng thời gian 12 tháng. Hỗ trợ tài chính cũng sẽ áp dụng cho các khoản giảm giá đủ điều kiện phát sinh đối với các dịch vụ đã nhận trước ngày làm đơn xin hỗ trợ tài chính.

**Bệnh Trạng Cần Cấp Cứu** — như định nghĩa theo ý nghĩa của mục 1867 của Đạo Luật An Sinh Xã Hội (Social Security Act) (42 U.S.C. 1395dd), SCL Health điều trị cho những người bên ngoài khu vực dịch vụ của SCL Health nếu có bệnh trạng cần cấp cứu, chăm sóc khẩn cấp, hoặc đe dọa tính mạng.

**Gia đình** — như định nghĩa của Cục Điều Tra Dân Số Hoa Kỳ, một nhóm gồm hai người trở lên sống cùng nhau và có quan hệ huyết thống, hôn nhân hoặc nhận nuôi. Nếu bệnh nhân khai người phụ thuộc trong bản khai thuế thu nhập, theo các quy định của Sở Thuế Liên Bang, người đó có thể được xem là người phụ thuộc vì mục đích xác định điều kiện nhận hỗ trợ. Bất kỳ và tất cả nguồn thu của hộ gia đình sẽ được xem xét chung để xác định điều kiện theo chính sách hỗ trợ tài chính của SCL Health.

- Thu Nhập của Gia Đình: Thu Nhập của Gia Đình được xác định dùng định nghĩa của Cục Điều Tra Dân Số Hoa Kỳ khi xác định điều kiện nhận hỗ trợ dựa trên Các Quy Định Về Mức Nghèo Khổ Của Liên Bang.
- Bao gồm thu nhập, bảo hiểm thất nghiệp, bồi thường tai nạn lao động, An Sinh Xã Hội, Thu Nhập Đảm Bảm Bổ Sung, hỗ trợ công, lương cựu binh, phúc lợi cho người sống sót, trợ cấp thương tật, lương hưu hoặc thu nhập hưu trí, tiền lãi, cổ tức, tiền thuê nhà, tiền bản quyền, thu nhập từ điền trang và quỹ tín thác, hỗ trợ giáo dục, tiền cấp dưỡng, chu cấp nuôi con, hỗ trợ tài chính từ bên ngoài hộ gia đình, và các nguồn linh tinh khác;
- Phúc lợi phi hiện kim (ví dụ Medicare, Medicaid, và phúc lợi của Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung (SNAP), hỗ trợ chi phí sưởi, ăn trưa tại trường học, hỗ trợ nhà ở, hỗ trợ theo nhu cầu từ các tổ chức phi lợi nhuận, các khoản thanh toán chăm sóc bảo trợ, hoặc hỗ trợ khắc phục thảm họa) không được tính là thu nhập để xác định điều kiện nhận hỗ trợ tài chính;
- Lờn hoặc lỗ vốn;
- Được xác định trên cơ sở trước thuế;

Thu nhập gia đình của một người gồm có thu nhập của tất cả thành viên trưởng thành trong gia đình. Đối với bệnh nhân dưới 18 tuổi, thu nhập gia đình gồm có thu nhập của cha mẹ và/hoặc cha mẹ kế, người yêu không kết hôn hoặc bạn sống chung, hoặc người chăm sóc là người thân.

**Các Quy Định Về Mức Nghèo Khổ Của Liên Bang** — Các Quy Định Về Mức Nghèo Khổ Của Liên Bang được cập nhật hàng năm trong Hệ Thống Ghi Nhận Liên Bang bởi Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh Hoa Kỳ theo thẩm quyền của tiểu mục (2) của Mục 9902 của Khoản 42 của Bộ Luật Hoa Kỳ. Có thể tham khảo các quy định hiện hành tại <http://aspe.hhs.gov/POVERTY/>. SCL Health cập nhật bảng giới hạn nghèo khổ liên bang hàng năm vào ngày 1 tháng 4.

**Hỗ Trợ Tài Chính** — sự hỗ trợ được cung cấp cho bệnh nhân nào sẽ gặp khó khăn tài chính nếu phải thanh toán đầy đủ các khoản chi phí xuất túi dự kiến đối với các dịch vụ cần thiết về mặt y tế mà SCL Health cung cấp và đáp ứng các tiêu chí về điều kiện nhận hỗ trợ như thế..

**Chăm Sóc Giảm Giá Toàn Bộ (Miễn Phí)** — miễn 100% nghĩa vụ tài chính cho bệnh nhân phát sinh từ các dịch vụ y tế SCL Health cung cấp. Các bệnh nhân không có bảo hiểm hoặc thiếu bảo hiểm có thu nhập gia đình hàng năm không quá 200% Các Quy Định Về Mức Nghèo Khổ Của Liên Bang sẽ đủ điều kiện được chăm sóc giảm giá toàn bộ.

**Chi Phí Gộp** — tổng chi phí ở biểu giá đã xác lập hoàn chỉnh của tổ chức để cung cấp các dịch vụ chăm sóc cho bệnh nhân trước khi áp dụng các khoản trừ từ doanh thu.

**Người bảo lãnh** — một người không phải bệnh nhân, chịu trách nhiệm thanh toán hóa đơn của bệnh nhân.

**Khó Khăn Y Tế** — sự hỗ trợ tài chính cung cấp giảm giá dựa trên một thang đối chiếu, cho các bệnh nhân đủ điều kiện có thu nhập gia đình hàng năm trên 400% Các Quy Định Về Mức Nghèo Khổ Của Liên Bang, nhưng không quá \$200.000, và các nghĩa vụ tài chính phát sinh từ các dịch vụ y tế được cung cấp bởi bất kỳ đơn vị hoặc nhà cung cấp nào của SCL Health cao hơn 20% thu nhập gia đình hàng năm.

**Cần Thiết Về Mặt Y Tế** — theo định nghĩa của Medicare là các dịch vụ hoặc sản phẩm hợp lý và cần thiết để chẩn đoán hoặc điều trị bệnh hoặc thương tật.

**Từ Thiện Giả Định** — xác định điều kiện nhận hỗ trợ tài chính dựa trên thông tin kinh tế-xã hội áp dụng cho bệnh nhân, được thu thập từ các nguồn thị trường.

**Kế Hoạch Thanh Toán Hợp Lý** — một kế hoạch thanh toán mở rộng được thương lượng giữa SCL Health và bệnh nhân đối với bất kỳ khoản chi phí xuất túi nào của bệnh nhân. Kế hoạch thanh toán này sẽ cân nhắc thu nhập và tài sản của bệnh nhân, số tiền còn nợ và bất kỳ khoản thanh toán nào trước đây.

**Bệnh Nhân Không Có Bảo Hiểm** — một người không được chi trả bởi một công ty bảo hiểm thương mại bên thứ ba, một chương trình ERISA, một Chương Trình Chăm Sóc Sức Khỏe của Liên Bang (bao gồm nhưng không giới hạn ở Medicare, Medicaid, SCHIP và CHAMPUS), Bồi Thường Tan Nạn Lao Động, hoặc hỗ trợ khác của bên thứ ba để giúp đáp ứng các nghĩa vụ thanh toán của họ.

**Bệnh Nhân Thiếu Bảo Hiểm** — một người, có bảo hiểm tư nhân hoặc công cộng, sẽ gặp khó khăn tài chính nếu phải thanh toán toàn bộ các khoản chi phí xuất túi dự kiến cho các dịch vụ y tế cung cấp bởi SCL Health.

## **Chính sách:**

### Các Dịch Vụ Đủ Điều Kiện

Các dịch vụ và sản phẩm đủ điều kiện theo chính sách hỗ trợ tài chính này gồm có như sau:

1. Dịch vụ y tế điều trị chấn thương và cấp cứu được cung cấp trong môi trường cấp cứu. Dịch vụ chăm sóc sẽ tiếp tục đến khi bệnh trạng của bệnh nhân đã ổn định trước khi xác định các thỏa thuận thanh toán;
2. Dịch vụ để điều trị một bệnh trạng mà, nếu không được điều trị nhanh chóng, sẽ dẫn đến sự thay đổi bất lợi ở tình trạng sức khỏe của bệnh nhân;
3. Dịch vụ không chọn lọc được cung cấp để đáp ứng các tình huống đe dọa tính mạng trong môi trường phi cấp cứu; và/hoặc
4. Dịch vụ cần thiết về mặt y tế khác được xếp lịch trước và được đánh giá và phê duyệt theo quyết định của SCL Health.

Dịch vụ không đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính gồm có như sau:

1. Các thủ tục chọn lọc không cần thiết về mặt y tế bao gồm, và không giới hạn ở, các dịch vụ thẩm mỹ.
2. Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc khác không được lập hóa đơn thông qua SCL Health (ví dụ như các dịch vụ của bác sĩ độc lập, điều dưỡng riêng, vận chuyển cứu thương, v.v.). Bệnh nhân phải trực tiếp liên lạc với các nhà cung cấp dịch vụ để hỏi về sự hỗ trợ và thương lượng thỏa thuận thanh toán với các phòng mạch này.

## Điều Kiện và Tiêu Chí Nhân Hỗ Trợ

Sự hỗ trợ tài chính sẽ được mở rộng đến các bệnh nhân, hoặc người bảo lãnh của bệnh nhân, theo nhiệm vụ và giá trị của SCL Health. Điều kiện nhận hỗ trợ tài chính sẽ được xem xét đối với những ai không có bảo hiểm, thiếu bảo hiểm hoặc không thể thanh toán chi phí chăm sóc của mình, dựa trên sự xác định nhu cầu tài chính theo Chính Sách này. Khi xác định điều kiện nhận hỗ trợ của bệnh nhân, SLCHS không dựa trên chủng tộc, giới tính, độ tuổi, thiên hướng tình dục, liên kết tôn giáo, tư cách xã hội hay nhập cư, hoặc tuổi của bệnh nhân.

SCL Health sẽ cung cấp hỗ trợ tài chính cho bệnh nhân, hoặc người bảo lãnh của bệnh nhân, tuân thủ luật pháp liên bang, tiểu bang và địa phương. Sự hỗ trợ tài chính sẽ dựa trên nhu cầu tài chính và sẽ không dựa trên chủng tộc, sắc tộc, tôn giáo, nòi giống, giới tính, độ tuổi, tư cách xã hội hoặc nhập cư, thiên hướng tình dục hoặc tình trạng bảo hiểm.

Đương đơn xin hỗ trợ tài chính có trách nhiệm làm đơn gửi các chương trình công cộng để nhận bảo hiểm khả dụng. Họ cũng phải tìm kiếm bảo hiểm sức khỏe công cộng hoặc tư nhân đối với dịch vụ chăm sóc SCL Health cung cấp. Bệnh nhân, hoặc người bảo lãnh của bệnh nhân phải hợp tác trong việc đăng ký tham gia các chương trình áp dụng và các nguồn tài trợ có thể xác định, bao gồm chi trả của COBRA (một điều luật liên bang cho phép gia hạn trong thời gian hạn chế đối với phúc lợi chăm sóc sức khỏe). Nếu SCL Health xác định rằng có thể có chi trả COBRA, và bệnh nhân không phải là một bên thụ hưởng Medicare hoặc Medicaid, bệnh nhân hoặc người bảo lãnh của bệnh nhân phải cung cấp cho SCL Health thông tin cần thiết để xác định phí bảo hiểm hàng tháng của COBRA. Họ sẽ phải hợp tác với nhân viên của SCL Health để xác định xem họ có đủ điều kiện được hỗ trợ đóng phí bảo hiểm COBRA của SCL Health hay không, sự hỗ trợ này có thể được cung cấp trong thời gian hạn chế để giúp đảm bảo sự chi trả của bảo hiểm.

Bệnh nhân, hoặc người bảo lãnh của bệnh nhân, nếu không hợp tác trong việc đăng ký tham gia các chương trình có thể thanh toán chi phí các dịch vụ chăm sóc sức khỏe của họ chẳng hạn như Medicaid, có thể bị từ chối hỗ trợ tài chính. SCL Health sẽ cố gắng hỗ trợ bệnh nhân hoặc người bảo lãnh của bệnh nhân đăng ký tham gia các chương trình công cộng và tư nhân.

Theo các quy định của ĐẠO LUẬT ĐIỀU TRỊ CẤP CỨU VÀ LAO ĐỘNG CỦA LIÊN BANG (FEDERAL EMERGENCY MEDICAL TREATMENT AND LABOR ACT, EMTALA) bệnh nhân sẽ không bị sàng lọc về thông tin hỗ trợ tài chính hoặc thông tin thanh toán trước khi cung cấp dịch vụ trong trường hợp cấp cứu.

Các Quy Định Về Mức Nghèo Khổ Của Liên Bang sẽ được sử dụng để xác định điều kiện nhận hỗ trợ tài chính của bệnh nhân. Điều kiện nhận hỗ trợ tài chính sẽ dựa trên sự kết hợp thu nhập và tài sản của gia đình.

**Chăm Sóc Giảm Giá Toàn Bộ (Miễn Phí):** Đối với các dịch vụ đủ điều kiện, sự chăm sóc giảm giá toàn bộ sẽ được cung cấp cho bệnh nhân hoặc người bảo lãnh của bệnh nhân nào đáp ứng các tiêu chí sau đây:

1. Bệnh nhân không có bảo hiểm và thiếu bảo hiểm nào đáp ứng các tiêu chí điều kiện nhận hỗ trợ khác và có thu nhập gia đình hàng năm không quá 200% Các Quy Định Về Mức Nghèo Khổ Của Liên Bang, và
2. Đã sử dụng hết tất cả các lựa chọn thanh toán khác cho bệnh nhân bao gồm bảo hiểm tư nhân, các chương trình hỗ trợ y tế của liên bang, tiểu bang và địa phương, và các hình thức hỗ trợ khác do các bên thứ ba cung cấp.

**Chăm Sóc Giảm Giá:** Đối với các dịch vụ đủ điều kiện, chi phí chăm sóc sẽ được giảm giá và bệnh nhân hoặc người bảo lãnh của bệnh nhân sẽ được giảm giá miễn là họ đáp ứng các tiêu chí sau đây:

1. Bệnh nhân không có bảo hiểm và thiếu bảo hiểm nào đáp ứng các tiêu chí điều kiện nhận hỗ trợ khác và có thu nhập gia đình hàng năm nằm trong khoảng cao hơn 200% nhưng thấp hơn hoặc bằng 400% Các Quy Định Về Mức Nghèo Khổ Của Liên Bang, và

2. Đã sử dụng hết tất cả các lựa chọn thanh toán khác cho bệnh nhân bao gồm bảo hiểm tư nhân, các chương trình hỗ trợ y tế của liên bang, tiểu bang và địa phương, và các hình thức hỗ trợ khác do các bên thứ ba cung cấp.

Các khoản giảm giá được mô tả trong [Bảng Trách Nhiệm của Bệnh Nhân Trong Hỗ Trợ Tài Chính - Tài Liệu Đính Kèm B.](#)

**Khó Khăn Y Tế:** Mặc dù hỗ trợ tài chính thường được cung cấp tuân theo các tiêu chí đã đặt ra, chúng tôi công nhận rằng đôi khi có thể cần phải cung cấp sự hỗ trợ bổ sung dựa trên tình tiến giảm nhẹ.

Đối với các dịch vụ đủ điều kiện, sự chăm sóc giảm giá sẽ được cung cấp cho bệnh nhân hoặc người bảo lãnh của bệnh nhân nào đáp ứng các tiêu chí sau đây:

1. Bệnh nhân, hoặc người bảo lãnh của bệnh nhân, có thu nhập gia đình hàng năm cao hơn 400% Các Quy Định Về Mức Nghèo Khổ Của Liên Bang nhưng dưới \$200.000, và
2. Bệnh nhân hoặc người bảo lãnh của bệnh nhân đã sử dụng hết tất cả các lựa chọn thanh toán khác bao gồm bảo hiểm tư nhân, các chương trình hỗ trợ y tế của liên bang, tiểu bang và địa phương, và các hình thức hỗ trợ khác do các bên thứ ba cung cấp; và
3. Chi phí xuất túi, nghĩa vụ của bệnh nhân phát sinh từ các dịch vụ y tế được cung cấp bởi các nhà cung cấp của SCL Health cao hơn 20% thu nhập gia đình hàng năm.

Bệnh nhân, hoặc người bảo lãnh của bệnh nhân, nếu đáp ứng các tiêu chí về điều kiện khó khăn y tế sẽ được điều chỉnh các chi phí của SCL Health đến mức 20% thu nhập gia đình hàng năm. Sự điều chỉnh chi phí này sẽ áp dụng cho tất cả các dịch vụ y tế đủ điều kiện theo quy định này trong một năm lịch.

**Giảm Giá Cho Người Không Có Bảo Hiểm:** Bệnh nhân nào không đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính và không có chi trả của bên thứ ba cho các dịch vụ cần thiết về mặt y tế mà SCL Health cung cấp sẽ được xem xét giảm giá như quy định trong Chính Sách Giảm Giá Cho Người Không Có Bảo Hiểm của SCL Health.

**Các Kế Hoạch Thanh Toán:** Một kế hoạch thanh toán hợp lý sẽ được lập ra giữa SCL Health và bệnh nhân hoặc người bảo lãnh của bệnh nhân, đối với bất kỳ số dư nào còn lại sau khi đã giảm chi phí chăm sóc theo chính sách hỗ trợ tài chính.

### **Các Dịch Vụ Cấp Cứu**

Các cơ sở chăm sóc của SCL Health sẽ cung cấp cho những ai cần chăm sóc cấp cứu, hoặc những ai có một người đại diện yêu cầu nếu bệnh nhân không thể yêu cầu, khám sàng lọc để xác định xem có tồn tại bệnh trạng cần cấp cứu hay không. Các cơ sở chăm sóc của SCL Health sẽ không trì hoãn khám và điều trị để thắc mắc về phương thức thanh toán hay chi trả bảo hiểm, hoặc tư cách công dân hay tư cách hợp pháp của bệnh nhân.

Các cơ sở chăm sóc của SCL Health sẽ điều trị cho người có bệnh trạng cần cấp cứu đến khi bệnh trạng được giải quyết hoặc ổn định và bệnh nhân có thể tự chăm sóc sau khi xuất viện, hoặc nếu không thể, có thể nhận được sự chăm sóc liên tục theo nhu cầu. Chăm sóc nội trú sẽ được cung cấp ở mức bình đẳng đối với mọi bệnh nhân, bất kể khả năng thanh toán là gì. Các cơ sở chăm sóc của SCL Health sẽ không cho bệnh nhân có bệnh trạng cần cấp cứu xuất viện trước khi ổn định nếu bảo hiểm của bệnh nhân bị hủy hoặc ngưng thanh toán khác trong quá trình nằm viện.

Nếu một bệnh viện của SCL Health không có khả năng điều trị bệnh trạng cần cấp cứu đó, họ sẽ chuyển viện thích hợp cho bệnh nhân đến một bệnh viện khác có khả năng điều trị.

## **Cơ Sở Tính Tiền Cho Bệnh Nhân**

SCL Health sẽ không tính tiền đối với các bệnh nhân đủ điều kiện nhận Hỗ Trợ Tài Chính theo hợp đồng bảo hiểm này đối với dịch vụ cấp cứu hoặc dịch vụ chăm sóc khác cần thiết về mặt y tế cao hơn Số Tiền Thường Lập Hóa Đơn (AGB) đối với người có bảo hiểm. Bệnh nhân có thể yêu cầu thông tin về tỉ lệ AGB được áp dụng vào bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với Phòng Tư Vấn Tài Chính hoặc phòng Lập Hóa Đơn tại địa chỉ và số điện thoại liệt kê ở Tài Liệu Đính Kèm A.

SCL Health sẽ sử dụng phương pháp truy ngược để tính tỉ lệ AGB ít nhất một lần mỗi năm bằng cách chia tổng số tiền tất cả yêu cầu bồi thường bảo hiểm được Medicare và tất cả công ty bảo hiểm sức khỏe tư nhân đã trả đầy đủ với tư cách bên thanh toán chính đối với các yêu cầu đó trong khoảng thời gian mười hai (12) tháng trước đó cho tổng số chi phí gộp liên quan đối với các yêu cầu đó.

## **Làm Đơn Xin Hỗ Trợ Tài Chính**

Quyết định về điều kiện nhận hỗ trợ tài chính sẽ được đưa ra dựa trên chính sách của SCL Health và bản đánh giá nhu cầu tài chính bởi Phòng Tư Vấn Tài Chính. Bệnh nhân không có bảo hiểm và thiếu bảo hiểm sẽ được thông báo về chính sách hỗ trợ tài chính và quy trình nộp đơn. Bệnh nhân hoặc người bảo lãnh của bệnh nhân có trách nhiệm hợp tác trong quá trình làm đơn xin hỗ trợ tài chính bằng cách cung cấp thông tin và giấy tờ về số người trong gia đình, thu nhập và tài sản của gia đình.

SCHLS trước tiên sẽ cố gắng hợp lý giải thích về các phúc lợi Medicaid và các chương trình công cộng và tư nhân khả dụng khác cho bệnh nhân, hoặc người bảo lãnh của bệnh nhân, và cung cấp thông tin cho họ về các chương trình nào có thể chi trả cho các dịch vụ. SCHLS sẽ cố gắng giúp đỡ bệnh nhân hoặc người bảo lãnh của bệnh nhân làm đơn tham gia các chương trình công cộng, các chương trình tư nhân và bảo hiểm COBRA, mà họ có thể đủ điều kiện tham gia và có thể giúp họ nhận được và thanh toán chi phí các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Bệnh nhân nào được xác định là có khả năng đủ điều kiện sẽ được yêu cầu làm đơn tham gia các chương trình đó.

Thông tin về chi trả bên ngoài và chính sách hỗ trợ tài chính của SCL Health sẽ được truyền đạt cho bệnh nhân theo cách dễ hiểu, phù hợp về văn hóa và bằng những ngôn ngữ phổ biến nhất được sử dụng trong cộng đồng của họ.

**Đơn và Giấy Tờ:** Tất cả đương đơn phải điền vào mẫu đơn đăng ký xin Hỗ Trợ Tài Chính của SCL Health và cung cấp các giấy tờ được yêu cầu khi làm đơn xin hỗ trợ tài chính (xem #3 bên dưới). Các giấy tờ có thể gồm có:

1. Thông tin thu nhập chẳng hạn như biên nhận tiền lương gần đây, giấy tờ chứng minh thu nhập tự kinh doanh, bản khai thuế thu nhập và sao kê ngân hàng gần nhất;
2. Chi phí chi phí hàng tháng (như mô tả trên mẫu đơn đăng ký hỗ trợ tài chính.); và/hoặc
3. Thông tin về tài sản theo yêu cầu trong chính sách của SCL Health và trên mẫu đơn đăng ký nhận hỗ trợ tài chính.

Chính sách này của SCL Health quy định một sự đảm bảo tối thiểu \$10.000 bằng tiền mặt và các khoản đầu tư, vốn ở nơi cư trú chính, một chiếc xe mỗi thành viên gia đình có giấy phép trong hộ gia đình của đương đơn, các tài khoản kế hoạch hưu trí bao gồm các số dư IRA, 401k và 403b, các quỹ tín thác không thu hồi cho mục đích tang ma, và/hoặc các kế hoạch tiết kiệm học đại học do Liên Bang và Tiểu Bang quản lý.

Tất cả tài sản khác sẽ được xem là khả dụng để thanh toán các chi phí chăm sóc sức khỏe. Phải điền vào mẫu đơn xin hỗ trợ tài chính của SCL Health và phải cung cấp giấy tờ để đơn được xem xét. Phải nộp đơn xin hỗ trợ tài chính đến các văn phòng sau đây:

## Tham khảo Các Cơ Sở Bệnh Viện của SCL Health - Tài Liệu Đính Kèm A để biết danh sách tất cả các cơ sở bệnh viện của SCL Health.

Đơn xin hỗ trợ tài chính sẽ được giải quyết nhanh chóng, và SCL Health sẽ thông báo cho bệnh nhân hoặc đương đơn bằng văn bản trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được đơn hoàn chỉnh. Nếu bị từ chối điều kiện nhận bất kỳ hỗ trợ tài chính nào của SCL Health, bệnh nhân có thể làm đơn lại bất kỳ khi nào có thay đổi về thu nhập hoặc tình trạng. Cũng có thể nộp lại đơn xin hỗ trợ tài chính vào những thời điểm cung cấp dịch vụ sau này nếu quyết định hỗ trợ tài chính gần nhất được đưa ra trước đó hơn một năm.

### **Điều Kiện Giả Định**

SCL Health công nhận rằng không phải bệnh nhân, hay người bảo lãnh của bệnh nhân nào cũng có thể điền đơn xin hỗ trợ tài chính hoặc cung cấp giấy tờ bắt buộc. Chúng tôi có các tư vấn viên tài chính tại từng cơ sở chăm sóc để hỗ trợ bất kỳ ai muốn được hỗ trợ làm đơn. Đối với bệnh nhân hoặc người bảo lãnh của bệnh nhân nào không thể cung cấp các giấy tờ bắt buộc nhưng đáp ứng các tiêu chí về nhu cầu tài chính, SCL Health có thể cung cấp sự hỗ trợ tài chính. Cụ thể là, điều kiện giả định có thể được xác định dựa trên hoàn cảnh sống cá nhân, có thể gồm có:

1. Các chương trình thuốc theo toa do tiểu bang tài trợ;
2. Người vô gia cư hoặc người được chăm sóc bởi một phòng khám dành cho người vô gia cư;
3. Việc tham gia các Chương Trình Dành Cho Phụ Nữ, Trẻ Sơ Sinh và Trẻ Em (WIC);
4. Đủ điều kiện tham gia chương trình tem phiếu thực phẩm;
5. Đủ điều kiện tham gia chương trình ăn trưa phụ cấp tại trường;
6. Đủ điều kiện tham gia các chương trình hỗ trợ khác của tiểu bang hoặc địa phương không có tài trợ (ví dụ chương trình spend-down của Medicaid);
7. Nhà ở dành cho người có thu nhập thấp/nhà ở trợ cấp được cung cấp như địa chỉ hợp lệ; và/hoặc
8. Bệnh nhân qua đời không rõ di sản.

Đối với bệnh nhân, hoặc người bảo lãnh, nào không đáp ứng quy trình làm đơn của SCL Health, các nguồn thông tin khác có thể được sử dụng để đánh giá nhu cầu tài chính cá nhân của họ. Thông tin này sẽ giúp SCHLS đưa ra quyết định có cân nhắc về nhu cầu tài chính của các bệnh nhân không đáp ứng.

Để giúp đỡ các bệnh nhân có khó khăn tài chính, SCL Health có thể thuê một bên thứ ba xem xét thông tin của bệnh nhân, hoặc người bảo lãnh của bệnh nhân, để đánh giá nhu cầu tài chính. Quy trình xem xét này sử dụng một mô hình dự đoán được thừa nhận trong ngành chăm sóc sức khỏe, dựa trên các cơ sở dữ liệu hồ sơ công khai. Mô hình này kết hợp dữ liệu hồ sơ công khai để tính điểm kinh tế-xã hội và năng lực tài chính. Bộ quy tắc của mô hình này được thiết kế để đánh giá từng bệnh nhân theo cùng các tiêu chuẩn và được điều chỉnh dựa trên những sự phê duyệt hỗ trợ tài chính trong quá khứ đối với SCL Health. Mô hình dự đoán này giúp SCL Health đánh giá xem bệnh nhân có đặc điểm của các bệnh nhân khác mà trong quá khứ đã đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính theo quy trình làm đơn truyền thống hay không.

Thông tin từ mô hình dự đoán này có thể được SCL Health sử dụng để xác định điều kiện giả định cho, hoặc miễn một số yêu cầu về giấy tờ cho bệnh nhân hoặc người bảo lãnh của họ. Trong các trường hợp không có thông tin trực tiếp cung cấp bởi bệnh nhân, và sau khi cố gắng xác nhận tính khả dụng của bảo hiểm, mô hình dự đoán này cung cấp một phương pháp có hệ thống để đưa ra quyết định về điều kiện giả định đối với các bệnh nhân có khó khăn tài chính.

Trong trường hợp bệnh nhân không đủ điều kiện dựa trên tập hợp quy tắc giả định, bệnh nhân vẫn có thể cung cấp thông tin bắt buộc và được xem xét theo quy trình làm đơn xin hỗ trợ tài chính truyền thống.



Tài khoản của bệnh nhân sẽ được xem xét riêng và có thể được xác định điều kiện giả định. Các tài khoản này sẽ được tái phân loại theo chính sách hỗ trợ tài chính. Giảm giá cho các tài khoản này sẽ không được gửi đến đơn vị thu tiền và sẽ không được đưa vào chi phí nợ xấu của SCL Health.

Quy trình sàng lọc giả định mang lại một lợi ích chung giúp SCL Health xác định có hệ thống các bệnh nhân có khó khăn tài chính, giảm gánh nặng hành chính và cung cấp sự hỗ trợ tài chính cho bệnh nhân và người bảo lãnh, một số họ đã không đáp ứng quy trình làm đơn xin hỗ trợ tài chính.

### **Phê Duyệt Hỗ Trợ Tài Chính**

Quyết định hỗ trợ tài chính sẽ được đưa ra theo chính sách đã duyệt và theo cách phản ánh trách nhiệm quản lý tài chính và trách nhiệm xã hội. Những điều chỉnh sẽ tuân theo các mức được xác lập trong chính sách của SCL Health.

### **Thời Hạn Xác Lập Điều Kiện Tài Chính**

Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để xác định điều kiện nhận hỗ trợ của bệnh nhân, hoặc người bảo lãnh của bệnh nhân. Quyết định hỗ trợ tài chính có thể được đưa ra trong bất kỳ giai đoạn nào trong thời gian bệnh nhân lưu trú sau ổn định bệnh trạng hoặc trong chu kỳ thu tiền.

Quyết định hỗ trợ tài chính của SCL Health sẽ được đưa ra sau khi đã cố gắng hết sức xác định điều kiện tham gia các chương trình công cộng hoặc tư nhân khác của bệnh nhân. Nếu đang xin các nguồn hỗ trợ tài chính khác, SCL Health sẽ liên lạc với bệnh nhân hoặc người bảo lãnh của bệnh nhân về quy trình đó và thời hạn dự kiến đưa ra quyết định và sẽ không tìm cách thu tiền trong khi quyết định đó đang được đưa ra.

Đơn xin hỗ trợ tài chính sẽ được giải quyết nhanh chóng, và SCL Health sẽ thông báo cho bệnh nhân hoặc đương đơn bằng văn bản trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được đơn hoàn chỉnh. Nếu được duyệt điều kiện nhận hỗ trợ, bệnh nhân sẽ được hỗ trợ tài chính trong thời gian 12 tháng. Hỗ trợ tài chính cũng sẽ áp dụng cho các khoản giảm giá đủ điều kiện phát sinh đối với các dịch vụ đã nhận trước ngày làm đơn.

Nếu bị từ chối điều kiện nhận bất kỳ hỗ trợ tài chính nào của SCL Health, bệnh nhân hoặc người bảo lãnh của bệnh nhân có thể làm đơn lại bất kỳ khi nào có thay đổi về thu nhập hoặc tình trạng. Cũng có thể nộp lại đơn xin hỗ trợ tài chính vào những thời điểm cung cấp dịch vụ sau này nếu quyết định hỗ trợ tài chính gần nhất được đưa ra trước đó hơn một năm.

### **Thông Báo về Hỗ Trợ Tài Chính**

SCL Health sẽ cung cấp thông tin về các chính sách và chương trình hỗ trợ tài chính của mình. Thông tin đó sẽ được đăng trên các trang web của SCL Health và các cơ sở chăm sóc. Thông báo về tính khả dụng của hỗ trợ tài chính sẽ được công bố tại khoa cấp cứu, trung tâm chăm sóc khẩn cấp, khoa tiếp nhận và đăng ký và văn phòng dịch vụ tài chính cho bệnh nhân nằm trong khuôn viên cơ sở, và tại các địa điểm khác mà SCL Health thấy là thích hợp. Thông báo trong các cơ sở chăm sóc sẽ được công bố ở nơi dễ nhìn thấy. Các biển báo và thông tin khác về hỗ trợ tài chính sẽ được cung cấp bằng tiếng Anh và bất kỳ ngôn ngữ nào khác là ngôn ngữ chính của ít nhất 5% bệnh nhân hàng năm được phục vụ bởi cơ sở chăm sóc cụ thể.

Ngoài các phương thức nói trên, SCL Health sẽ công bố các bản tóm tắt về chính sách hoặc chương trình hỗ trợ tài chính cho các cơ quan chăm sóc sức khỏe và dịch vụ nhân sinh thích hợp trong cộng đồng và các tổ chức giúp người khó khăn khác. Thông tin về hỗ trợ tài chính, bao gồm số điện thoại liên lạc, sẽ được cung cấp trên hóa đơn của bệnh nhân và thông qua hình thức liên lạc miệng với bệnh nhân không có bảo hiểm và bệnh nhân có khả năng thiếu bảo hiểm.

Thông báo về hỗ trợ tài chính cũng sẽ được đưa vào mẫu đơn Điều Kiện Tiếp Nhận của SCL Health. SCL Health sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính cho bệnh nhân về hóa đơn SCL Health của họ và sẽ công bố thông tin về dịch vụ tư vấn đó. Bệnh nhân hoặc người bảo lãnh của bệnh nhân có trách nhiệm xếp lịch với tư vấn viên tài chính.

Thông tin về chính sách hỗ trợ tài chính của SCL Health sẽ được cung cấp cho nhân viên cơ sở chăm sóc. SCL Health sẽ đào tạo cho các cộng tác viên nào làm việc chặt chẽ với bệnh nhân (bao gồm những người phụ trách đăng ký và tiếp nhận bệnh nhân, hỗ trợ tài chính, dịch vụ khách hàng, lập hóa đơn và thu tiền) về các chính sách và hoạt động hỗ trợ tài chính và thu tiền. Giấy giới thiệu hỗ trợ tài chính cho bệnh nhân có thể được lập bởi bất kỳ cộng tác viên hoặc nhân viên y tế nào của SCL Health, bao gồm các bác sĩ, y tá, tư vấn viên tài chính, cán sự xã hội, người quản lý hồ sơ, cha tuyên úy hoặc những người bảo trợ tôn giáo.

Bệnh nhân, người bảo lãnh của bệnh nhân, thành viên gia đình, bạn thân hoặc người có quan hệ với bệnh nhân có thể làm đơn xin hỗ trợ tài chính tuân theo các điều luật hiện hành về quyền riêng tư. SCL Health cũng sẽ đáp ứng bất kỳ yêu cầu bằng lời hay văn bản nào về thông tin bổ sung liên quan đến chính sách hỗ trợ tài chính của bệnh nhân hoặc bất kỳ bên liên quan nào.

### **Kháng Nghị và Giải Quyết Bất Đồng**

Bệnh nhân có thể yêu cầu SCL Health xem xét trong trường hợp có bất đồng về việc áp dụng chính sách hỗ trợ tài chính này. Bệnh nhân nào bị từ chối hỗ trợ tài chính cũng có thể kháng nghị quyết định về điều kiện nhận hỗ trợ của họ.

Có thể nộp bất đồng và kháng nghị bằng cách liên lạc với Chương Trình Leadership Charity Indigent Care của cơ sở chăm sóc. Căn cứ cho bất đồng hoặc kháng nghị phải được lập thành văn bản và nộp trong vòng sáu tháng sau sự kiện làm phát sinh bất đồng hoặc thông báo quyết định về điều kiện nhận hỗ trợ tài chính.

Tham khảo [Các Cơ Sở Bệnh Viện của SCL Health - Tài Liệu Đính Kèm A](#) để biết danh sách các cơ sở bệnh viện của SCL Health để nộp bất đồng hoặc kháng nghị.

### **Duy Trì Hồ Sơ**

SCL Health sẽ ghi nhận bất kỳ và tất cả sự hỗ trợ tài chính, cho dù là chăm sóc giảm giá toàn bộ (miễn phí), chăm sóc giảm giá hoặc khó khăn y tế để duy trì các biện pháp kiểm soát thích hợp và đáp ứng mọi yêu cầu tuân thủ nội bộ và bên ngoài.

### **Các Biện Pháp Trong Trường Hợp Không Thanh Toán**

SCL Health sẽ thực hiện những nỗ lực nhất định để cung cấp cho bệnh nhân không có bảo hiểm thông tin về chính sách hỗ trợ tài chính của chúng tôi, chẳng hạn như bao gồm bản tóm tắt các sao kê hóa đơn, trước khi SCL Health hoặc các đơn vị thu tiền của chúng tôi thực hiện các biện pháp nhất định để thu tiền. Các chính sách thu tiền của SCL Health sẽ tuân thủ các quy định và điều luật của liên bang và tiểu bang điều chỉnh hoạt động lập hóa đơn và thu tiền trong chăm sóc sức khỏe. Không có thông tin tài liệu nào thu thập thông qua quy trình làm đơn sẽ được sử dụng cho các biện pháp thu tiền.

Chúng tôi sẽ không theo đuổi các biện pháp thu tiền đặc biệt đối với bất kỳ bệnh nhân nào trong vòng 150 ngày sau khi phát hành hóa đơn ban đầu hoặc trước tiên không có nỗ lực hợp lý để xác định xem bệnh nhân có đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính hay không. Những nỗ lực hợp lý sẽ bao gồm nhưng không giới hạn ở chứng minh rằng bệnh nhân còn nợ hóa đơn chưa thanh toán và tất cả các nguồn thanh toán bên thứ ba đã được xác định và lập hóa đơn cho SCL Health. Những nỗ lực hợp lý cũng gồm có bám theo đuổi các biện pháp thu tiền đối với bệnh nhân không có bảo hiểm (hoặc có khả năng thiếu bảo hiểm) cho đến khi bệnh nhân đã được thông báo về chính sách hỗ trợ tài chính của cơ sở chăm sóc và đã có cơ hội làm đơn xin hỗ trợ hoặc tự tìm một kế hoạch thanh toán hợp lý. Các cơ sở chăm sóc sẽ tránh thực hiện các biện pháp thu tiền đặc biệt đối với bệnh nhân nếu bệnh nhân cung cấp giấy tờ chứng minh rằng họ đã làm đơn xin bảo hiểm chăm sóc sức khỏe theo chương trình Medicaid, hoặc các chương trình chăm sóc sức khỏe được tài trợ công khác.

Chính sách của SCL Health về chăm sóc bệnh trạng cần cấp cứu cấm yêu cầu thanh toán trước khi nhận dịch vụ hoặc cho phép các hoạt động thu tiền có thể làm cản trở việc cung cấp dịch vụ chăm sóc cấp cứu.

Chính sách của SCL Health quy định rằng thông tin về hỗ trợ tài chính phải được cung cấp trong mọi bản kê gửi cho bệnh nhân để thông báo cho họ về số dư còn nợ. Ngoài ra, các cơ sở chăm sóc và/hoặc các cộng tác viên kinh doanh của các cơ sở chăm sóc phải liên lạc với bệnh nhân không đáp ứng quy trình, dùng hình thức liên lạc bằng lời và văn bản, để thông báo cho họ biết số dư còn nợ và thảo luận về điều kiện nhận hỗ trợ tài chính hoặc các lựa chọn thanh toán hợp lý.

Như mô tả trong chính sách riêng về lập hóa đơn và thu tiền, SCL Health có thể theo đuổi các biện pháp thu tiền đối với các bệnh nhân nào được phát hiện là không đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính, các bệnh nhân nào đã được chăm sóc giảm giá hoặc giảm giá vì khó khăn y tế nhưng không có thiện chí hợp tác thanh toán số dư còn lại, hoặc bệnh nhân nào đã lập kế hoạch thanh toán nhưng không tuân thủ kế hoạch thanh toán đó. Mọi biện pháp thu tiền của SCL Health đều tuân thủ Đạo Luật về Các Hoạt Động Thu Nợ Công Bằng (Fair Debt Collection Practice Act), đã sửa đổi bổ sung bởi Công Luật số 104-208, 110 Stat. 3009.

### **Các Yêu Cầu Quy Định**

Khi thực hiện chính sách này, ban quản lý và các cơ sở của SCL Health phải tuân thủ mọi điều luật, quy tắc và quy định của liên bang, tiểu bang và địa phương có thể áp dụng cho các hoạt động được thực hiện tuân theo chính sách này.

### **Các trường hợp loại trừ**

Các cơ sở chăm sóc sau đây không bị điều chỉnh bởi chính sách này:

- Mount Saint Vincent

### **Phê Duyệt Chính Sách**

Chính sách hỗ trợ tài chính của SCL Health sẽ được xem xét định kỳ. Bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách này phải được Hội Đồng Quản Trị của SCL Health phê duyệt.

**Tham khảo:**

- Không có

**Các Chính Sách Liên Quan:**

- Không có

**Các Giấy Tờ Bổ Trợ:**

- [Các Cơ Sở Bệnh Viện của SCL Health - Tài Liệu Đính Kèm A](#)
- [Bảng Trách Nhiệm của Bệnh Nhân Trong Hỗ Trợ Tài Chính - Tài Liệu Đính Kèm B](#)

**Theo dõi:**

- Không có

**ATTACHMENT A**

Requests for financial assistance, questions, disputes and appeals may be filed by contacting the care site's Leadership Charity Indigent Care program, located at SCL Health Revenue Service Center:

**SCL Health Revenue Service Center**

Attention: Charity Indigent Care Program Management

500 Eldorado Blvd.

Broomfield, CO 80021

303-272-0967

855-821-0124 toll free

<http://www.sclhealthsystem.org/customer-service/financial-assistance-and-charity/charity-policy/>

**SCL Health Care Site Locations:****Good Samaritan Medical Center**

200 Exempla Circle

Lafayette, CO 80026

**Lutheran Medical Center**

8300 W 38<sup>th</sup> Ave

Wheat Ridge, CO 80033

**St Joseph Hospital**

1375 East 19<sup>th</sup> Ave

Denver, CO 80218

**Platte Valley Hospital**

1606 Prairie Center Parkway, Ste. 270

Brighton, CO 80601

**St Mary's Medical Center**

2635 N 7<sup>th</sup> Street

Grand Junction, CO 81501

**St Vincent Healthcare**

1233 N. 30<sup>th</sup> Street

Billings, MT 59301

**St James Healthcare**

200S Clark Street

Butte, MT 59701

**Holy Rosary Healthcare**

2600 Wilson Street

Miles City, MT 59301

## SCL Health Employee Providers

Abboud, Abdallah MD  
Adams, Shalease DO  
Agrawal, Basheal ohan MD  
Ahlers, Elizabeth Ormond PSYD  
Ahrendt, Lisa Daneker MD  
Akhunji, Shefta MD  
Alizadeh, Poursan Pouneh DO  
Allison, Amber Leigh PHD  
Alter-Pandya, Amy Sue DO  
Altman, Brian David MD  
Ammons, Mark Anders MD  
Anderson, William Deaton MD  
Angus, Christopher Robert MD  
Arnsberger, M Shannon DO  
Ashdown, Bree Anne MD  
Azam, Anita MD  
Azzouz, Muhammad Soubhi MD  
Bach, Ian Sebastian MD  
Ballonoff, Larry Bruce MD  
Barnes, Cody Jamison MD  
Barrett, Kari Lynn MD  
Bauer, William Joseph MD  
Baum, Stephen Edward MD  
Baxter, Aaron T MD  
Beasley, Benjamin Edward MD  
Belatti, Daniel Anthony MD  
Belk, Jonathan Michael DO  
Benedict, Claudia Kathleen MD  
Benoit, Michael Richard MD  
Bentler, James Michael MD  
Berger, Erik Morgan MD  
Berger, Sally Crile MD  
Berguer, Alexandra Marie MD  
Bertelson, Noelle Lynn MD  
Bey, Lovie Dorch MD  
Bhagavat, Aparna M MD  
Bigback, Jennifer L MD  
Blais, Kirk David DO  
Blavatsky, Nicholas MD  
Brants, Allan Meacham MD  
Braxton, John Haywood MD  
Breux, Charles Warren MD  
Brekke, Kyle Robert DO  
Brighton, Anjuli Maya MD  
Britt, Gregory Joseph MD  
Brooks, Heather E MD  
Bruen, Erica Ryberg MD  
Bruen, Kevin J MD  
Bryan, Blackshear Morrison MD

Bryant, Eric Neil MD  
Bryant-Greenwood, Bianca Kamakea Kam Lin Arao MD  
Buehler, Charles Emil MD  
Buikema, Kathryn Elizabeth DO  
Buisker, Elizabeth Anne DO  
Bullman, Jon Michael MD  
Burdick, Jonathan Paul MD  
Bush, Michael S MD  
Bütz, Michael R PHD  
Byram, Karee Elise MD  
Byron, Lori G MD  
Calderon, Aaron Joseph MD  
Calderwood, Camille Suzanne MD  
Cancro, Christopher James MD  
Cannon, Christopher Edward MD  
Cantrell, Gary James DO  
Cantu, Cesar Roman MD  
Carlson, Julie Ann MD  
Carpenter, Rachel Marinch MD  
Cassara, Michelle Karen MD  
Certain, Courtney Beth DO  
Chaloux, Tiffany Lee MD  
Chanin, Jake Michael MD  
Cherni-Smith, Rita J MD  
Cheyne, Bryan Graeme MD  
Chmielowiec, Katie Ann MD  
Chorney, Collette L MD  
Chou, Mark J DO  
Christian, Jacob Charles DO  
Ciocchetti, Jillian Marie MD  
Clark, Danika Shannon DO  
Cochran, Amalia MD  
Collier, Ann Marie MD  
Comes, Annette Clare MD  
Cooperman, Spencer Paul DO  
Cota, Adam Garry MD  
Cotter, Ryan Peter MD  
Cox, Bart MD  
Cunningham, Kristopher G MD  
Cyphers, Matthew P. MD  
Cyran, Elizabeth Mary MD  
Damron, Dana P MD  
Daniel, Stephanie Mary MD  
DaRosa, Michael Joshua DO  
Davis, Alvin Matthew PSYD  
Davis, Amy Lynn MD  
Davis, James Daniel DPM  
Davis, Laura Jane Barbara MD  
Davis, Rebecca Ervin MD  
Debenham, Kyle W MD  
Deering, Mary Beth MD  
Dernbach, Daniel A MD

Dernbach, Timothy A MD  
Desmarais, Thomas Joseph MD  
Devanney, Valerie Cristin MD  
Dewey, Kelly DO  
Diamandopoulos, Laura Antonia MD  
Dickerson, Keith Scott MD  
Dietrich, Katherine Lynne DO  
DiGiovine, Nick Mario MD  
Dinescu, Cristian Laurentiu MD  
Duethman, Emily Jo DO  
Dull, Matthew Brent MD  
Dwyer, Dana Lynn MD  
Dye, Joel MD  
Echeverri, Javier Arturo MD  
Edwards, Miranda N MD  
Ekberg, Oralee Lorene DO  
Ellis, Clarence Vincent MD  
Faaborg, Daniel Loren MD  
Farris, Ryan G MD  
Federico, Gerard Salvatore DO  
Fejka, Martin MD  
Fennimore, Robin MacColl MD  
Ferguson, John Dawes MD  
Figueroa, Michael S MD  
Finta, Bohuslav MD  
Fishburn, Amy Michele MD  
Fitch, Michael Scott DO  
Fitterer, Colin Brett MD  
Fontenot, John Claude MD  
Fordham, Janice Marie MD  
Forte, Jennifer Elizabeth DO  
Forte, Michael David DO  
Fosmire, William Paul MD  
Fouts, Thomas Bradley MD  
Fowler, Carol Coe MD  
Frank, John Joseph MD  
Frazho, Robert Lawrence MD  
Freitag, Corby Charles MD  
French, Kristian Frank MD  
Fry, William Robert MD  
Gaffney, Rachel Ann MD  
Gaitonde, David MD  
Gale, Aaron Brett MD  
Gallagher, Michael Timothy MD  
Gallaher, Ian Salzman MD  
Gammon, Steven Ray MD  
Ganz, Michael Bruce MD  
Garibay, Jorge Armando MD  
Garmany, Tami Hutton MD  
Gawart, Matthew John MD  
Gawryletz, Chelsea Dianne DO  
George, Benjamin Jacob MD

Georges, Michelle Janette MD  
Gerdes, Andrew William MD  
Gerry, Ryan Richard MD  
Gershten, Mitchell Jan MD  
Giesing, Christine Ruth MD  
Gilbride, Lucas MD  
Giovanini, Mario G MD  
Githens, Thomas Caudill DO  
Godlewski, Kris J MD  
Gonzalez, Karyll De Jesus MD  
Goodman, Stuart Glenn MD  
Gosavi, Sucheta MD  
Gottesfeld, Marshall Ray MD  
Graham, David M MD  
Graham, Kenneth Joseph MD  
Gregory, Joe Kesler DO  
Griffith, Ryan Wayne MD  
Haffner, Kyle E DPM  
Hagan, Michael Charles MD  
Hainz, Rebecca DO  
Halvorson, Stephen E MD  
Hamman, Daniel ichard MD  
Hansen, Danae M MD  
Hansen, Kristopher DO  
Harper, Megan Leigh MD  
Heaton, Jared Rex DO  
Heil, Steven John MD  
Henckel, Ronald Brandon MD  
Hersh, Jill PSYD  
Hesterberg, Kirstin Garnand DO  
Hibbs, Luc Arnaud MD  
Hickey, James Patrick DO  
Hickman, Michael Oliver MD  
Hill, Keri L MD  
Hittson, Amanda Christine DO  
Hoffman, Nicole Elaine DO  
Horn, Jeffrey Steven MD  
Hornsby, John Christopher MD  
Huhn, Ruth Marie MD  
Hunninghake, Adam Joseph MD  
Husa, Ruchika Dutta MD  
Hussieno, Muhammad Ammar MD  
Inman, Richard Kyle MD  
Jackman, Ryan Kelly MD  
Jacobson, Deborah L MD  
James, Thomas Robinson MD  
Janowicz, Diane M MD  
Jarzembowski, Steven MD  
Jenkins, John Keith MD  
Johnson, Amber Lynn MD  
Johnson, Jason Michael DO  
Johnson, Jeffrey Stewart MD

Jones, Andrew Donnelly MD  
Jones, Eden Woodward MD  
Jones, Kathryn MD  
Joymon, Jess MD  
Juenemann, Shane August MD  
Kahn, Frederick W MD  
Karbowski, Hayli Ann MD  
Kareus, Seth A. MD  
Kelly, Anna Maria MD  
Kemmis, Tyler James MD  
Kenney, Erika Schweitzer MD  
Kern, Tanya Michelle MD  
Kerro, Ali MD  
Killpack, Aaron Llewellyn DO  
Kilpatrick, Craig Jardine MD  
Kim, Buup Justin MD  
Kim, Hyeongdo DO  
Kim, Kelly Youngsoong MD  
Kim, Peter Y MD  
King, John Cameron MD  
King, Vernon James MD  
Kleinman, Jody Pam MD  
Knudson, Kelly Peters MD  
Kohler, Roy Nelson MD  
Kominsky, John M MD  
Kondrad, Elin Curran MD  
Kovar, David MD  
Kupersmit, Daniel DO  
Lamm, Frank R MD  
Lammers, Richard J DO  
Landrum, Tish Rene MD  
Landry, Elaine Tsai MD  
Langdon, Daniel Curtis MD  
Lape, Stephanie Michelle MD  
Lapkin, Leonard MD  
Lashus, Andrew Gordon MD  
Laudenschlager, Wade G MD  
Leduc, Tu-Chinh Linda DO  
Leonard, Brian Anthony DO  
Levstik, Mark Alan DO  
Lew, Dekrishia MD  
Lewis, Daniel J MD  
Lewis, Debra Rene MD  
Liebentritt, Matthew Aaron DO  
Littlefield, Jay Michael MD  
Lockey, Renee G MD  
Log, Karg Seng DO  
Longenecker, Betsy Jean MD  
Lord, Bryce Cameron DO  
Ludwig, Jacob Peter DO  
Luker, Mark G MD  
Lund, Gregory Scott MD

Lutsyk, Olga DO  
Ly, Huy Canh MD  
Lynagh, Robert M DO  
Magner, Mark Edward John MD  
Maier, Dennis William MD  
Malody, Lisa A MD  
Malters, Edward Casimer MD  
Mangelson, John MD  
Marik, Susan Adams MD  
Martens, John Preston MD  
Mason, Sandra Elizabeth DO  
Massa, Robert Allen MD  
Massouh, Hassan MD  
Massouh, Marwan MD  
Matergia, Michael Anthony MD  
Matsumura, Brittany Anne MD  
Maurin, Edward Eugene MD  
Mayer, Alan Robert MD  
McArthur, Hadley Jay DPM  
McBride, Andrew William MD  
McCarthy, Justin Howard MD  
McClave, Charles R MD  
McCotter, Trevor Ian MD  
McCoy, Justin Andrew DO  
McDaneld, Logan Matthew MD  
McGinley, Mark Joseph MD  
McGinn, Camri Jo MD  
McGree, Kathren E DO  
McGregor, Duncan Ross MD  
McLaughlin, Robert James MD  
McLean, Michael Keith MD  
McMullen, Kelly Edith MD  
McNamer, Deirdre Kathleen MD  
Medina, Edward Orlando MD  
Meintz, Ryan Patrick MD  
Meinzen, Christopher Andrew MD  
Melendez-Eisman, Elisa Guardiola MD  
Mercer, John Whitney MD  
Mew, Brianna DO  
Meyers-Saffold, Cheryl Ann MD  
Michels, Frank C MD  
Mihalick, Trent Donald MD  
Miklin, Jerry Sam MD  
Milkavich, Amy Kay PSYD  
Miller, Alan Marshall MD  
Miller, Hugh Stephen MD  
Miller, Kevin Bruce MD  
Miller, Shannon Melissa DO  
Milligan, Trent M DO  
Min, Esther DO  
Mino, Thomas Dwight DO  
Miranda, Richard Henry MD

Mitchell, Sabrina Lorraine DO  
Mitchell, Tiffany MD  
Mockler, James Neil MD  
Molina, Miguel Federico MD  
Momin, Eric Naimet MD  
Morelock, Robert Jeffrey MD  
Moreno, Emily Margaret MD  
Morton, Michael Thomas MD  
Mosser, Jeffrey Francis MD  
Mournian, Geraldine Bernice MD  
Mulcaire-Jones, George C MD  
Munding, Matthew Degnan MD  
Muniga, Lukasz S MD  
Muratore, Sydne MD  
Nack, Susan Hillary DO  
Neeley, Christine I MD  
Neese, Sheila Geraldine MD  
Nelson, Mark Andrew MD  
Nelson, Sheldon Ray MD  
Nguyen, Hoang Chau Thi MD  
Nichols, Robert James MD  
Norman, Sonya Joy MD  
Nowak, Wojciech DO  
O'Day, Kathryn Helena MD  
Ogrodnick, John Peter MD  
Oldroyd, Randall Kyle MD  
Olsen, Blaine Mitchell MD  
Olson, Michael Mel PHD  
Onwere, Ike MD  
Opfer, Amanda DO  
Oser, James Barry MD  
Ostahowski, Gary A MD  
Owsley, Jeffrey Thomas DO  
Paczkowski, Samuel Leon MD  
Paddock, Julie Fischer MD  
Pagano, Kari MD  
Parker, Douglas J MD  
Patel, Neha Chandrakant DO  
Peralto, Marci Lee K MD  
Petersen, Susan Joanne MD  
Peterson, Wendy Metz MD  
Phelps, Jared DO  
Phillips, William Leonard DO  
Pokomo, Lauren DO  
Pressler, Mary Elizabeth MD  
Price, Bethany Rose DO  
Price, Colin Russell MD  
Pyun, Edward MD  
Rabor, Donald Anthony MD  
Raheb, John George DO  
Ratigan, Emmett David MD  
Ray, Steven MD

Readal, Nathaniel Thomas MD  
Reicks, Gregory Charles DO  
Reitz, Randall S PHD  
Rentz, Alison C MD  
Replogle, Robert Edward MD  
Resnik, Rebecca MD  
Reynolds, Erin Elizabeth DO  
Richards, James F MD  
Richey, Virginia Lee DO  
Richker, Jeffrey Owen MD  
Richmond-Coca, Blanca Elizabeth MD  
Riley, Lyrad Kelly MD  
Ritzer, Hiep Lelourdes MD  
Robbins, Lance C DO  
Robbins, Sarah Ashley MD  
Rock, Douglas Brent MD  
Rodriguez, Edwin Jose MD  
Rompel, Shanna Michele DO  
Romrell, Evan Kent MD  
Roper-Cooper, Dana L MD  
Ross, James Robin MD  
Ross, Louis Voelkel MD  
Rothy, Alexander Craig MD  
Rubin, Adam M MD  
Rubinstein, Jeffrey Dan MD  
Rudolph, Justen W MD  
Ruggeri-Weigel, Patricia MD  
Runchey, Shauna Suzanne MD  
Russo, Anthony J MD  
Rustici, Kathleen Marie MD  
Ruybal, Leslie Ann MD  
Ryan-Cebula, Shannon Dee MD  
Sabin, Margretta Marie MD  
Salas-Meyers, Monica Patricia DO  
Saliaris, Anastasios Panagiotis MD  
Salisbury, Jessie Joy-Nemnich MD  
Saunders, Linda A DO  
Schabacker, Michael H MD  
Schadler, Paul William MD  
Schaefer, Mark David MD  
Schimke, Claire Susan MD  
Schmitt, Terri Sue DPM  
Schoenfeld, Shenelle Kleyn DO  
Schreiber, Christopher Keith MD  
Schultz, Alan Lee DO  
Scott, George Christopher MD  
Scupp, Thomas Michael MD  
Sears, Scott Edward MD  
Seas, Erica Livia MD  
Seger, Eric Lee DO  
Seifers, Cole James DO  
Seitz, Kathryn Anne MD

Serrano, Luz Marcela MD  
Shadrick, Daniel Lee DPM  
Shafton, Asher Ian MD  
Shash, Taysir MD  
Shaub, Stephen Robert DO  
Shen, Holly Hobbs MD  
Shi, Jay Jiayi MD  
Shofnos, Jason Adam MD  
Shuherk, Edward Dwight MD  
Sievers, Karlynn Dee MD  
Silk, David W MD  
Simmons, Paul Derek MD  
Sims, David Paul MD  
Slater, Daniel Irvin MD  
Slusher, Denise Suzanne MD  
Slyngstad, Tyler John MD  
Smith, Adam Peter MD  
Snyder, Ronald G MD  
Sobel, Barry Jay MD  
Sorensen, Jeffrey Scott MD  
Sorensen, Neal B MD  
Spangler, Kathryn MD  
Speer Heffner, Emily Alison MD  
Spire, William MD  
Spriggs, Kurt Douglas DO  
Springer, Jennifer Anne MD  
Stagg, Craig Horsfall MD  
Stapler, Dale Clark MD  
Steinmann, Alwin Frederick MD  
Stephen Premo, Jessica Lynee PHD  
Stewart, Sarah M MD  
Stockdale, Christopher Eugene MD  
Stockdale, Robert E MD  
Sullivan, Clyde MD  
Swift, Ethan David MD  
Swink, Alicia Suzanne MD  
Sykes, Adele Robin MD  
Taverna, Jacob Michael MD  
Tchida, Surbhi MD  
Teaford, Andrew (Andy) W MD  
TenHarmsel, Aaron MD  
Terry, Robert Tracy MD  
Tevlin, Marjorie Taylor MD  
Theade, Kathi Hart MD  
Thomas, Stephanie Kay MD  
Thompson, James Warren MD  
Thompson, Lauren Nicole MD  
Thornton, Andrea Sue MD  
Treadwell, James Anthony DO  
Trickey, David Nathaniel MD  
Tripathi, Tejas Balendo MD  
Troop, Thomas G MD



Twist, Laura P S MD  
Ulrich, Robert C MD  
Univiers, Junior MD  
Upton, Christopher Michael MD  
Utt, James Dale DO  
Valent, Scott Richard MD  
Valkov, Edward MD  
Vandenberg, James MD  
VanderHorst, Tomm MD  
Vanderveen, Kimberly Ann MD  
Voyles, Stephanie Vaux MD  
Wallace, Roger L DO  
Walpole, Justin Hill MD  
Walter, Kera Jessica DO  
Wannebo, Elizabeth Le MD  
Weigel, Peter John MD  
Welker, Tina Young MD  
West, Jason Robert DO  
Westling, Allyson Marie MD  
White, Adam Robert DO  
White, Michael Jay MD  
Whittier, Eric John DO  
Wilkins, Stephanie Rhiannon MD  
Williams, Brian D MD  
Williams, Jeffery A MD  
Wilson, Jennifer Marie MD  
Winslow, Mark C DO  
Witwer, Brian P. MD  
Woerner, Douglas Albert DO  
Wollschlaeger, Karin Anne MD  
Woo, William Yock MD  
Work, Kyle Andrew DO  
Yapuncich, Victor Philip MD  
Zaman, Shahrear MD  
Zavala, Jeffrey S MD  
Zelka, Adam Matthew MD  
Zoglo, Dennis Paul MD  
Zybach, Katherine Marie MD

## SCL Non Providers

Abbey, Chad Steven	DO	Allen, Boone Clayton	PA	Apostol, Joseph Canciller	MD
Abbott, Richard Dale	MD	Allen, Erin Murphy	MD	Applegate, Larissa Ann	MD
Abdallah, Joseph Gerges	MD	Allen, George Henry	DO	Appleton, Sarah Megan	MD
Abdel-Azeem, Ashraf A	MD	Allen, Jessica M	NP	Appleyard, Ross William	MD
Abdelqader, Sahar Abdallah	MD	Allen, Tracey Anna	NP	Aragon, Charles Leon	MD
Abela, Victor James	DO	Alley, Sara Marie	AUD	Araneda, Erick Rene	MD
Abernathy, Brett Bailey	MD	Allison, Jon David	PA	Arbuckle, Justin Hubbard	MD
Abramson, Simeon David	MD	Allison, Kenneth Stark	MD	Arbuckle, Robert Adam	MD
Abruzzo, Joseph Michael	MD	Alonzo, Corrie Joy	MD	Arce, Juan Jose	MD
Accame, MariellaLyda	PA	Alt, Jennifer Narciso	MD	Archard, John Joseph	MD
Accordino, Christina	Other	Altamirano, Noe	SA	Archer, Jeremy M	MD
Achuthan, Hemamalini	MD	Altenhofen, Luke James	PA	Archer, Steven Michael	MD
Acker, Shannon Nicole	MD	Alter, Mark David	MD	Arellana, Kerry Huffman	NP
Ackerson, Richard Michae	MD	Althouse, Michelle Amanda	PA	Arias, Eric J	MD
Ackley, Stuart Holmes	MD	Althouse, Rebecca Griffin	PA	Aristov, Herman V	SA
Acosta, Henri Luis	MD	Alvord-Brown, Aimee Michelle	PA	Arja, Tarek T	DO
Adams, Megan Anderson	MD	Amato, Erin Bennion	MD	Armour, Grant Alan	MD
Adelman, Stuart	PHD	Ambardekar, Erin Jean	MD	Armstrong, Charles Benjamin	MD
Aderianwalla, Hufriya Yazad	SA	Amberg, Edward A	PAC	Arnett, Gavin Wayne	MD
Adler, Kalie E	DO	Amberge, Westin Michael	MD	Arnold, Jennifer Wedel	MD
Ady, Karen Elizabeth	CNM	Amend, Stephanie Rene	MD	Arnold, Ryan W	MD
Aggarwal, Sandeep	MD	Amiel, Howard	MD	Arnold-Rehring, Sharisse Marie	MD
Agner, Alison Claire	MD	Ammerman, Kurt Daniel	DO	Arora, Sanjay Kumar	MD
Agnew, Deborah Gates	MD	Amundson, Jeffrey Arvid	MD	Arpin, Kellie Hancock	MD
Ahman, Kevin Paul	CRNA	Andersen, Arianna Marie	NP	Arriaga, Michelle Marie	CCP
Ahn, Samuel Tonghee	MD	Andersen, Craig Holger	MD	Arrigo, Ann Marie	MD
Ahnen, Dennis James	MD	Anderson, Charles Cragin	MD	Arroyo, Zeferino Yamsuan	DO
Ahsan, Muhammad Faraz	DO	Anderson, Elizabeth Leah	NP	Arthurs, Zachary M	MD
Aikin, Robert Brian	MD	Anderson, Ian Scott	MD	Arvinte, Andreea Ingrid	MD
Akers, Katherine M	MD	Anderson, Jacob Adam	DO	Asad, Juhi	DO
Akrami, Jason Ashkan	MD	Anderson, Lauren Renee	MD	Ash, Michael Jerome	MD
Alam, Rafeul	MD	Anderson, Robert A	IOM	Asplund, Sheryl Lynn	MD
Albert-Martin, Caroline Rachel	MD	Anderson, Theresa Jill	RPA	Atchie, Benjamin Neil	DO
Albertz, Megan	MD	Anderson, Tracy Louise	MD	Atchley, Steven Hamilton	DO
Albritton, Ryan Lloyd	MD	Andolsek, William Charles	DO	Atkinson, Leigh Oliver	MD
Alchits, Ekaterina	MD	Andorsky, David Jacob	MD	Attebery, Jonah E	MD
Alderman, Daniel Francis	MD	Andreoli, Daniel Christopher	MD	Attebery, M Lisa	DO
Alexander, Allyson Laura	MD	Andrews, Bradley Alan	MD	Attreya, Akash	DO
Alfaro, Leonardo	MD	Andrews, Francine Gaye	MD	Atwood, Benjamin Franklin	MD
Alford, William Preston	MD	Andrews, Gordon Ted	MD	Audet, Isabelle Marie-Marthe	MD
Al-Hafez, Tayeb	MD	Andrus, Kevin Michael	DDS	Aulakh, Jatinder Singh	MD
Ali, Maysun Nuha Shahid	DO	Anger, Michael Scott	MD	Aunkst, Brian Eugene	IOM
Alkes, Ivan Stevens	MD	Anneberg, August Lee	MD	Austin, Brooke Amber	RN
Allen, Antoni Alchimowicz	MD	Annest, Nicole Marie	MD	Axelrod, Joseph	MD
Allen, Barbara Ann	MD	Annest, Stephen James	MD	Axthelm, Stephen Clayton	MD
Allen, Bobbi Elizabeth	SA	Anouna, Sam H	MD	Ayandele, Teresa Marie	PA
		Antenucci, Krita Leigh	DO	Aycock, Joyce	MD
		Antohe, Jana Laura	MD	Azzouz, Muhammad Soubhi	MD
		Antonovich, Steven Michael	DO	Babbar, Shaweta	MD

Babcock, Danielle	PA	Barry, James Scott	MD	Bellows, Jason Michael	MD
Baber, Leon Calvin	SA	Barry, Usha V. T.	MD	Benedict, Susan Lee	MD
Bacca, Megan Gentry	RN	Barsch, Thomas Fredrick	MD	Bennett, Alicia Erin	DO
Bach, Kevin Kendall	MD	Bartel, Seth-Emil Thomas	MD	Bennett, Christopher John	MD
Bachayev, Roman B	SA	Bartell, Elin Kathleen	MD	Bennett, Daniel Scott	MD
Bacon, Nicki Ann	MD	Bartholomay, Laurel A	MD	Bennett, James Douglas	SA
Badger, Rodney Seymour	MD	Barton, Scott Miles	MD	Bennion, Tanner Douglas	DS
Baer, Bryan Gordon	MD	Bartt, Russell Edward	MD	Bensard, Denis David	MD
Baer, John Pierre	DO	Bartunek, Gemma B	NP	Benson, Jane E	MD
Baginski, Scott G	MD	Bartz, Brett Hamilton Hutcherson	MD	Bentley, Roger	MD
Bahr, Cameron Lee	MD	Basche, Michele Lynn	MD	Bentley, William Howard	MD
Bailey, Bridget Ann	DO	Baskin, Henry J	MD	Bentzel, George Kenneth	MD
Bailey, Katrina M	PA	Bassow-Scheve, Elizabeth Mae	MD	Berg, Karen Jane	CRNA
Bailie, Raymond P	MD	Basye, Shelly	MD	Berga, Sally Estelle	MD
Bak, Benjamin Hong-Yul	MD	Bateman, Kaytie	IOM	Berge, Eamon Miles	MD
Bak, Thomas Eugene	MD	Bathgate, Christina Jayne	PHD	Berger, Kristin VanderPloeg	MD
Bakel, Leigh Anne	MD	Battalora, Peggy Ann	MD	Berger, Scott Miner	MD
Baker, Ann M	MD	Bauer, Audrey G	MD	Bergeron, Phyllis Ann	MD
Baker, Cheryl Marie	OD	Bauer, Heather	CRNA	Bergmann, Peter Carl	MD
Baker, Christopher Daniel	MD	Bauleth, Diogo Tavares	MD	Berguin, Jenna Nichele	NP
Baker, Jesse Howard	SA	Baumann, Kara Jean	PA	Berman, Gregory Witte	MD
Baker, Myra Bettina	PA	Baumert, Christopher M	MD	Berman, Kenneth H	MD
Baker, Terri M	PA	Bazaz, Rajesh	MD	Bertelson, Heather	MD
Baker, William Arthur	MD	Bazzoli, Christopher Mason	MD	Bertocchi, Michael Emil	MD
Balcerzak, Erin Mary	PA	Beach, Misty	ST	Bertz, Krista McCune	PA
Bales, Stephen Rand	NP	Beale, Paul A	SA	Beshai, Amir Zaher	MD
Balke, Per-Olof	MD	Beale, Sarah May	MD	Beswick, Daniel Morris	MD
Ball, Stephen Charles	MD	Beamgard, William John	MD	Betkowski, Adam Stanislaw	MD
Ballonoff, Christina Michele	MD	Bear, Joshua Joy	MD	Betts, Jack Howard	MD
Banerjee, Sara	MD	Beard, Lauren Alexis	MD	Beutler, Richard K	MD
Bang, Genie Monica	MD	Beasley, Kara Dawn	DO	Bevans, Joshua David	MD
Banks, Cassandra Dominique	NP	Beatty, Todd William	MD	Beyer, Alexander Barton	MD
Banks, Sean	DO	Beauchamp, Kathryn Marie	MD	Bhandaram, Srividya	MD
Banzhaf, Michael	Other	Beazer, Faith Darlene	RN	Bhatti, Meena	DMD
Baran, Sean	MD	Becco, Justin Jeffrey	IOM	Bibbey, Scott M	MD
Barber, Noelle Britta	PA	Beck, Nicholas Arnold	MD	Bierbrauer, David Mark	MD
Barberis, Nicole E	MD	Becker, Deborah Chen	MD	Bigelow, Kerry Slade	DO
Barbour, Lise Taylor	MD	Becker, Jeremy Samuel	MD	Bigsby, Glenn Edgar	DO
Barclay, David Knox	MD	Beckham, Ruth H	NP	Bilello, Vincent Arnold	MD
Bardorf, Christopher Michael	MD	Beckman, Elizabeth Joy	MD	Biles, Jimmie Gene	MD
Barke, Lora D.	DO	Beckner, David C	MD	Billig, Joseph Orville	MD
Barker, Patricia Ann	CCP	Beeson, Donn Kirk	MD	Billings, Ashley Brooke	CRNA
Barnett, John (J. Mark)	MD	Beeson, Margaret Rose	ND	Binder, Christian	MD
Barnhart, Douglas Clyde	MD	Begley, Colleen Patricia	MD	Binder, John	MD
Barnkow, David Scott	AUD	Behrman, Eric Ray	MD	Bindseil, Richard Francis	DO
Barone, Julie Lynn	DO	Belardi, Diego Fernando	MD	Binswanger, Ingrid A	MD
Barrett, Kristen Marie	MD	Bell, Bridgit	MD	Birge, Paul Charles	PA
Barron, Michelle Templeton	MD	Bell, Jason Blain	PA	Birney, Timothy James	MD
Barruga, Menard	MD	Bellon, Richard John	MD	Bisarya, Sameer	MD

Bisges, John D	MD	Bolouri, Marjan S	MD	Brewer, Diane Marie	CRNA
Bishop, Melissa Ojeda	MD	Bommelaere, Geoffrey Paul		Brewer, Serena Z	DO
Bitto, Donald John	MD	Bonacci, Paul Daniel	MD	Brewer, Wheaton Hale	MD
Bixler, Brian Richman	PA	Bontrager, Jeffrey Allen	MD	Breyer, Klementyna Mariola	MD
Black, Kimberly Grant	MD	Booker, Michael Rashad	MD	Brickey, Thomas William	MD
Black, Michelle T	MD	Borden, Kelly Christine	MD	Brieske, Thomas	Other
Blackwood, Brian Paul	MD	Borkert, Daniel Thomas	MD	Briggs, Benjamin Thomas	MD
Blake-O'Doherty, Beverley Ann	NP	Borsa, Valerie Jean	MD	Briggs, Michael J	DO
Blakeway, Brett Andrew	MD	Boschini, Fernando J	MD	Brittan, Mark Samuel	MD
Blakley, Susan Leverna	MD	Boskov, Djordje	MD	Britton, John Robert	MD
Blanchette, Thomas Adam	MD	Bost, Brian Patrick	MD	Brizendine, Steven Hillman	MD
Blanke, Jane Marie	CRNFA	Bosworth, Cortney Ray	MD	Brock, Alison Marie	MD
Blankenship, Jeremiah James	DO	Bottsford-Miller, Justin Neal	MD	Brockel, Megan Ann	MD
Blaskovich, Teresa R	MD	Bourgon, Adam Labree	DO	Brockman, Autumn Danielle	MD
Blau, Laura Elizabeth	PA	Bourkovski, Heather Shannon-Leyh	DO	Brockmeyer, Douglas L	MD
Blavatsky, Nicholas	MD	Bourque, Stephanie Lynn	MD	Bronsert, Bridget Marie	NP
Blecker, Uwe	MD	Bovenschen, Chelsey Barrett	DO	Bronson, Amy J	PA
Blincow, Ashly Marie	FNP	Bowen, Dale Eugene	PHD	Brooke, Daniel C	MD
Bloch, Clifford Alan	MD	Bowen, Philip J	MD	Brookens, Andrew Eric	MD
Blocker, Amber Noelle	IOM	Bowers, Howard E	MD	Brooks, Robert Sean	MD
Blue, Melissa Lynne	NP	Bowling, John Hugh	SA	Brookshire, Gabriella	IOM
Blum, Raymond Neil	MD	Bowman, Vince	CCP	Brooks-Kayal, Amy Rose	MD
Blumhardt, Sean Michael	IOM	Boyce, Andrew George	DDS	Brophy, Cassidy Reagan	NP
Blyth, Bruce	MD	Boyer, Jennifer Ann	CRNA	Brophy, Walter M	Other
Bobay Cooper, Tarrah Lynn	CRNA	Boyer, Jonathan Alexander Micha	MD	Brown, Anthony Christopher	MD
Bobrowski, Renee Anne	MD	Boyer, Laura Beth	MD	Brown, David Whitney	MD
Bocker, Jennifer Marie	MD	Boyer, Lori Ann	Other	Brown, Diane Kay	MD
Boden, Thomas Michael	MD	Bozaitė-Gluosniene, Rasa	MD	Brown, Kendra Marie	NP
Bodenhamer, John Richardson	MD	Bozeman, Mark Franklin	MD	Brown, Kevin Scott	MD
Bodine, Jonathan Alban	DO	Braaton, Michael Joseph	MD	Brown, Laura Davidson	MD
Bodley, Kyle T	DO	Bracht, Kirsten Ancker	MD	Brown, Michael Sean	MD
Bodoni, Andras Attila	MD	Bradford, Ray Kartchner	MD	Brown, Patricia Anne	PA
Boeckel, Amy N	ST	Bradley, John Carter	MD	Brown, Racille Ann	RN
Boeckenstedt, Michael	IOM	Bradshaw, Marques L	MD	Brown, Ryan F	MD
Boehm, Douglas Kent	MD	Braman, Joel Allan	MD	Brown, Samuel Lynn	MD
Boersma, Melissa Beckler	NP	Brammer, Eleanor Sharon	NP	Brown, Stephen Edward	MD
Boettcher, Erica Cristine	MD	Branch, Mia E	MD	Browning, Eiko Theodora	MD
Bogaert, Yolanda Esther	MD	Brand, Garth Lempke	MD	Brozyna, Jozef	DO
Bogan, Jennifer Kim	MD	Brant-Zawadzki, Graham Michael	MD	Bruckman, Stuart Lewis	PA
Bogart, Madalynn Hope	SA	Brecht, Kathryn Louise	NP	Brummel, Catherine Marie	MD
Boggavarapu, Jagadish	MD	Bredar, Daniel Joseph	MD	Bruno, Gretchen Lee	MD
Bogitch, Ray Michael	MD	Bredemeier, John Ervin	Other	Brunschwig, Ari Scott	MD
Boies, Andrew Charles	MD	Breetz, Karen Elizabeth	MD	Brunson, Charlie Ed	MD
Boisen, Dorothy Wojtkowski	DDS	Breitnauer, Brooke Thurman	MD	Bruny, Jennifer Lynn	MD
Bolinger, Carol Diane	NP	Brenkendorff, Teena Elaine	RPA	Bryan, Zachary Waldon	MD
Bolinger, Christopher Mark	Other	Brenneman, Janice Kaye	MD	Bryant, Jennifer Elizabeth	MD
Bollig, Frances E	SA	Brenner, Jennifer Wendi	MD	Bryant, Justin	Other
Bollo, Robert John	MD	Brescia, Samuel Timothy	MD	Buchanan, Colin Charles	MD
Bologna, Giovanni Antonio	CRNA	Brew, Elizabeth C	MD	Bucher, Brian T	MD

Buchholz, Andrew Paul	MD	Caiafa, Rachel Jane	MD	Carrillo, Alexander Anguiano	MD
Buchholz, Keith Lee	DO	Calabrese, Emilio Claudio	MD	Carrington, Alexis Christina	MD
Buck, Nikki Leah	NP	Calabrese, Troy William	CRNA	Carroll, Craig Grason	DO
Buckelew, Kimberly Joyce	IOM	Caldemeyer, Karen Stark	MD	Carroll, Jeffrey Allen	MD
Buckingham, Edward Taylor	MD	Caldwell, Brian Thomas	MD	Carter, James Bryan	SA
Buckner, Tyler Wayne	MD	Callaway, Edward Charles	MD	Carter, Tracy Don	DO
Budgin, Angela Marie	MD	Calvert, Heather Dawn	MD	Carver, John David	MD
Buehler, Charles Emil	MD	Camarena, Demitrio James	MD	Caselnova, Michael Lee	MD
Bui, Hai Phong	MD	Cambray, Adam Joseph	MD	Casey, Erin McKelvey	MD
Bui, Lan-Anh Sandee	MD	Cambray, Rachel Ann	MD	Casey, Kristin Leigh	MD
Bullard, Anthony Bernard	MD	Cameron, James Edward	MD	Casimir, Michael Douglas	MD
Bulley, Peter Brian	PA	Camp, Brenda Lee	MD	Cassara, Joseph Eugene	MD
Bullock, Thomas Jesse	MD	Campbell, Colleen Dynel	NP	Cassotto, Megan Colleen	CRNA
Bumgarner, John Reed	MD	Campbell, David Neil	MD	Castelblanco, Rodrigo Andres Lopez	MD
Bundy, Angela L	PA	Campbell, Debra L	DO	Castro, Bryan (B. Andre)	MD
Buranapiyawong, Krisdha	MD	Campbell, Douglas Martin	DO	Castro, Ernest Ross	MD
Burbridge, Brett Doughton	PA	Campbell, Jamie Nichole	MD	Catt, Karyn Emmanuel	MD
Burch, Joanna McCormick	MD	Campbell, Jeffrey Brian	MD	Cavanaugh, Kevin Clifford	MD
Burger, Bradley Michael	DO	Campbell, Laura Perkins	MD	Cavazos, Cristina	MD
Burgess, Andrea Lizette	MD	Campbell, Leslie Ann	AA	Cella, Jena Victoria	PA
Burgess, Neal Alton	PA	Campbell, Scot	MD	Celnik, Cynthia Jill	MD
Burgoyne, Brian	MD	Campbell, Thomas Patrick	MD	Cengia, Rachel Jane	PA
Burke, April Lynn	RN	Campigotto, Mark Christopher	DO	Cerise, Theodore J	SA
Burke, Thomas Gerard	MD	Canfield, Anthony James	MD	Cerny, Ann Rene	PATA
Burket, Glenn Arthur	DO	Canfield, Patricia Ellen	MD	Chacko, Job Kalapurackal	MD
Burkholz, Kimberly Joyce	MD	Canino, Jamie Noelle	PA	Chadez, Tammy Shim	PA
Burlas, Caitlyn Rae	Other	Cannavo, Joseph Peter	MD	Chado, Herbert Norman	MD
Burm, Michael Leo	MD	Cannon Stansbury, Shelly Lee	CNS	Chae, Frank Hosuk	MD
Burmeister, Todd Ryan	DO	Canon, Gina Alane	PA	Chamberlain, David Paul	MD
Burnbaum, Mitchell David	MD	Canty, Bryan James	MD	Chamberlin, John Leroy	Other
Burns, Jennifer Anne	MD	Cao, Jue	MD	Chambers, James D	CRNA
Burrell, Christian James Wayne	MD	Caputo, Steven John	MD	Chan, Kenny Hak-Lun	MD
Burrows, Aaron Joseph	MD	Caragol, Laura Anne	MD	Chan, Michael E	MD
Burton, Susan Elaine	CNM	Caraveo, Yadira	MD	Chandler, Thomas Henry	RN
Busby, Leslie Thomas	MD	Carbone, Jacqueline	NP	Chang, Annie	MD
Busch, Eric William	PA	Cardos, Stephen Francis	MD	Chang, Anwell	MD
Buschhorn, Holly McKlveen	MD	Carewe, Elizabeth Lynne	MD	Chang, Ingrid Jeanette	MD
Bushard, Patrick John	MD	Carey, Meredith Celia	PA	Chang, Ira	MD
Butera, Jennifer R	CRNA	Carlina, Marylida	MD	Chang, James Owen	MD
Butler, Grant W.	DMD	Carlisle, Christopher Allen	SA	Chang, Rosalie Ray-Ling	MD
Butler, Steven A	MD	Carlson, Britt Sigrid	NP	Chapman, Kevin Eric	MD
Byers, Christine Jennifer	DO	Carlson, Christopher John	MD	Chapman, Vernon Matthew	MD
Byron, Lori G	MD	Carlson, Denise Elaine	NP	Charest, Renee Michelle	PA
Caballero, Liliana	SA	Carlson, Jon Patrick	MD	Charpentier, Miranda L	RN
Caballes, Ervin Servando	Other	Carlson, Kyla M	DO	Chasnow, Nicole Kinsey	PA
Cabrera, Rosio	RN	Carlson, Rick Edward	DO	Chassen, Stephanie Skuby	MD
Cacace, Amy Theresa	MD	Carlstedt, Anders Daniel	MD	Chaudhary, Prateek	DO
Cahn, David Jeffrey	MD	Carmosino, Allisa Joy	SA	Chaudhuri, Christyna M	MD
Cai, David Zheng	MD	Carpenter, Benjamin Thomas	MD	Chaus, George William	MD

Cheek, Daniel Woods	MD	Clemmons, Richard Seawell	MD	Conzen, Kendra Diane	MD
Chen, Jonathan H	MD	Cleveland, Andrew Thomas	PA	Cook, Amy Kathleen	MD
Chen, Maggie	MD	Clevenger, Laura Jeanne	NP	Cook, Bridger Courtney	Other
Chen, Michael Edward	MD	Clifford, Kirk D	MD	Cook, Dawn Josephine	CRNA
Cheng, Sam Siu Lun	MD	Clifton, Nicole Elise	MD	Cook, Kelley Therese	MD
Cheng, Sara S	MD	Clinch, Samuel Brandon	MD	Cook, Lisa Tsing	PA
Chernaik, Andrew Henry	MD	Clonts, Kimberly Michelle	NP	Cooley, Joseph Charles	DO
Chessen, Bruce L	PHD	Clopton, Rachel Gabrielle	MD	Coombs, Janet Haas	MD
Chetham, Paul M	MD	Close, Libby Noelle Madison	PA	Coombs, Shari Alane	NP
Chetham, Steven Thomas	MD	Coats, Bridgette Leann	PA	Coomes, Melissa Rae	MD
Chhabra, Divya	MD	Cobb, Patrick Wayne	MD	Coon, Georgianna Sue	FNP
Chheda, Gitesh Dhiraj	MD	Cockburn, Craig H	CCP	Cooney, William Patrick	MD
Chhor, Kimberly Siv	MD	Coco, Justin Paul	DO	Cooper, Alan Berry	MD
Chiang, Michelle	MD	Coffey, Randall Craig	MD	Cooper, James Eric	MD
Chiang, Peter Peider	MD	Coffin, Mary Elizabeth	PA	Copeland, Christopher John	DO
Chies, Kate Adele	NP	Cohen, Ari Blogier	MD	Copeland, Mitchell T	DO
Chinweze, Ebelechukwu Lucille Toni	MD	Cohen, Jeffrey	MD	Coppola, Lillian Marie	MD
Chism, Danielle R	CST	Cohen, Steven Robert	MD	Cornelius, Lala Arnoldovna	MD
Chitwood, Philip Arlie	MD	Cohn, Allen Lee	MD	Cornet, James Peter	MD
Choi, Ray	MD	Coker, Adam David	MD	Corrigan, Geraldine	MD
Chou, Jessica	Other	Cole, Jeromy Micah	MD	Cortese, Florian M	MD
Chowdhury, Khalid	MD	Cole, Jesse A	MD	Cortez, Sarah	MD
Chrastil, Jesse L	MD	Cole, Mark Lawrence	MD	Cosgrove, Gregory Patrick	MD
Christensen, Douglas Driggs	MD	Coleman, Christopher Martin	MD	Cost, Nicholas Glenn	MD
Christensen, Kert Reuel	DO	Coleman, Clarence Coolidge	MD	Coster, Laura O'Bryan	MD
Christensen, Lance Mont	DO	Collett, Gordon Calvin	MD	Counts, Sarah	DO
Christensen, Rose Gabrielle	PA	Collier, Angela Nichole	CRNA	Coursey, Richard Lynn	MD
Christenson, Brian Matthew	MD	Collins, Ariana A	SA	Coveyou, Brittany Ann	DO
Christianson, David Fay	MD	Collins, Cameran Anne	PA	Cowley, Christopher Brent	CRNA
Chu, Jamie Wen-Wam	MD	Collins, Timothy Richard	MD	Cox, Jeremy Scott	DMD
Chubbuck, Shea F	PA	Colodny, Stacy Waggener	MD	Cox, Jessica Rae	DO
Chung, David Chanwook	MD	Colombik, Pamela J	LPCC	Cox, John Thomas	MD
Chungfat, Neil Caye	MD	Colombo, Dean	Other	Crabtree, Katarzyna Kozak	MD
Ciabattoni, Steven Emmet	MD	Comeaux, Scott Anthony	SA	Crafton, Eugene Middleton	MD
Ciccione, William John	MD	Comerford, Caitlin Jane	PA	Craig, Daniel Byron	MD
Cimolino, Jacob	PA	Comiter, Henry Joseph	MD	Craven, Amanda Maria	MD
Cirolla, Cynthia Jane	MD	Comneck, Madeline Marie	MD	Crawford, Colby Lee	PA
Clark, James Emit	MD	Compesi, Jeanine Marie	DO	Crawford, Elizabeth Rachel	NP
Clark, Lee Walter	MD	Compton, Mary C	MD	Crawford, Fred Allen	MD
Clark, Randall Miles	MD	Concagh, Tyre M	PA	Crawford, Gayle Parke	MD
Clark, Theresa Larkin	MD	Conder, Jillian Juliano	Other	Crawford, Todd Stewart	MD
Clarke, Kelly M	DDS	Conklin, Cristina Fernandez	MD	Crenshaw, Gerald T	SA
Clarke, Kerry Ann	MD	Conley, Jarod Alexander	MD	Crenshaw, Jennifer Ilissa	PA
Clarke, Rohan Courtney	MD	Conley, Siobhan Maura	PA	Crete, Ryan N	MD
Clary, Matthew Scott	MD	Conner, Lisa Marie	PA	Crismon, Shannon Marie	Other
Clayton, Elisabeth	MD	Connor, Elizabeth Virginia	MD	Cromer, Roy Edward	MD
Clegg, Pamela Potter	MD	Connor, Kristy Faulkner	NP	Crouch, Eric Landon	PA
Clement, Phillip Arthur	MD	Conrad, Natalie Dianne	MD	Cruz, Calvin Joseph	MD
Clements, Scott	MD	Considine, Catherine Leanne	DO	Cryans, Nicole Andrea	PA

Cubillas Manrique, Raul Eduardo	MD	Davies, Dallin Dale	PA	Dickerson, Elliot	MD
Cuevas, Ramon Fontanilla	MD	Davies, Jenifer L	DPM	Dickey, Lorraine A	MD
Culbertson, Kristopher Jon	Other	Davis, Ashley Augspurger	MD	Dickinson, Laura Renee	PA
Cuneo, Bettina F	MD	Davis, Craig Richard	MD	Dieruf, Levi William	MD
Cunningham, Maureen Ann	MD	Davis, Haley Rae	NP	Dietz, Alexander Richard	MD
Cuprisin, Carey Lee	MD	Davis, Kent Fonti	MD	Dietz, Robert M	MD
Current, Andrew	AA	Davis, Kevin Kirk	PA	Dietz, Robert Rex	MD
Curry, Ashley Beth	MD	Davis, Mark Howard	MD	DiGiovine, Nick Mario	MD
Curry, Edward Patrick	MD	Davis, Rachel Anne	MD	Dillard, Joseph Paul	MD
Curry-Noel, Barbara Maureen	SA	Davis, Scott Walter	MD	Dille, Renee	MD
Curtis, Amanda Ruth	PA	De Graff-Roberson, Shawna	DO	Dilorenzo, Gregory Joseph	DO
Cushman, Teresa Amanda	MD	De Silva, Chamath Roshantha	MD	Dilullo, Angelo	MD
Cutter, Darren M	MD	Dean, Derek Langford	DDS	DiMaria, Michael Vincent	MD
Cvietusa, Peter James	MD	Dean, Glen Royden	DDS	DiMarzio, Brian Thomas	MD
Czachor, Boleslaw Lubomir	MD	Dean, Joel Michael	DO	DiMatteo, Laura Ann	MD
Czarnecki, Scott Alan	MD	Deboer, Melissa Jean	AUD	Din, Farid U	MD
Czuczman, Gregory Joseph	MD	DeCino, Amber Marie	NP	Dingle, Laura Marie	MD
Daake, Shawna Marie	MD	Decker, Pamela Jo	MD	Dingman, Andra Lee	MD
Dabb, Brandon Richard	CRNA	Dederer, Anne Elizabeth	PA	DiRienzo, Nicole D	DO
Dabelea, Victor	MD	Dee, Ryan Thomas	DMD	DiRusso, Lori M	MD
Dacre, Alan	MD	Deeths, Matthew Jeffrey	MD	Divekar, Abhay Ashok	MD
Daetwyler, Kathleen Ann	MD	deGroot, Michael Andrew	MD	Dixit, Anjoli Marie	MD
Dagenais, Julien Etienne	MD	Degroote, Mary A	MD	Dixon, Frederick Earl	MD
Dagenhart, James Matthew	MD	Deiter-Enright, Tarra Louise	DO	Dixon, James Andrew	MD
Dahab, Yasser Mohamed	MD	DeJesus, Dennis	MD	Dobbs, Aubrey Ray	MD
Dahl, Dona Chimene	MD	Delaney, Cassidy Amy	MD	Dobkin, Jack Eliot	DO
Dahlheimer, Peter Joseph	MD	Delavan, Joshua Adam	MD	Dobrow, Marc Franklin	MD
Dalabih, Mohammad Riad	MD	DeLong, Kyle Howard	PA	Dodson, Bobbie Jo	DO
Dalesandro, Mark F	MD	Demarest, Scott Thomas	MD	Doerr, Steve Eric	MD
Daley, Charles Lamar	MD	DeMarie, Mark Peter	MD	Dolan, Robert Paul	MD
Dall'Era, Joseph Eric	MD	Demars, Scott G	DPM	Domaleski, Robert Paul	MD
D'Ambrosia, Renee Arceneaux	MD	Demars, Sean Michael	MD	Donahue, Christy Jean	NP
D'Amico, Kelly Christine	MD	Denat, Jessica Cushman	CRNA	Donaldson, Alicia M	NP
Dangerfield, Shane C	MD	Deneault, Paul Douglas	MD	Donaldson, Matthew R	MD
Dangleis, Keith Considine	MD	Dennis, Mark Alan	MD	Donaldson, Nathan John	DO
Daniels, Clifton A	MD	DePaolo, David James	MD	Donato, Daniel Michael	MD
Daniels, Courtney Polson-Sheehan	CPNP	DeRosa, Chad Alen	MD	Dooley, Kelly Michelle	PA
Dansie, David M	MD	Dery, Robert Alexis	MD	Doran, Bethany	MD
Dar, Hunaif Ahmed	MD	DeSantis, Diana Marie	MD	Dorbad, Michael	DO
Darilek, Andrea Lynn	MD	DesJardin, Jeffrey Allen	MD	Dorman, Caroline	MD
Dastgeer, Ahmad Walid	Other	Desjardins, Alexander	Other	Dornseif, Margaret Noel	MD
Daugharty, Maire Claire	MD	Dessie, Sybil Gloria	MD	Dorosz, Jennifer Lynn	MD
Daugherty, Katelyn	Other	Detrisac, Michael P.	Other	Dorotik, Brian David	MD
Davalt, Andrew (Andy) David	PA	Devanesan, Ramesh Aaron	MD	Dorotik, Nicole Christina	MD
Dave, Shoban Arun	MD	Dhar, Pradeep	MD	Dorris, Kathleen McCarthy	MD
Davenport, Chip Rundell	MD	Diaz-Miron, Jose Luis	MD	Doshi, Jayna Kantilal	MD
David, Gabrielle M	CRNA	DiCarlo, Joshua Burkitt	MD	Dosunmu-Ogunbi, Sesi Olufunmilayo	MD
Davidson, Brian Michael	MD	Dichard, Arthur John	MD	Doty, Lauren Hummel	NP
Davidson, Deanna	DO	Dickerson, Don R	MD	Douglas, Matthew Lyle	MD

Dowds, Gordon Wilson	MD	Edson, Steven Bryan	MD	Erpelding, Timothy Joseph Soriente	MD
Doyle, Jennifer G	NP	Edwards, Miranda N	MD	Eschbach, Krista Lynn	MD
Doyle, Kathleen Ann	MD	Edwards, Roy Dewayne	DO	Esfahani, Reza S	DO
Dragan, Laryssa R	MD	Ehanire, Imudia Dekonte	MD	Eskestrand, Scot Carr	DO
Drake, Brian James	DO	Ehrenreich-Piot, Kalina Irene	DO	Esparza, Alejandro	CSFA
Drake, Britt Brewton	MD	Ehresman, Karen	RN	Essary, Brendan Francis	MD
Drake, Daniel Paul	MD	Ehret, Cynthia J	PA	Esson, Matthew Lingle	MD
Draznin, Michelle	MD	Ehrichs, John Owens	DO	Etcheverry, Aurelio	DO
Dreitlein, David A	MD	Eichhorn, Jonathan Phillip	MD	Etenburn, William Charles	SA
Dressler, Morris Sylvester	MD	Eichhorn, Kelly Potts	MD	Ettelson, Charles Anthony	PA
Dringman, Eric Robert	MD	Eickmann, Thomas Harold	MD	Euler, Dillon C	MD
Drivdahl-Smith, Christine Evelyn	MD	Eirich, Jolie Aimee	PNP	Eun, Lindsay Fields	MD
Dru, Christopher John	MD	Eisenach, John Howard	MD	Euser, Anthony Gerrit	DO
Drucker, Mariann J	MD	Eisenstein, Jennifer Lynn	MD	Eustaquio, Marc Segennie	DPM
Dubow, Elizabeth Biller	MD	Ekman, David Lawrence	DPM	Evans, Brooke Ashley	NP
Dubow, Michael Justin	MD	Ela, Rebecca	LCSW	Evans, Gail Marie	PA
Duckro, Amy Nicole	DO	Elam, Laine	PA	Evans, Mia Ranee	NP
Duffey, Daniel John	MD	Elder, Meighan Woods	MD	Everson, Brittany Ann	FNP
Duggar, Alison Renu Setia	MD	Ellenbogen, Charlotte Louise	DO	Evig, Shyla Brianne	DAST
Dumas, Audrey Prisca	MD	Eller, Lauren Jean	PA	Faber, Andrew James	MD
Duncan, Heather Lindsay	PA	Eller, Sarah Kay	CRNA	Fabian, Steven Louis	MD
Dunfee, William Rhey	MD	Elliott, James Steven	MD	Fabre, Anthony Arnett	ST
Dungan, David Holmer	MD	Elliott, John Paul	MD	Facco, Raymond Joseph	MD
Dunham, Lanny Lee	MD	Elliott, Kathryn Jane	MD	Facelle, Thomas Michael	MD
Dunkin, Christopher Lee	MD	Elliott-Pearson, Deborah Lois	MD	Fadlon, Iris	MD
Dunning, Dennis Wayne	MD	Ellis, Sarah Peyton	MD	Fahrenwald, Roxanne	MD
Duran, Amanda Catherine	NP	Ellis, Toya Ann	MD	Fair, Rodney D	OD
Durden, Angela F	MD	Ellstrom, Steven Jordan	MD	Faliszek, James Edward	MD
Duval, Dillon	PA	Elmquist, April Gina	NP	Fallot, Andre	MD
Duvall, John Andrew	MD	Elzi, Stanton Richard	MD	Fallt, Ryan Philip	PA
Dworaczyk, Ryan William	MD	Emanuele, Tullio	MD	Fanale, Christopher Vincent	MD
Dycus, Dawn Michelle	MD	Embry-Schubert, Julia Rose	MD	Fane, Jackie	MD
Dyer, Debra Sue	MD	Emdur, Abby Close	MD	Farbin-Powis, Shadi	MD
Dyke, Christopher Kent	MD	Emerick, Kerrie Renee	MD	Farley, Tillman F	MD
Dym, Jean-Paul	MD	Emmons, Jaime Lynne	NP	Farmer, Lawrence Douglas	SA
Dymond, Chelsea	MD	Emrick, Christopher Norman	AUD	Fassel, Brian Scott	DO
Eadens, Matthew James	MD	Emrie, Philip Alan	MD	Faulk, Debra Jeanne	MD
Eagen, Shelly	NP	Engelbert, Travis Lee	MD	Faus, Ana Maria	MD
Easter, Janet Ladawn	DAS	Engelbreth, Lee Allison	MD	Fausey, Kelly Anne	NP
Eastley, Kathryn Taylor	MD	Engeln, James	MD	Fayben, Ludmila Sam	MD
Eastman, Erin E	MD	Engen, Phillip Lee	MD	Fehrenbacher, Neide	MD
Easton, Jenna Lynn	PA	England, Jennifer Alice	MD	Feigelson, Bruce Jeffrey	MD
Eaton, Jennifer Lynn	PA	England, Renee	SA	Feinberg, Michelle	MD
Eaton, Kara Elaine	RN	Enriquez, Louie Szeplin	MD	Feingold, Shai	DO
Ebadi, Mark Alee	MD	Eppler, Edwin Marshall	MD	Feldman, Allison Dorbandt	MD
Ebert, Mark Douglas	MD	Erb, Roy Ellsworth	MD	Fender, Anne Bartlett	MD
Eckhart, William McKinley	MD	Erickson, Mark Alan	MD	Fenster, Brett Edward	MD
Edelman, Samuel Bruce	DO	Erlenbusch, Nikki R	NP	Fenton, Duane Lee	PA
Edney, Joanne Marie	MD	Erpelding, Joseph Michael	MD	Fenton, Stephen J	MD



Feola, Giosue Peter	MD	Flynn, Joseph T	MD	Friedland, Jeffrey Adam	MD
Ferdman, Barbara Rae	MD	Flynn, R Kevin	MD	Friesen, Erika Thuy Linh	MD
Ferenz, Gregory John	DO	Foley, Mynette M	MD	Fritz, Blayne Lynden	MD
Ferguson, John Hampden	MD	Foley, Paul Alexander	MD	Fritz, Cristin Quinn	MD
Ferguson, Margaret Anne	MD	Foltz, Shannon J	ST	Frohnert, Brigitte Isobel	MD
Ferguson, Tadd Rodney	MD	Fonseca, Brian Michael	MD	Frohwein, Thomas Armin	MD
Fernandez Perez, Evans Rafael	MD	Fontana, Yvette M	RPA	Froyd, Kerstin Kosmicki	MD
Ferraro, David	MD	Fontenot Ferriss, Amber N	MD	Fry, Cecilia	MD
Fettig, Mathias H	DPM	Foo, May	MD	Fry, Thomas George	MD
Fiddler, Troy Allen	MD	Force, Jonathan William	MD	Fryberger, Kent B	DO
Fiegel, Matthew J	MD	Ford, Troy Allen	MD	Fuchs, Leah Esther	MD
Fieman, Naomi Michael	MD	Foreman, Benjamin John	DO	Fucinari, Mark Tristan	IOM
Fiene, Linda Dee	RN	Foreman, Lily Ann	DO	Fudge-Erickson, Susan Marie	MD
Fier, Jennifer	MD	Forlenza, Gregory Peter	MD	Fugate, Tae S	IOM
Fife, Jason Dennis	MD	Forrest, Denise Marie	NP	Fuhrman, Seanna Lacie	PA
Figge, Johanna Lynn	MD	Fortney, Matthew Ryan	PA	Fukuzawa, Sara Cathryn	PA
Filener, Wendy Sue	MD	Fosburgh, Daniel Wayne	MD	Fulks, Kristin Marie	SA
Filloux, Francis M	MD	Foster, Colleen Anne	MD	Fuller, Samuel Edward	MD
Finehout, Rachel Therese	MD	Foster, Deirdre Mary	MD	Fuller, Trinady Rianne	SA
Finholm-Jones, Marion C	RN	Foster, John Wood	MD	Fulmer, Rebecca Magrath	MD
Finigan, James Hanna	MD	Foster, Robyn Kay	PA	Fulton, Courtney	MD
Fink, Daniel Steven	MD	Fowler, Brent Thomas	MD	Funderburk, Joseph Robert	DDS
Fink, Gerry Eugene	CRNA	Fox, James Albert	MD	Fuqua, Michael Ryon	IOM
Fintak, David Robert	MD	Fox, Jenny Riggs	MD	Furlong Frese, Meghan Jo'An	MD
Fisch, Bruce Jeffrey	MD	Fox, Matthew	MD	Furness, Peter D	MD
Fischer, Javier Andres	MD	Fox, Shari Charna	MD	Gablehouse, Brian T	MD
Fischer, Kimberly	MD	Fraga, Reynaldo	MD	Gagnon, Amy Jill	MD
Fisher, Andrew Joel	MD	Frandsen, Jonathan Evans	MD	Gaines, Ryan Andrew	MD
Fisher, Colin	MD	Frank, Garrett Stephen	MD	Galimanis, Carly Elizabeth	PA
Fisher, Mark Bradley	MD	Frank, Jeffrey William	MD	Galinkin, Jeffrey Louis	MD
Fisher, Michael Lowell	MD	Frankel, Eric Douglas	MD	Gallagher, Michael Dennis	MD
Fisher, Scott K.	SA	Frankel, Stephen Karl	MD	Gallagher, Michael Timothy	MD
Fishman, Suzanne Louise	MD	Franklin, Glenn Charles	PA	Gallagher, Thomas Casey	MD
Fitzgerald, Catherine Cecelia	DO	Frankum, Charles Eugene	MD	Gallegos, Kenneth L	SA
Fitzgerald, Kevin Robert	MD	Frazier, Henry James	MD	Gallo, Susan Arvik	MD
Fitzgerald, Kristin L	DO	Frederick, Cynthia Louise	MD	Galloway, Megan Jo	CNM
FitzGibbons, Robert Emmett	MD	Free, Heather Anne	PA	Galvez, Rupert Paul Mendoza	DO
Fitzler, Heather Mattick	MD	Freeman, Andrew Myles	MD	Gamba, Christina Schaller	MD
Fitzpatrick, Kevin Michael	MD	Freeman, Bridget	MD	Ganter, Debra S	MD
Fixman, Susan Ilene	MD	Freeman, Fanee Lekkas	MD	Gao, Angela Kuzminski	DO
Flaherty, Erin Elizabeth	MD	Freeman, Susan Myers	MD	Garces, Galo Fernando	MD
Flaherty, Matthew David	MD	Freestone, Kristin Ann	MD	Garcia, Elizabeth	NP
Flannery, Erin Elizabeth	DO	Frei, Donald Francis	MD	Gardi, John Nicholas	PHD
Flattem, Nancy Lynn	MD	French, Jason Alan	MD	Gardner, Bennett Rowan	MD
Fleishman, Matthew J	MD	Frenk, Kaitlyn M	PA	Gardner, Erica Rasmussen	NP
Fletcher, Brian Dale	DDS	Fretz, Sujata	MD	Gardner, KayCee	MD
Flitter, David Neil	MD	Frewin, Curtis Lee	MD	Gardner, Steven Mark	MD
Floisand, Caralee Novak	NP	Frey, Kristen Michelle	PA	Garmany, Richard George	MD
Fluchel, Mark Nathaniel	MD	Frey, Michael W	PA	Garner, Jeffery A	SA

Garner, Richard A		Glass, Michael Austin	MD	Gray, Amber Eileen	RN
Gaschler, Scott Stephen	PA	Gleason, Desiree Sue	DO	Gray, Estee Anne	MD
Gascoyne, William George Knute	PA	Goates, Jeffrey James	MD	Gray, Jennifer Lynn	MD
Gasienica, Margaret Irene	PA	Goebel, Robert Howard	MD	Gray, Jesse Lane	MD
Gaston, Brian A	NP	Goel, Khushboo	MD	Gray, Matthew Lawrence	MD
Gates, Jory	CRNA	Goje, Krishnaveni	MD	Gray, Roberta M	PA
Gatof, David	MD	Gold, Christine Michelle	MD	Grayson, Michael Adam	AA
Gauthier, Elizabeth Ann	DO	Gold, Meagan Ratcliffe	MD	Grayson, Stephanie Walker	MD
Gaw, Mia Elise	PA	Gold, Robert G	MD	Grayson, Timothy Egbert	MD
Gayed, Matthew	MD	Goldberg, Ellice Kay	DO	Greaves, Brittany Ann	IOM
Gbeddy, Elikem Kofi	MD	Goldberg, Sheldon	MD	Green, Carolyn	MD
Gebhard, James Smith	MD	Golden, Louis D	MD	Green, Evan Lynell	MD
Gehl, Randall H.	MD	Golden, Mary Leigh	CNM	Green, Heidi Bachman	MD
Gellrick, Caroline Margaret	MD	Goldenhersh, Gregory James	MD	Green, Jennifer Gillis	DO
Gentile, Ashlee	Other	Goldman, Andrew C	MD	Green, John T	MD
Gentry, Andrew B	MD	Goldstein, Ross Andrew	MD	Green, Justin Matthew	MD
George, Marjorie Patricia	MD	Golembeski, Scott Michael	MD	Green, Tyler John	MD
George, Michelle Lee	Other	Goll, Alexis	ST	Greene, Dallin Scott	DPM
Gerding, David Douglas	MD	Gomez, Denise J	DAS	Greenfield, Jason Michael	MD
Gerhardt, David Christian	MD	Gomez, Jennifer Marie	PA	Greer, Nancy Lynn	MD
Gerig, Nel Elisabeth	MD	Gooding, Britta Meghan	MD	Grevengoed, Elizabeth Erin	PA
Gerlach, Matthew Robert	MD	Goodman, David Lamar	MD	Grey, Allen Michael	MD
Germany, Katie Anne	MD	Goodwin, Meredith Rumon	MD	Griesmer, Christine Lauren	RN
Gersh, Jill Karen	MD	Goodyear, Derek	DO	Griffeth, Rod M	DDS
Gersman, Catherine F	PA	Gordon, Diane Jean Wood	MD	Griffin, Mark C	MD
Gerson, Eric Allan	MD	Gordon, Michael Kurt	MD	Griffin, Robert Charles	RN
Gettelman, Thomas Arthur	MD	Gordon, Rebecca Eve	MD	Griffith, Eric	SA
Getz, Anne Elizabeth	MD	Gore, Lia	MD	Griffith, Ryan Wayne	MD
Geurin, Michael David	MD	Gorman, Darrell Eugene	MD	Griffiths, Thomas Lanfear	MD
Ghogomu, Nsangou	MD	Gormley, Andrew K	MD	Grilli, Andrea Lee	MD
Giarratana, Charles Ettore	MD	Gorowski, Chase Garrett	PA	Grindler, David Joseph	MD
Gibbs, Michelle Donna	NP	Gosline, Sylvia K	MD	Grinsell, Matthew Michael	MD
Gibson, Jill Elizabeth	MD	Gottesfeld, Joyce Ellen	MD	Groover, Michael Thompson	DO
Gibson, Jody Lee	MD	Gottlieb, Michael Murphy	MD	Gross, Jane Elizabeth	MD
Gien, Jason	MD	Gould, Lesli	LAPC	Grosser, David Michael	MD
Gilbert, John (Trey) Madison	MD	Goulding, Genevieve Kathleen	IOM	Grosso, Steven Michael	MD
Gill, Wendy Parkinson	MD	Gould-Smith, Barbara Ann	CRNA	Grover, Theresa Rempel	MD
Gillespie, Evan Scott	DO	Goutsouliak, Kristina	MD	Grubbs, Shad Thomas	MD
Gilliland, Alison Montgomery	MD	Govaerts, Timothy C	MD	Grube, Jennifer Ortner	MD
Gilmore, David Arthur	MD	Grace, Wendy Terese	MD	Gruber, Elizabeth Frances	PA
Ginder, Kathryn Michelle	DO	Grafals, Monica	MD	Grundy, Gabrielle Ja'Net	MD
Giordanengo, Matthew S	DO	Grages, Andrew	PATA	Gu, Sue	MD
Giovannetti, Mark Joseph	MD	Graham, Adam Kristopher	MD	Gudavalli, Anuradha	MD
Gipson, Matthew Grady	MD	Granchelli, Ann Marie	MD	Guerechit, Laura A	ST
Girard, Elise Marie	SA	Grande, William Joseph	MD	Guerra, Melissa Jean	PA
Giuliano, Anne Wheeler	MD	Grantham, Erin Cheasty	MD	Guest, Alison Sharon	MD
Giusti, Diane Elizabeth	PA	Gray, Alexander	IOM	Guggenheim, Jennifer Nicole	MD
Glaser, Randall	PA	Gray, Alice Dodson	DO	Guiter, Jay Kody	DO
Glasmeier, Mandy A	CRNA	Gray, Allison Rachel	MD	Guldin, Sara A	PA

Gumer, Arielle	MD	Handler, Michael H	MD	Hazuka, Mark Bernard	MD
Gunnell, Jennifer	MD	Handley, David Thomas	MD	Hebb, Adam Olding	MD
Gunter, Jeffrey Alan	MD	Handysides, Elizabeth Anne	MD	Hecht, Adam Ross	MD
Gunther, Phillip Blayne	MD	Haney, Sean Martin	MD	Hecht, Sarah Leah	MD
Gunville, Fred E	MD	Hankinson, Todd C	MD	Hecker, Cara Elane	RPA
Guo, Peggy Biyi	MD	Hanly, Eric Josef	MD	Hedlund, Gary L	DO
Guptill, Jennifer Ann	CRNA	Hannegan, Justin James	Other	Hedrick, Jessica	PA
Guth, Joy Jordan Smith	MD	Hanosh, James Joseph	MD	Heffron, Thomas G	MD
Guthridge, Kalin Brook	RN	Hansen, Heather Dawn	MD	Heglund, Jennifer Louise	PA
Guthrie, Travis James	MD	Hansen, Robert Brock	MD	Heinz, Hayley Michelle	NP
Gutierrez, Carl Jay	MD	Hanson, Elizabeth	MD	Heiss, Steven Gregory	MD
Gutzwiller, Clare Elizabeth	PA	Hanson, Marlo Kathleen Dyer	Other	Hemachandra, Sonali	MD
Guyer, James Wesley	MD	Hanson, Sue Ellen	CNM	Henckel, Ronald Brandon	MD
Guyon, Jeffrey John	MD	Hanyen, Patrycja	MD	Henderson, Lucas Gaston	MD
Gwarnicki, Wojciech Boleslaw	MD	Hanyzewski, Lindsey Nicole	CRNA	Henry, Thomas Dix	MD
Haan, Kristi Ann	PA	Harari, Lacy-Ann Petrenia	MD	Hensley, Chelsie Elizabeth	AUD
Haas, Bradley Nathan	MD	Harawi, Joseph Samir	MD	Henson, Josianna Virginia	MD
Haase, Sylvia J	Other	Harbut, Ronald E	MD	Hepworth, Edward James	MD
Haberer, Jeanne Marie	DO	Harden, Bridget Mortell	Other	Herman, Erika Nicole	NP
Hackman, Scott Edward	DO	Hardin, Eugene Lee	MD	Herman, James M.	RPA
Haddad, Mustafa Mahmoud	MD	Hargrove, Nicole Denise	NP	Hermosillo, Jason Saulo	ST
Hadid, Senan	MD	Harkins, Ryan	MD	Hermosillo Rodriguez, Jesus Heliodoro	MD
Haertig, Carol Marie	NP	Harris, Joseph Albert	SA	Hernandez, Carmen Maria	NP
Haeussner, Gina Leigh	MD	Harrison, Cameron Richard	MD	Hernandez, Gregorio V	MD
Hafer, Gary	MD	Harrod, Candace A.	MD	Hernandez-Vinglas, Christine Angelica	MD
Hagen, Tyson Peter	MD	Harry, Eric Douglas	MD	Herrald, Gordon Alexander	MD
Hager, David Anthony	MD	Hart, Cassie Nicole	CNM	Herrmann, Glenn Eric	MD
Hagler, Mandi Brook	FNP	Hart, Jennifer Lynn	CRNA	Hess, Brian Douglas	MD
Hailes, Veronica	MD	Hart, Kathryn W	DDS	Hession, Patrick	AA
Haimes, Alison	MD	Hartemink, David Arent	MD	Hession, Peter Michael	MD
Halbower, Ann Carol	MD	Hartford, Rebekah Louise	NP	Hickman, Jonathan	DO
Hale, Lyndsey Amber	MD	Hartl, Joel Alexander	MD	Hicks, Christopher Martin	MD
Hale, Tyson D	MD	Hartman, Diane Marie	MD	Hicks, Lisa B	CRNA
Hale, Valerie Alison Eliz	MD	Hartnett, Hannah Madeleine	MD	Higbee, Rebecca L	MD
Haley, Patrick Douglas	MD	Hartshorn, Duane Orval	MD	Higdon, Camille	CRNA
Hall, Matthew Lorince	MD	Hatangadi, Shyamsunder Bansidhar	MD	Higdon, Ruth Elaine	MD
Hall, Scott Tryon	PA	Hatch, George F	MD	Higgins, David	MD
Halterman, Richard Kent	MD	Hatch, Kathryn Fortson	MD	Higham-Kessler, James Charles	MD
Halvorson, Stephen E	MD	Hathaway, Jonathan William	MD	Hildner, Megan Ann	AUD
Hamilton, Jean A	CRNA	Hathaway, Nolan Patrick	MD	Hill, Amanda Elizabeth	MD
Hamilton, Natalie Belinda	MD	Hathaway, Richard Allen	MD	Hill, Jason David	MD
Hamilton, William David	CRNA	Hattin, Ronald Scott	MD	Hill, Robin Renee	PHARMD
Hammer, Lauren Elizabeth	NP	Hatzidakis, Armodios Miltiadis	MD	Hillam, Jennifer	PA
Hammer, Robert Alan	MD	Haugen, Brittany	PA	Hilty, William Martin	MD
Hammerberg, Eric Kuno	MD	Haukeness, David Stanley	MD	Hinderager, Alyson Eva	NP
Hammond, Lara	MD	Hautamaa, Paul Veikko	MD	Hiner, Brandon Matthew	SA
Hamp, Diana Christine	SA	Haver, Rhonda Michelle	PA	Hines, Blake	DPM
Hampson, Christopher O'Hara	MD	Hayden, Regan	NP	Hines, Christopher	PA
Hamstra, Susan Gayle Haywa	DO	Hayes, Curtis J	DDS	Hinshaw, Ioana Marina	MD

Hinshaw, James Chadwick	MD	Hoyte, Flavia Cecilia Lega	MD	Hyatt, Clint L	CPNP
Hippely, Melissa Rae	MD	Hrutkay, Jeffrey Matthew	MD	Hyland, John (Jake) Timothy	Other
Hirth, Douglas August	MD	Hsieh, Paul Sek-Bin	MD	Hyson, Morton Isaac	MD
Hisert, Katherine Beth	MD	Hsieh, Penney	DO	Ibrahim, Badreldin A	MD
Hoagland, Luke Frank	MD	Hsin, Joseph	MD	Iglesias, Jose Carlos	SA
Hoang, Vivian	MD	Hsu, Elias I-Hsin	MD	Ikelheimer, Douglas M	MD
Hockett, Julie	SA	Hsu, Julie Ann	PA	Imbrogno, Kayla	AA
Hodges, Lindsey Brooke	NP	Hsu, Patricia Ann	MD	Imola, Mario Joseph	MD
Hodgson, Lauren Courtney	DO	Huang, Gerald	PA	Ingalls, Gregory Kent	DDS
Hoeg, Karin L	MD	Huang, Shirley Anping	MD	Inge, Thomas Harris	MD
Hoffman, Matthew Timothy	MD	Huang, Stephen Tzucheng	MD	Ingenito, Jill Joanne	DO
Hoffman, Stuart Neil	DO	Hubbell, Sarah Broom	MD	Ingoldby, Chloe Amelia Hughes	MD
Hoffmann, Mark Frederick	MD	Hubchik, Lisa Ann	SA	Ingraham, Gerald Lynn	RPA
Hofmann, Talia Ann	PA	Huckabee, Katherine Michelle	PA	Ingram, Benjamin	PA
Hogeston, Cody Nathaniel	MD	Huckin, Tracy Jean	DO	Inouye, Aaron C	PA
Hoisington, William Donald	MD	Hudson, Kandace	PA	Ippolito, Kaitlyn Elizabeth	PA
Hokenstad, Alexis N	MD	Hudson, Thomas David	MD	Ippolito, Mark Clement	PA
Ho-Laumann, Nancy Nai-shing	MD	Hudson Lang, Lynsee Anne	MD	Irelan, Christine Campbell	MD
Holbert, Marc Andrew	PA	Hueftle, James G	MD	Ismail, Naveed Hasnain	MD
Holcomb, Barry Wayne	MD	Huff, Jeremy Martin	DO	Ivy, David Dunbar	MD
Holkeboer, Amy	CCP	Huff, Nancy Ann	MD	Jackman, Justin	DO
Holley, Clay Daniel	MD	Hug, Kevin Timothy	MD	Jackson, Kristin Ann	CRNA
Holley, Mark Thomas	MD	Hugate, Ronald Raymond	MD	Jacob, Trevor Henry	DO
Hollowell, Monica Diana	PA	Hughes, Benjamin H	MD	Jacobs, Marianne Bernadette	DO
Holman, Hilton Matthew	MD	Hughes, Karin Lee	MD	Jacobsen, Deana Fantom	CRNA
Holmes, James Carey	MD	Hughes, Laura Elizabeth	MD	Jacobson, Michelle Christine	MD
Holmes, Kurtis Martin	DO	Hughes, Margaret A	RN	Jadoon, Adil	MD
Holstad, Jonathan W	MD	Hughes, Sibyl	PA	Jaggers, James	MD
Holt, Jenna Klaire	Other	Huie, Tristan Jon	MD	Jaggers, Lauren Brett	MD
Hong, Douglas Seungil	DMD	Huitt, Gwen Ann	MD	Jagodzinski, Ben William	MD
Hong, Yu	MD	Hull, William Lawrence	DO	Jagodzinski, Tanya D	MD
Hopfenbeck, James Allen	MD	Humer, Daniel R	PA	Jahangiri, Sudy Elizabeth	MD
Hopper, Orlin Woodie	MD	Humphrey, Steven	MD	Jakribettuu, Vaman Shenoy	MD
Horiuchi, Kimberly Akiko	MD	Hundermark, Anna Jean	IOM	James, Jeffrey Alan	DO
Horn, Carrie Aline	MD	Hunter, Kyle Daniel	PA	James, John Christopher	MD
Horne, Michael Paul	NP	Hunter, Lara L	PA	James, Kimberly Kristine	CRNA
Horrell, Robin Scott	MD	Huntsman, David Scott	DPM	James, William George	MD
Hose, Susan Yvonne	PA	Hupp, Colleen Sarah	DO	Janda, Molly Claire	PA
Hostetler, Michael Dean	MD	Huq, Philip Fuad	MD	Jannik, Mary Alexandra	PA
Houin, Satya Sekar	MD	Hurley, Meghan Maureen	DPM	Janssen, Michael Edward	DO
Hourtienne, Jeremy Aaron	Other	Hurley, Michael Philip	MD	Janssen, William J	MD
House, Marc R	DPM	Hurt, David Lynn	MD	Jantz, Shannon Elizabeth	MD
Houser, Jon-Erik	MD	Husa, Matthew Rolland	MD	Jantzer, Claudia Patrice	MD
Hovland, Michael Paul	MD	Husfeld, Richard	CRNA	Javernick, Julie Ann	CNM
Howard, Benjamin Tyler Justin	DDS	Husum, Jessica Meyers	MD	Jazbec Lake, Andrea M	MD
Howard, Clancy Shane	MD	Hutcherson, James Daughtry	MD	Jensen, Eleanor Rose	DO
Howard, Kenton Garrett	MD	Huynh, Thanhtu Thi	MD	Jensen, Kirsten Marie	NP
Howard, Vicki Lynn	CCP	Hwang, Gwang-Yi	MD	Jensen, Lori Lynn	MD
Howe, William Ray	MD	Hwang, Sunah Susan	MD	Jeong, Mark Yun	MD

Jestrovich, Casey Ryko	Other	Kalhoefer, Eric Alfred	MD	Keen, Brendan Patrick	MD
Jeter, Fiona Rose	PA	Kallman, Maria Green	PA	Keever, Jarrod Daniel	SA
Jhaveri, Manan A	MD	Kaminsky, Ian Anthony	MD	Kefer, John Christopher	MD
Jiang, Shan Shan	MD	Kandiko, Patty Jean	CNM	Keil, Kristinell	MD
Jichlinski, Amanda	MD	Kanellitsas, Ioanna	MD	Kellam, Gregory Erik	MD
Jobin, Michael J	MD	Kang, Bobby Konwoo	MD	Keller, Kevin Eugene	MD
Jockel, Christopher Russell	MD	Kang, Eugene Chul	MD	Keller, Racheal Alissa	MD
Jockel, Jeffrey R	MD	Kang, Jennifer Shinn	MD	Kellermeyer, Gregory F	MD
Johannes, Jennifer Marie	DO	Kang, John Suk-Hoon	MD	Kelley, Peggy Elaine	MD
Johansen, David Richard	MD	Kang, Richard Won	MD	Kelley, Sarah B	PNP
Johns, Joseph Bram	MD	Kanterman, Robert Yale	MD	Kelly, Cynthia Marie	MD
Johnsen, Taylor Janae	PA	Kantor, Robert Scott	MD	Kelly, Polina Rovner	MD
Johnson, Brian Frank	DO	Kao, Amanda Emily Jane	MD	Kelly, Stephen Samuel	DMD
Johnson, Dana Ashton	NP	Kapadia, Beth Anne	MD	Kelmenson, Amy Talbott	MD
Johnson, Daniel Christopher	MD	Kapadia, Homi Behram	MD	Kelts, Eric Alan	MD
Johnson, David Wayne	MD	Kaplan, Liat Joy	MD	Kembel, Sheri Vene	NP
Johnson, Dennis Phillips	MD	Kapoor, Vibhu	MD	Kemena, Lloyd Lee	MD
Johnson, Jack Stephen	MD	Kappes, Daniel Jordan	Other	Kenamore, Claire Louis	MD
Johnson, Jessica Marie	MD	Karber, Nathan Patrick	MD	Kendall, Vaughan Fraser	MD
Johnson, Katherine Mirro	DO	Karimian, Siamak	MD	Kennealey, Peter Thomas	MD
Johnson, Kevin Karl	MD	Karna, Arti	MD	Kennedy, Cynthia Ann	MD
Johnson, Michael Paul	MD	Karns, Shawn Bennett	PA	Kennedy, Guy M	PA
Johnson, Steven Constant	MD	Karowe, Matthew William	MD	Kennedy, Katherine Chesney	MD
Johnson, William Scott	Other	Karrer, Frederick Merrill	MD	Kennedy, Laura Christine	MD
Johnston, Lawrence William	MD	Karsh, Lawrence Ivan	MD	Kenner, Wendy Lee	PA
Jonas, Craig Christopher	MD	Kartalija, Marinka	MD	Kenney, Scott Robert	MD
Jone, Pei-Ni	MD	Kase, Benjamin Andres	MD	Kent, Eric Lance	DO
Jones, Adisa J	MD	Kasen, Wesley Brian	MD	Kent Krouse, Stephanie Marie	IOM
Jones, Christine M	DO	Kasperbauer, Shannon Hale	MD	Kerman, Marc Ira	MD
Jones, Crystal Marie	NP	Kassan, Stuart S	MD	Kern, Jeffrey Alan	MD
Jones, Debra G	MD	Kassanoff, Benjamin Edward	MD	Kerr, Karol Hicks	MD
Jones, Erin Ryan	NP	Kastenber, Zachary J	MD	Kerr-Layton, Jeffrey Alfred	MD
Jones, Frederick Arthur	MD	Kattapuram, Taj Mary	MD	Kessler, Kenneth Scott	PA
Jones, Gary	NP	Katuna, Bruce Alan	MD	Kessler, Larry Scott	MD
Jones, Kelli Don	MD	Katz, Benjamin Farrel	MD	Kessler, Michael Rashbaum	MD
Jones, Stanton Clive	AUD	Katz, Daniel Jacob	MD	Kestle, John R W	MD
Joshi, Charuta Narayan	MD	Katzin, Lara Winters	MD	Kettering, Lisa Schemmerling	MD
Jostes, Eric Alan	Other	Kaufman, Daniel Adam	MD	Khadem, Paryssa Varqa	MD
Jotte, Robert Matthew	MD	Kaufman, Raymond	MD	Khan, Israa	MD
Joy, Kathleen Michelle	DO	Kaufman, Taylor	IOM	Khan, Kashiff	MD
Judd, Nathan Lawrence	DPM	Kaufman, Zachary Aaron	MD	Khan, Muhammad Faisal Hafeez	MD
Judge, Carl Joseph	MD	Kautzman, Jessie Lyn	MD	Khan, Murtaza Sardar	MD
Judge, Rhonda Marie	SA	Kauwe, Merrell K	DPM	Khan, Qaisar Maqsood	MD
Juneau, Daniel Grayson	MD	Kawadry, Suraya	MD	Khan, Taimur	MD
Juretzka, Margrit Megumi	MD	Kawasaki, Robert Isao	MD	Khan, Talat Zafar	MD
Kabat, Shari	NP	Kay, Joseph Daniel	MD	Khateeb, Fahad	MD
Kahkeshani, Kourosh	DO	Kaye, Jaime Loretta	MD	Khatod, Elaine Grace	MD
Kalantar, Mahasti	MD	Kaye, Peter Selig	MD	Khayut, Yelena	MD
Kalantarov, David	AA	Kazimir, Michal	MD	Kian, Kaveh	MD

Kilbarger, Olivia Grace	PA	Kobitary, Majd	MD	Kulkarni, Kedar	MD
Kiley, Michael Alan	PA	Koehler, Matthew Steven	MD	Kulungowski, Ann Marie	MD
Kill, Angela Rose	MD	Koelsch, Tilman L	MD	Kumar, Anant	MD
Kim, Charles Chang Hwan	MD	Koenig, Melissa D	MD	Kumar, Rajiv	MD
Kim, Darlene	MD	Koepke, Jerald Walter	MD	Kung, Nathan Hsiang-En	MD
Kim, David Hakbum	MD	Kofahl, Andra	MD	Kunig, Anette Miriam	MD
Kim, Eugene Taeho	MD	Koffler, Jennifer Kris	PA	Kurtz, Avrom Louis	MD
Kim, Richard KyungHo	MD	Kogel, Karen Elaine	MD	Kurtz, Molly Ada	PA
Kim, Shwan	MD	Koh, Susan P	MD	Kusek, Kyle David	MD
Kimball, Brent Young	MD	Kohara, Michelle Marie	MD	Kusek, Patrick Alan	MD
Kincaid, David Arnold	MD	Kohli, Payal	MD	Kusek, Tamara Lynn	MD
King, Jessica Lynn	PA	Kokx, Anthony Francis	MD	Kusumi, Jonathan Michael	MD
King, Jonathan Douglass	MD	Koldenhoven, Gregg Alan	MD	Kvokotov, Ruth Marie	MD
King, Justin Michael	MD	Kolpak, Stefanie Dutcak	MD	Lababidi, Sami	DO
King, Marta Hartwig	MD	Kolstad, Jennifer Taylor	PA	Labedi, Nawman Rafa	MD
Kingdom, Todd T	MD	Kolstad, Kaare	MD	LaCount, Rachel Anne	MD
Kinnard, Theresa Lambrelli	MD	Komm, Brian Douglas	DPM	Ladner, Keith Michael	MD
Kinney, Lois Eversman	MD	Kontny, Debra Anne	DO	LaGreca, Brian A	MD
Kinnick, Todd Anthony	DO	Kooienga, Laura Ann	MD	Laird, Hillary Davis	PA
Kinsella, John Patrick	MD	Koonce, Ryan Christopher	MD	Lallinger, Myriam Manuela	MD
Kirkegaard, Lewis James	MD	Kooy, Todd Lane	MD	Lamb, Andrea Gail	FNP
Kirkegaard, Sorena Marie	MD	Kopfman, Jamie Dee	PA	Lamb, Jan Leah	DO
Kirkpatrick, Aaron David	MD	Kornely, Sara Elizabeth	PA	Lammers, Austin Joseph	MD
Kissler, Katherine Jean	CNM	Koslow, Matthew	MD	Lammers, Joseph Lee	PA
Kitlowski, Roger Peter	MD	Koszowski, Adam Glen	MD	Lamoureux, Christine	MD
Kjelgaard, Eric Anthony	DO	Kotun, Jason Matthew	AA	Lampe, Emily Marie	MD
Klarquist, Lori Jansen	DO	Koyonos, Loukas Dimitrios	MD	Lampen, Rhonda R	MD
Klaus, Michelle Rebecca	MD	Kraft, Steven William	MD	Lampert, Kevin Ian	MD
Klein, Korrey Don	MD	Kramer, Ashley	PA	Landers, Emily Eva	MD
Klein, Scott Aaron	MD	Kraus, Hanna M	MD	Landesman, Barbara Anne	MD
Kleinman, Jonathan Thomas	MD	Kreidl, Ming-Yi R	MD	Landry, Jessica	MD
Kleman, Gail Ann	MD	Kret, Marcus Robert	MD	Landry, Thomas Barry	MD
Klemt, Ryan Matthew	MD	Kreutzer, Erik William	MD	Landy, Alex Wolf	MD
Klepps, Steven J	MD	Krieger, Katherine A	MD	Lane, Ashley Ann	PA
Klisch, Gregory	MD	Krieves, Michael Allan	MD	Lane, Heather Nicole	CRNA
Klopper, Elizabeth Anne	PA	Krishna, Vivek Raj	MD	Lane, Trevor Carlisle	MD
Klopper, Joshua Paul	MD	Krombach, Chelsea Marie	AA	Lange, Crystle J	SA
Kneass, Zachary T	MD	Kronbach, David Walton	MD	Langohr, Janis Irene	MD
Knight, Cory L	RN	Krosschell, Emily Laura	PA	Langston, Joseph R	MD
Knight, James Carlie	MD	Kruger, Jonathan Ray	MD	Langstraat, Diane Marie	SA
Knight, Melissa Lynne	MD	Krummen, Paul Jerome	MD	Lanham, Tracey Erin	Other
Knight, Rebecca	MD	Kruse, Dustin Lawrence	DPM	Larma, Joel Daniel	MD
Knoblauch, Laura Katherine	AA	Kryst, William	PA	Larsen, Steven A	MD
Knott, Mallory Elaine	NP	Kubowicz, Scott Harry	MD	Larson, Austin Alexander	MD
Knott, Peter Erwin	MD	Kugel, Joshua T	Other	Larson, Julie A	DAST
Knowles, Kristen Laura	DO	Kuhlman, Eric Christopher	DPM	Larson, Melissa Lee	MD
Knupp, Kelly Gean	MD	Kuhns, Michael Heath	PA	Larson, Molly Margaret	MD
Knutsen, Shannon Dawn	PHARMD	Kuhr, Jennifer Marie	PA	Laskey, Heather Lynn	MD
Knutson, Kaia Marie	MD	Kulick, Rachael Anne	CNM	Lassiter, Nolan Maddox	MD

Lauer, Kara Kristine	PA	Lewis, Kelli	MD	Lovett Fournier, Erica Dawn	MD
Laufer, Marla	MD	Lewis, Lisa Kitagawa	DO	Lowdermilk, Elizabeth Lyons Duncan	MD
Laughlin, Patrick T	MD	Lewkowicz, Laurent	MD	Lowe, Jennifer Lynn	RN
Lauro, Joseph W.	MD	Lewkowski, Beth Marie	MD	Lowe, Scott Thomas	MD
Lawler, Daniel William	DO	Li, Ang	MD	Lowell, Mark David	Other
Lawson, Andrea Finch	CCP	Li, Shuang	MD	Lowery, Christopher Marc	MD
Lawson, Troy J	Other	Liao, Janice Clara	MD	Loya Palacios, Mirna Lorena	SA
Le, Amy H	MD	Liao, Shu-Yi	MD	Lu, Honglan	MD
Le, Chuong	MD	Liao, Timothy Homing	MD	Lucas, Martin Kirk	MD
Leaird, Alma Kimberly	MD	Lichtman, Michael Keith	MD	Ludwig, Brian Robert	DDS
Leamer, Karen Ann	MD	Lieberman, Shane Adam	MD	Luem, Carl Dominick	MD
Lechleitner, Janine Elise	NP	Liechty, Kenneth	MD	Luethke, James Michael	MD
Ledgerwood, Geoff Tyler	MD	Liel, Meghan Shaw	MD	Luke, Steven William	MD
Lee, Christina Maria	PA	Liggett, Rebecca Lynn	DO	Lum, Esther Hai-Min	MD
Lee, David Seyoon	MD	Limmer, Jane Serene	MD	Lumian, Daniel Rothschild	MD
Lee, Edwin Wing	MD	Limoli, John (Jack) Anthony	CCP	Lunn, Michael L	DO
Lee, Jared	MD	Lin, Michael Wyshien	MD	Lunsford, Cynthia Kay	NP
Lee, Lisa Jy-Fay	AA	Lin, Nancy Wei-Jiun	MD	Lutt, Joseph Randall	MD
Lee, Robert S	MD	Lin, Theodore Ron	MD	Luttrell, Jamie Lee	SA
Lee, Walter Korea	MD	Lindstrom, Beth Ann	Other	Lutz, Ryan Davis	MD
Lee, William Eng	MD	Lingam-Nattamai, Sharmila C	MD	Luu, Myda Thi	MD
Lee, William Po-Ping	MD	Linscott, Luke L	MD	Luzietti, Laura Rawn	MD
Lee, Yumi Elizabeth Siu	MD	Liptsen, Ellina Volfovna	MD	Lybrand, Kyle	MD
Leftwich, Jeffrey Ben	MD	Liptsen, Leonid Godelevich	MD	Lynch, David Augustine	MD
Leibovitz, Ross Michael	MD	Liston, Sheilagh Margaret	RN	Lyn-Kew, Kenneth Edward	MD
Leimbach, George Anthony	MD	Little, Holly Kay	MD	Lynn, Aaron David	MD
Leman, Kori Jan	PA	Little, Lance Richard	MD	Lysinger, Jerimiah L	MD
Lemberger, Michelle Rene	MD	Littler, Cassana Marie	MD	Lysinger, Kathryn A	MD
Lemke, Amy Lynn	MD	Litwin, Jessica Ruth	MD	Ma, Debora I Ping	MD
Lemmons, Carey Michelle	NP	Liu, Eric Hui-Tseng	MD	Ma, Ling	MD
Lengle, Steven James	MD	Livsey, Charles Thomas	MD	Mabry, Belinda Marie	SA
Lennarson, Peter James	MD	Lo, Karen K	MD	Macadam, Brett	MD
Lenox, Dwight Harvey	SA	Lochhead, Karen Mary	MD	Macdonald, Brittany Catherine	PA
Leo, Anthony Michael	MD	Lockey, Renee G	MD	MacDougall, James Frederick	MD
Leon, David Marc	MD	Lockhart, Gabriel	MD	MacFarlane, Patricia Owensby	MD
Leonard, Curtis Lee	MD	Lock-Smith, Ashley Nicole	MD	MacGregor, Kelsey A	SA
Leonhardt, Analiesa Marie	CNM	Lockwood, Laura Zastoupil	MD	Machado, Deborah Ann	CNM
Lerman, Daniel Macht	MD	Loh, John J K	MD	Mack, Cara L	MD
Lesnick, Julie Ann	DDS	Lommatzsch, Sherstin Truitt	MD	Mackell, Paul Edward	MD
Lessard, Joseph Gregory	DO	Lommatzsch, Steven Edward	MD	MacLennan, Andrew John	MD
Letko, Erik	MD	London, Scott Franklin	MD	MacTaggart, Lauren Diane	MD
Leventhal, David Mark	MD	Long, Aaron David	MD	Madayag, Robert Manuel	MD
Levey, Seth Allen	MD	Long, Mary Bronwyn	CNS	Maddoux, Kristen Elaine	PA
Levy, Andrew Stewart	MD	Lonnquist, Eryn Amelia	MD	Maddox, Elizabeth B	MD
Levy, Hara	MD	Loomis, Scott Bissell	MD	Madlock, Paul Charles	DMD
Levy, Michelle Alison	MD	Lopez, Paula Leslie	DO	Maeder, Gregory Scott	MD
Lewis, Alexandra Roberta	Other	Lotrich, Francis Everett	MD	Magill-Collins, Anne	PA
Lewis, Giavonni	MD	Lough, Donald Ray	SA	Mahan, Jared	MD
Lewis, Jeffrey Charles	MD	Love, Alison Victoria	NP	Mahaseth, Hemchandra	MD

Maher, Monica	NP	Marquis, A. Burdette	Other	Mccarthy, Vongpheth	MD
Mahnke, Daus	MD	Marsh, Kate Adele	NP	McCeney, Michael Houston	MD
Mahoney, John Dugan	MD	Marshall, Charles David	MD	McClanahan, Julie Lynn	MD
Mahoney, Julie Ann	MD	Marshall, Tara Louise	MD	McClellan, Vanessa Rose	DO
Maier, Donald Eugene	MD	Mart, Christopher	MD	McConnell, Jodi Leigh	PA
Main, Corrina M	ST	Martel, Douglas Richard	MD	McCormick, Ellen Lorraine	MD
Main, Ronald Hansel	MD	Martell, Bret Paul	MD	McCranie, Ronald Edward	MD
Mains, Charles William	MD	Martell, Chad Williams	PHARMD	McCubbin, Mark Daniel	MD
Majcher, Thomas Andreas	DO	Martin, Christianna	NP	McCullough, Shane Adam	PA
Majkrzak, Ava Elizabeth	PA	Martin, Gregory B	MD	McDermott, Martin Daniel	MD
Makipour, Sasan	MD	Martin, Jordan Robert	MD	McDermott, Michelle Dianne	NP
Malamud, Mikhail Y	SA	Martin, Richard William	MD	McDermott, Steven Joe	AUD
Malcom, Troy James	DO	Martinez, Katerina	NP	McDonald, Brenda Sue	Other
Malden, Eric Stuart	MD	Martinez, Wednesday Alicia	SA	McDonald, Elizabeth Christine	MD
Malik, Vipin	MD	Martin-Wimmer, Darnell	Louise MD	McDonald, Gary Lowell	MD
Mallek, Jennifer DeToledo	MD	Marzec, Lucas Nathaniel	MD	McDonald, Jon M	MD
Maloney, James Michael	MD	Marzluf, Kathleen R	MD	McDonnell, Kevin Michael	MD
Maloney, Karen Elizabeth	DO	Maschka, Donald Anthony	MD	McDonnell, Michaela Wynne	MD
Malphrus, Amy Denise	MD	Mason, Alexander Michael	MD	McDowell, Brad Christian	MD
Malters, Deborah Rachel	MD	Mason, Romy Erica	MD	McDowell, Gregory Scott	MD
Manchon, Adam Denis	MD	Mason, Stacey Lynn	MD	McDowell, Jacquelyn Homra	FNP
Manco-Johnson, Marilyn	J MD	Masri, Vanston Omar	DO	McFarland, David Kelly	MD
Mandell, Erica Wynne	DO	Massengill, Jason Carlisle	MD	McGee, Sean Thomas	PA
Mandler, Tessa N	MD	Massing, Thomas Hardy	PA	McGee, Thomas Owen	Other
Manion, Sean P	MD	Massone, John G	MD	Mcgill, Brennan L	MD
Manjikian, Viken	MD	Matassa, Michelle Rose	PA	McGloin, Lisa Marie	MD
Manka, Laurie Ann	MD	Mataya, Taleah Christina	RN	McGraw, Katherine	MD
Mann, Cydney Cecelia	ST	Matei, Vlad Mihai	MD	McGrew, Karen Figaro	NP
Mann, Joshua	IOM	Mathews, Charles Felton	PA	McGuire, Heather Lynn	MD
Mann, Thomas Andrew	MD	Matous, Jeffrey Victor	MD	McHugh, Katherine Aurora	PA
Mannina, Anthony John	MD	Matthews, Dennis Jerome	MD	McIntyre, Jamie Liesl	PA
Manning, Marsha M	MD	Mattson, Daniel Richard	CRNA	McIntyre, Lissa Pai	MD
Mannlein, Tephie Ann	PA	Matzakos, Tom George	MD	McKendry, Karyl Yvonne	DAS
Mantik, David W	MD	Mauries, Mark Christy	SA	McKenzie, Barry A	MD
Manuel, Jeffrey David	MD	Maury, William John	DO	McLaughlin, Glenn W	MD
Marcotte, Christie Lynn	SA	Maus, Todd Lawrence	MD	McLaughlin, John Douglas	MD
Marcotte, Joanne Patricia	SA	Mautz, Courtnie A	RPA	McLean, David Anthony	MD
Marcotty, Alexandra	MD	Maxwell, John Kevin	MD	McMahon, Daniel Patrick	MD
Marcuccilli, Morgan Elaine	DO	May, Donald Joseph	MD	McMeekin, James O	MD
Marcum, Erin Sue	MD	May, Lauren Tracie	MD	Mcnevin, Michael Patrick	MD
Marder, Bradley Allan	MD	Maybach, Alexander K W	DO	McNitt, William Clement	MD
Mardones, Mabel Alejandra	MD	Mayes, Lena Maritza	MD	McSherry, Colleen Marie	DO
Margaris, Melchisedek Louis	MD	Maymani, Hossein	MD	McSkimmings, Michelle Janet	SA
Margolis, Michael Evan	MD	Maynard, Carson Elizabeth	DO	McWhorter, Lukas	MD
Marks, Alicia Grace	DO	McArthur, John Daniel	MD	Mears, Jessica Marion Baer	DO
Marks, Erich Nicholas	MD	McAuliffe, Matthew Brian	MD	Meddles, Katharine G	MD
Markson, Jay Arthur	MD	McCallum-Manzanares, Colleen Ann	FNP	Medford, Ashlyn Palmer	PA
Marlin, Siglinda Ray	NP	McCann, Michael Lawwell	DO	Medina, Erin Christine	MD
Marquardt, Kathy P	ST	McCarrel, Elizabeth Ann	MD	Medina, Sarah	CRNA



Meeker, Stephen Douglas	RPA	Miller, Lauren Beth	MD	Moore, John William	MD
Meeks, Naomi Jeanette Lohr	MD	Miller, Lynn Ruth	NP	Moore, Kevin Roy	MD
Mefford, Teal Jeanine	NP	Miller, Mariha Dawn	SA	Moore, Mark Christopher	AA
Meguid, Robert Alexander	MD	Miller, Mark Allyn	SA	Moore, Rory Rebecca	MD
Meharena, Sophia Ghebremicael	DO	Miller, Tyler Crist	PA	Moorthy, Rishi Krishna	MD
Mehta, Anuj Bharat	MD	Mills, Jonathan Compton	MD	Mora, Edgar Rodolfo	MD
Mehta, Nalin Jsvantlal	MD	Milner, Richard Paul	PA	Mora, Michelle Maria	DO
Meierbachtol, Veronica Michele	DO	Milo, Steven Paul	MD	Morabito, Anne Larson	MD
Meister, Ralfella Coree	MD	Milroy, Colleen Lynn	MD	Morago, Nathan J	Other
Mejia, Mauricio	MD	Minehan, Kiernan J	MD	Morais, Joshua D	MD
Melamed, Itay	MD	Miner, D Scott	MD	Moran, Kathleen Claire	MD
Melancon, Diane Marie	MD	Minot, Kacy Lea	NP	Moran, Patrick Lee	MD
Melberg, Mark William	MD	Minton, Douglas Glen	MD	Moran, Thomas Jerome	MD
Melchior, Julie Anne	MD	Mirshab, Cyrus Ali	MD	Mordick, Thomas Gene	MD
Melliari-Smith, Karen B	CRNA	Mitchell, Blake Edward	MD	Moreau, Kristin Liv	MD
Melnuk, Jason Robert	CRNA	Mitchell, John Douglas	MD	Moreno-Cabrera, Lorena	SA
Melouk, Sameh (Sam) Hassan	MD	Mitchell, Kirk Vance	MD	Morfin, John-Paul	MD
Melvin, Anna Kristina	PA	Mitchell, Max Bannister	MD	Morgan, Dominique Marie Louise	NP
Mendoza, Ben Ryan	MD	Moazzam, Nauman	MD	Morgan, Joseph Walter Mohney	MD
Mendoza, Jordan Holly	MD	Modena, Brian David	MD	Morgan, Kyle Chandler	DO
Mendoza, Terri Lynne	NP	Mody, Roxanne Rustom	MD	Morgan, Taylor Kathleen	CRNA
Mengshol, Sarah Culkin	MD	Moen, Christine Catherine	PA	Morgan, Whitney Jo	MD
Menshenfriend, Thomas	Allen PA	Moen, Kellen Richard	MD	Moritz, Ean Christopher	PA
Merrell, James Allyn	MD	Moeser, Pierre Jean	MD	Morledge-Hampton, Scott Joseph	MD
Merritt, Glenn Richard	MD	Mogyoros, Daniel Mark	MD	Morreale, Joseph Michael	MD
Meshram, Sheetal	MD	Mogyoros, Eric Jonathan	DO	Morrell, Travis John	MD
Mesmer, Ogubay Tekie	MD	Mogyoros, Miguel	MD	Morris, Gary Richard	MD
Messier-Gieri, Amber Marie	MD	Mohari, Nivedita	MD	Morris, Louis Alan	MD
Meston, Joanna Darlene	MD	Mohler, Amy Muhm	MD	Morris, Monica Terese	DO
Metcalf, Katrina Nicol	FNP	Mohning, Jaclyn Diana	MD	Morris, Stephen Eugene	MD
Metz, Matthew A	MD	Mohning, Michael Paul	MD	Morrison, Jennifer Anne	MD
Meyer, James Irvin	MD	Moinuddin, Shiraz	MD	Morrissey, David Dell	MD
Meyers, Joel Stuart	MD	Molina, Kimberly Mae	MD	Morrissey, Tyler Patrick	MD
Meyers, Rebecka L	MD	Moll-Bennett, Jennifer Sue	MD	Morse, Sarah Carrick	MD
Meza, Janine Corina	MD	Molloy, Thomas Alexis	MD	Mortensen, D Kiley	DO
Michalowski, Piotr	MD	Molnar, Amber Lynn	NP	Mortinsen, James Michael	MD
Michaud, Erica Helen	NP	Mongeon, Robert	Other	Moscato, Brittany	MD
Micielli, Renee Louise	MD	Monson, Robert Brant	CRNA	Moseley, Richard Havard	MD
Mick, Matthew	MD	Montague, Terri Lois	MD	Moses, Jane D	LPCC
Micsky, Julianne Elizabeth	Other	Montanez, Sara	PA	Mosley, Kenneth Andrew	NP
Mielke, Marcia Lynn	PA	Montbriand, Joel Robin	MD	Moss, Jennifer Lynne	MD
Milch, Scott Robert	MD	Montes, Andrew John	MD	Moss, Sammie LaMont	MD
Miller, Andrew J	PA	Montgomery, Matthew Watson	MD	Mostellar, Jefferson Peters	MD
Miller, Bradford Russell	MD	Moody, Mary Elizabeth	MD	Motamedi, Kevin Kayvon	MD
Miller, Christopher Nathan	MD	Mooney, Herbert Slocum	MD	Mouchantat, Richard Alan	MD
Miller, David John	MD	Moore, Caitlyn	ST	Mouchawar, Maurice Aref	MD
Miller, James Edwin	MD	Moore, Frank Newland	MD	Mould, Kara Jo	MD
Miller, Kimberley Sloan	MD	Moore, Jamie Carmin Zerr	AUD	Moulton, Steven Lee	MD
Miller, Kristine K	NP	Moore, Janet Lynn	MD	Mouton, Julie Marie	NP

Moyer, Genevieve C	MD	Nawaz, Dilsher Mohammad	MD	Noel, Oscar French	DO
Muakkassa, Nora W	MD	Nayak, Sunil	MD	Nolan, David Myles	MD
Muckle, Andrew Montgomery	MD	Nazareth, Sonja Franchesca	MD	Noles, Karen Dawn	PA
Muckleroy, Stephen Kel	MD	Neal, Ann Renee	CRNA	Noon, Amber Marie	MD
Mueller, Claire McVay	DO	Neems, Leslie Chana	MD	Norberg, Shani Kay	MD
Mulica, David Patterson	MD	Neese, Bradley Robert	MD	Nordstrom Lane, Brian David	MD
Mullins, Nathan Craig	DO	Neff, Philip Thomas	MD	North, Christopher Tipton	PA
Mulvehill, Sharon Ann	MD	Neff-Castellanos, Kassandra Dowane	NP	North, Riana M	MD
Mundt, Sarah Elizabeth	CPNP	Nell, Tiera Christine	MD	Nortier, Edward John	MD
Muniak, Daniel A	PA	Nelson, Daniel Richard	MD	Norton, Tashia M	ST
Munsif, Siddharth	MD	Nelson, Ewell (Lee)	MD	Nosan, David Kevin	MD
Muraki, Alan S	MD	Nelson, Raoul D	MD	Nosek, Carl Andrew	MD
Muratore, Timothy R	MD	Nero, Christopher John	MD	Nosek, Gayle Soskolne	MD
Murdock, Keith	DPM	Neuhoff, Douglas Allen	MD	Notario, Patricia M	MD
Murphy, Benjamin Evan	PA	Neuschatz, Aram	MD	Notides, Thomas A	MD
Murphy, Brian Patrick	MD	Neustedter, Paul Lee	PA	Novotny, Sonia Pai	MD
Murphy, Carla Elizabeth	DO	Neviackas, Jordan J	MD	Nowadzky, Teresa Kathleen	NP
Murphy, Cynthia Ruth	MD	Newman, William Hadlock	MD	Nowak, Ilka Vanessa	MD
Murphy, Nancy	MD	Newsome, Britt Browne	MD	Nowick, David Alan	MD
Murphy, Shannon Marie	MD	Neyman, Kimberly M	MD	Nussbaumer, Jeremy Demian	MD
Murphy, Tamara Bryan	PA	Ngo, Francis Chinh	MD	Nwankwo, John I	MD
Murray, George Maxwell	NP	Nguyen, Catherine Mary	MD	Nydam, Jane Elizabeth	MD
Murray, Lisa M	PA	Nguyen, Dan Hai	MD	Nydam, Trevor Lee	MD
Murray, Mary Ann	MD	Nguyen, Jason Tan	MD	Oberlander, Sean Gregory	SA
Murray, Michael Jude	MD	Nguyen, Quocan Luong	MD	Oberle, Kelle Shawn	MD
Musick, Melda Beth	NP	Nguyen, Vinh Thi Thu	CRNA	Obregon, Richard Gonzalo	MD
Muskett, Alan D	MD	Nguyen, Vivian Thu	PA	O'Brien, James Kilty	MD
Mutch, David Wayne	PA	Nicell, Donald Thomas	MD	O'Callaghan, Michael Joseph	MD
Muttal, Saraswati A	MD	Nichols, Christopher Stuart	MD	Ocel, Daniel Leo	MD
Mutuc, Peter Hilario	MD	Nichols, Dean Richard	MD	Ochs, Michael Brent	DO
Myers, Brooke	PA	Nicholson, Laura Ann	MD	O'Connor, Sean Daniel	MD
Myers, Gregory Jay	MD	Nicholson, Mark Howard	MD	O'Day, Steven Timothy	MD
Nadelson, Amanda Jane	MD	Nick, Jerry Allan	MD	Odgren, Michael D	RPA
Nadlonek, Nicole Ann	MD	Nicolaides, Nestor	Other	Odugbesan, Oluyemisi Modupeore	MD
Nagamani, Kevin Karthik	MD	Niedzwiecki, Matthew J	MD	Offerdahl, Cristee Locke	MD
Nagaraddi, Venkatesh Narayan	MD	Nielsen, Cole Levi	PA	Offner, Patrick John	MD
Nagel, Shen Forder	MD	Nielsen, Kirsten Margretha	MD	Ogans, Madison Elizabeth	PA
Najim, Amjad	MD	Nielsen, Tammy	ST	Oginsky, Marcus Aaron	MD
Nakano, Jeffrey Masato	MD	Niemann, Sarah Elizabeth	CRNA	Oh, Richard J	MD
Nanna, Alero	MD	Niemeyer, Rebecca Elyse	PA	Okafor, Kingsley Chiedu	MD
Nanney, Allan Douglas	MD	Nienaber, Brent Jeffrey	Other	Okamura, Daryl M	MD
Napierkowski, John Joseph	MD	Niermeyer, Susan	MD	Oliva, Elishia Mone Lintz	MD
Napierkowski, Michael Thomas	MD	Nieto, Bonita Rose	CNM	Olivas, Melissa E	SA
Narkewicz, Michael Raymond	MD	Nightengale, Christopher John	MD	Olsen, Andrew Jesse	MD
Narum, Paige E	PA	Nikanjam, Donna S	MD	Olsen, Kathryn Marie	MD
Nash, Arthur Judson	MD	Ning, Theodore Clifford	MD	Olson, Christina Anne	MD
Nast, Daniel Rudyard	AUD	Nishiya, Mark	MD	Olson, Grant Charles	MD
Nath, Sujai Deep	MD	Niver, Janice Carolyn	MD	Olson, Katherine Krahn	PA
Navarre, William James	MD	Nock, David L	DDS	Olson, Tyson Kimball	MD

O'Neill, Brent R	MD	Palat, Padmini	MD	Pearson, Joshua David	DO
Onofrei, Claudia	MD	Palazzari, Adam Aldo	MD	Pearson, Wesley MacKinnon	MD
Onstad, Jennifer Honey	MD	Palcso, Matthew Phares	MD	Peckinpaugh, Jeffrey Lawson	MD
Ontiveros, Richard Ted	SA	Palmer, Kristina J	NP	Pederson, William Floyd	MD
Opitz, Brian Anthony	MD	Palomino, Katherine Ream	CRNA	Peetz, Joseph Michael	DO
Orblom, Kristen D	DAS	Pan, Jennifer Tina	MD	Pelczar, Brian Thomas	MD
Ordinario, Eric	DO	Pan, Lorraine Yungleen	MD	Peller, Douglas Paul	DO
Orellana, Enrique	DO	Panian, Steve Paul	MD	Pena, Ricardo L	MD
Oren, Trevor William	MD	Pantoja, Alfonso Francisco	MD	Penington, Desi Jay	MD
O'Rourke, Jeannie	DPM	Panzarella, Cristin Susanne	MD	Pennell, Angela Michelle	MD
O'Rourke, Kevin Patrick	MD	Papadopoulos, Spyridon George	MD	Pentz, Kristina Marie	CRNA
O'Rourke, Melinda Charles-Lau	MD	Papez, Julianna M	DO	Perez, Anne May	SA
Orpet, Ross	MD	Pappas, Michael Demetrios	MD	Pergrem, Christopher Wood	MD
Orrego, John Jairo	MD	Parachuri, Venu Gopal	MD	Perkins, Jeffrey Dean	MD
Ortiz, Pedro Pablo	MD	Pare, Stacey Anne	NP	Perkins, Kathryn Elsanne	NP
Ortiz, Stacey M	CRNA	Parisi, Jonathan Antanino	MD	Perloff, Kerry Glenn	MD
Orzynski, Tania	MD	Park, Bryan Daeyoun	MD	Persinger, Aaron James	MD
Osasona, Ayodele Rotimi	MD	Park, Kristen Lara	MD	Persons, Mary Anne	PA
Osborne, Amy	MD	Parker, Erik Clements	MD	Peters, Kelly Lynn	MD
Osborne, Jennifer Ann	MD	Parker, Thomas Allen	MD	Peters, Sallie Elizabeth	PA
Osborne, Luke Joseph	MD	Parkhie, Shyam Mukund	MD	Petersen, Brian Woodford	MD
Oster, John Gerard	MD	Parkinson, Jeffery David	AUD	Petersen, Megan Marie Clute	MD
Ostrander, Betsy	MD	Parks, Anthony Lloyd	SA	Peterson, Evelyn (Lyn) Claire	MD
Ostrowski, Angelika	MD	Parks, Edward (Ted) Hudson	MD	Peterson, Melissa Brooks	MD
Otrok, Tamas	MD	Parrish, Antigone Parker	MD	Peterson, Spencer Howard	MD
Otsu, Kanao	MD	Parshad, Sulekha	MD	Petrelli, Kristen Elizabeth	NP
Ott, Rachel Lee	MD	Partrick, David Allen	MD	Pettersen, Michael Darby	MD
Otte, Michael Todd	MD	Paschall, Sean	MD	Pettijohn, Kelly Joy	MD
Ottomeyer, Christina	DO	Paston, Francine Tamara	MD	Pettit, David	MD
Oung, Alvin B	PHARMD	Patel, Akash Manojkumar	MD	Pflug, Jennifer Jo	MD
Overfield, Nicole Suzanne	LCSW	Patel, Kiran Chandrakant	MD	Pham, David Viet	MD
Owen, Thomas D	MD	Patel, Nishant Anilkumar	MD	Pham, Khoi Duy	MD
Owenreay, Andrew	DO	Patel, Ritika Jitendra	MD	Pham, Quyen Ngoc	MD
Owens, Crystal Dawn	MD	Patel, Snehal	DO	Pham, Tammy T	MD
Oyer, Ryan Joseph	MD	Pater, Timothy Jerome	MD	Pham, Thomas Anh	MD
Pace, William Anthony	MD	Pathy, Arun Lakshmi	MD	Phillips-Dorsett, Danielle	ND
Pacini, Richard John	MD	Patterson, James Arthur	MD	Philpott, Alexander Campbell	MD
Pacini, Ross Stephen	MD	Patterson, Kimberly M	MD	Phipps, Benjamin Keith	MD
Pack, Katrina Marie	MD	Patterson, Shelly Jane	NP	Piasecki, Barbara Anna Maria	MD
Packer, Robert Henry	MD	Paudel, Bishow Mohan	MD	Pickett, William Michael	Other
Paddack, John Michael	MD	Paul, Amy Yaeger	DO	Pierce, Jennifer Rose	MD
Paden, Matthew Hunter	DPM	Paul, Devchand	DO	Pierce, Kathryn E	MD
Padyk, Paul Christopher	MD	Paul, Marc Howard	MD	Pierce, Russell	IOM
Paez, David Eduardo	MD	Pavlus, John D	MD	Pierson, Mark Nathaniel	PA
Page, Keri Lee	NP	Pawlak, Eryka B	NP	Pierson, Michelle Sunwall	MD
Page, Lora L	NP	Payea, Norman Philip	MD	Pinchuck, Curt Paul	MD
Page, Stacy Virginia	DO	Payne, Michael J	MD	Pino, Edward Charles	MD
Pahler, Paula Jean	Other	Payne, Sarah Silver	MD	Pinson, Gregory David	MD
Paige, Dennis Edmund	SA	Pazurek, Anna Maria	MD	Pitcher, Jeffrey Marc	MD

Pitts, Melvin Cruse	MD	Prosser, Brent James	MD	Ray, Matthew Shaw	DO
Ploegman, Paul Fred	MD	Pshak, Thomas James	MD	Raymond, Jeffrey Daniel	MD
Pocsine, Katalin Juhasz	MD	Pulido, Edward James	MD	Rea, Aaron Grant	MD
Poleynard, Blake Christopher	MD	Pullman, John	MD	Rea, Franco R	MD
Poliashenko, Stanislav	MD	Pushchak, Michael James	MD	Read, Anne Elizabeth	FNP
Poling, Leslie Bjerke	MD	Pyle, Ashley Louise	MD	Reck, Samuel J	MD
Politano, Nicholas Anthony	DDS	Python, Johanne Laure	MD	Reddy, Angela Rose	MD
Pollard, Ronnie Leann	DPM	Quackenbush, Kirk Thomas	MD	Reddy, Monica Bandaru	MD
Polovitz, Kathryn Ann	MD	Qualey, Amy Elizabeth	MD	Reece, Miriam Grace Sparkman	MD
Pompe-Waltman, Jean Marie	NP	Quallick, Matthew Robert	MD	Reed, David Craig	MD
Pomposelli, James John	MD	Quan, James	MD	Reed, Ralph Christopher	MD
Pook, Paula Marica	MD	Quane, Erika Fay	PA	Reed, Sharman Lynn	MD
Poole, Austin Ian	MD	Queen, Thomas Christopher	MD	Reem, Rachel Elizabeth	MD
Pope, Charles Jeffrey	CRNA	Quinn, Benjamin Lee	Other	Reeves, Diana	MD
Popham, Jerry Kirk	MD	Quinn, Carolyn Denise	MD	Rehring, Thomas Frederick	MD
Popovich, Keith J	MD	Raeburn, Danielle Marie	MD	Reich, Nathaniel David	MD
Porter, Cassandra Christine	PA	Raff, Heather Aileen	MD	Reicks, Gregory Charles	DO
Porter, Douglas Ryan	MD	Ragan, David Christopher	MD	Reid, Branden Michael	MD
Possley, Daniel Robert	DO	Rahman, Ata-Ul Monim	MD	Reid, James Gordon	MD
Potash, Andrea Elisabeth Shea	MD	Rahman, Ifad Ur	MD	Reisinger, Scott M	CCP
Potash, Martin Kyle	MD	Rai, Gurdev Singh	MD	Rembert, Frank Marion	MD
Powell, Dylan C	PA	Rai, Sasha	MD	Rentz, Jeffrey J	MD
Power, Michael Henry	MD	Rai, Surinder	DO	Reshew, Mackenzie Julienne	NP
Powis, Mark Earle	MD	Raible, Daniel James	IOM	Resnick, Steven Howard	MD
Powner, David Jeshurun	Other	Raiser, Frank	MD	Restrepo, Clara Isabel	MD
Prager, Janet Ellen	NP	Rai-Sherpa, Sandhya	MD	Rethy, Michael Charles	MD
Prager, Jeremy David	MD	Rajpal, Sharad	MD	Reusch, John Joseph	MD
Prager, Nelson Arthur	MD	Raju, Ramu Penumetsa	MD	Reuter, Gregory Colin	MD
Pratt, Alan Goodale	MD	Ramirez, Jacquelyn Lisa	DO	Rex, Jean Kathlyn	MD
Pratt, Charles Frederick	MD	Ramirez, Stephen Paul	Other	Rexroth, John Allen	PA
Preece, Michael Tanner	MD	Rampton, John W	MD	Reyes, Marcos	MD
Prescott, Kristen M	MD	Rana, Shazad S	MD	Reyes, Michaela	SA
Preuss, Jordan Danae	SA	Ranzenbach, Edward A	PA	Reynolds, Mary M	MD
Prevedel, John Arthur	MD	Rao, Jitendar Singh	MD	Reynolds, Regina Marie	MD
Price, Ellen Woelfel	DO	Rao, Kajal Desai	MD	Reynolds, Ross Anthony	PA
Price, Jennifer Rebecca	MD	Rao, Suchitra	MD	Rhine, Mark Woodforde	MD
Price, Jessica Eve	PA	Rao, Yamini	MD	Ricci, Peter Edward	MD
Price, Katherine Ann	MD	Rapiejko, John Anthony	DO	Rice, Lucy Kuykendall	MD
Price, Richard James	MD	Rastrelli, Alan James	MD	Richards, John Caleb	MD
Priddy, James T	MD	Rastrelli, Aric Joseph	DO	Richardson, Karen Christensen	MD
Prince, Jeffrey Scott	MD	Ratigan, Emmett David	MD	Richey, Sarah Marie	MD
Prince, Lisa Karen	MD	Rattananan, Watcharasarn	MD	Richheimer, William Eugene	MD
Probert, Charles Barrier	MD	Rauch, Sarah Johanna	CNM	Richter, Claudine Paula	PA
Prock, Terasa Louise	MD	Rausch, Christopher Malachi	MD	Rickard, Jeffrey William	DO
Proctor, Gregory Scott	MD	Rausch, Martin William	MD	Rickman, Christopher Eugene	MD
Proctor, Leslie Kay	MD	Ravert, Brian Lee	MD	Ridge, Brian Alfred	MD
Prokopyschyn, Eugene Steven	DO	Ravishankara, Rochelle	MD	Ridgway, Ona L	NP
Propper, Brandon William	MD	Ravulapati, Sravanthi	MD	Ridout, Dustin Randall	MD
Propst, Keri J	MD	Ray, Heidi Gabriele	MD	Rifkin, Robert Melvin	MD

Riley, Julia K	DPM	Ross, Ethan Michael	DO	Saenz, Margarita Sifuentes	MD
Riley, Peter Dixon	MD	Ross, Gregory Dean	MD	Saenz, Naomi Josephine	MD
Ring, Christina Marie	MD	Ross, Mark Alfred	MD	Saft, Howard L	MD
Riopelle, John Ford	DO	Rosse, Dwain Daniel	SA	Sage, Kristina Lea	PA
Risinger, Brian John	MD	Rossi, Mario Adrian	MD	Sahni, Manisha	MD
Rivera, DeeAnn Marie	MD	Rossi, Renee Marjorie	MD	Sakiewicz, Paul George	MD
Rivkin, Rebecca Eva	DO	Roth, Shawn William	MD	Salvatore, Jaime Kristin	DO
Rizvi, Rabab	MD	Rothschild, Brian Liem	MD	Salzberg, Andrea Krumholz	MD
Roach, Jonathan Price	MD	Rottman, Randall Jay	MD	Samuel, Terry Shira	MD
Robbiano, Peter John	MD	Rove, Kyle Olaf	MD	Samuelson, Andrew Lewis	MD
Robbins, Betsy Ann	NP	Rovno, Hazel	MD	Sanchez, Ana	MD
Robbins, David Saul	MD	Rowzee, Jacob Robert	IOM	Sanders, Breanna L	PA
Roberts, Catherine Celeste	MD	Rozance, Paul Joseph	MD	Sanderson, Andrew Kent	MD
Robertson, Brittany Nicole	IOM	Rozell, Joseph Michael	MD	Sanderson, Matthew Christopher	MD
Robertson, Cory Mcdonald	MD	Rubenstein, Lisa Rachel-Edenbaum	MD	Sands, Sean Jason	PA
Robertson, Jesse Marie	DO	Rubin, Benjamin Albert	MD	Sankar, Veena	MD
Robinson, Andrew Ruffner	MD	Rubinson, Thomas Niles	Other	Santaniello, Charles Ryan	PA
Robinson, Clandra Kelet	MD	Ruch, Joanne Elizabeth	MD	Santin, Antonio	MD
Robinson, George Gaylord	MD	Rucker, Lauren Hailley	PA	Sara, Steven John	MD
Robinson, Mark Nichols	MD	Ruf, Angela Jane	NP	Sarges, Philip Henry	MD
Robinson, Prairie Neeley	MD	Rufner, Katherine Lorraine	MD	Sarmiento, Bianca Silva	MD
Robinson, Sara Donley	MD	Rufner, Kevin Michael	MD	Sarnat, Lauren Elizabeth	MD
Robinson, Thomas A	MD	Ruggles, Wendy Kae	PA	Sarram, Ali Mohammad	MD
Robinson, Tracy James	MD	Rule, Monique Desiree	NP	Sassen, Brenda Lynn	FNP
Robles, Carlo Daniel	Other	Rumbyrt, Jeffrey Scot	MD	Sato, Patricia	MD
Roccisano, Anthony W	DO	Rumery, Mathew Donald	MD	Saveli, Carla Carolina	MD
Roche, Judith Ann	CRNFA	Runyan, Matthew Kimball	DO	Saverino, Ashley Marissa	MD
Rocklin, Michael Alan	MD	Runyon, Lisa Ann	NP	Sawada, Kathleen Yumi	MD
Rodman, William James	MD	Russell, Katie White	MD	Sawczak, Tracy Ann	PA
Rodriguez IV, Francisco Bernardo	MD	Russell, Richard John	MD	Sawyer, Michael M	MD
Rogers, Emily Jean	Other	Russo, Anthony J	MD	Sbicca, Jennifer Anne	MD
Rogers, Neal L	MD	Rust, Tyler William	MD	Scaife, Eric R	MD
Rogina, Anthony	Other	Rustemeyer, Anne Mackezie Lyons	DO	Scala, Emi Masui	MD
Rohan, Stephen Matthew	MD	Ruth, Adrienne Lyons	MD	Scales, James Scott	DPM
Rohweder, Daniel Alan	DO	Rutherford, David Aaron	DO	Scalva, Elisabeth Marie	MD
Rokicki, Jerzy Wayne	MD	Ruybal, Jacobo Armando	MD	Scarborough, Thomas E	MD
Rollins, Michael D	MD	Ryan, Ann Ladd	MD	Schabbing, Robert William	MD
Rollins, Scott Eric	MD	Ryan, Kathleen Ann	MD	Schade, Henning H	MD
Roman, Nina Marie	MD	Rydberg, Justin Breese	PA	Schaefer, Joel Wesley	MD
Rome, Marcie Elisabeth	MD	Ryder, Justin Michael	MD	Schafer, Natalie Jean	DDS
Rondon, Oswald	MD	Rylander, Lucas Samuel	MD	Schaffer, Michael Stuart	MD
Rooks, James Kenneth	MD	Saavedra, Milene Tatari	MD	Schaffer, Shirl Louise	MD
Rooks, Michael D.	MD	Sabin, Jeffrey John	MD	Schaper, Marie Theresa	CRNA
Roosa, Jason Robert	MD	Sabour, Sarmad	MD	Scheer, Zachary B	MD
Rose, Tessa Marie	NP	Sachar, Kulvinder (Kavi)	MD	Scheffel, Peter Thomas	MD
Rosenberg, Adam Arthur	MD	Sachs, Brett Donald	DPM	Scheier, Benjamin Yochai	MD
Rosling, Annette E	MD	Sachs, Sharona	MD	Scherer, David Lee	SA
Rosquist, Sarah Lauren	MD	Sacks, Benjamin Mathew	MD	Schewe, Kevin Lawrence	MD
Ross, Benjamin Alexander	MD	Sado, Steven J	ST	Schiff, Susan Lesnoy	MD

Schindel, Michael Andrew MD  
 Schkade, Paul Andrew MD  
 Schleeauf, Karen Marie MD  
 Schlessinger, Gregory Scott MD  
 Schluckebier, Stacey IOM  
 Schmalz, Melissa Ann DO  
 Schmidgall, Amanda Christine CRNA  
 Schmidt, Joseph Kenneth NP  
 Schmidt, Paul Robert PA  
 Schmidt, Rebecca Terese PA  
 Schmitt, Matthew David MD  
 Schmitz, Gregory Brent MD  
 Schmitz, Mark Michael CCP  
 Schneider, David M MD  
 Schneider, Jessica MD  
 Schneider, Kelli MD  
 Schneider, Michael James PA  
 Schneiter, Clay Howard MD  
 Schnell, Lucas Gabriel DO  
 Schnur, David Paul MD  
 Schoeff, Jonathan Eric MD  
 Schoelch, Barry Alan DO  
 Schoen, Heather MD  
 Scholes, Melissa Anne MD  
 Scholpp, Elaine Matson MD  
 Scholz, Theresa Ann MD  
 Schott, Earl Edward MD  
 Schraeder, Nicolle L NP  
 Schreffler, Andrew John MD  
 Schreiner, Robert DO  
 Schreiner, Teri Lee MD  
 Schrieber, Margaret Lynn MD  
 Schuh, William Harvey MD  
 Schulte, Justin Lee MD  
 Schultz, Jaime Katherine Other  
 Schultz, Jeffery Robert CRNA  
 Schultze, Dietrich Werner Leopold MD  
 Schultze, Peter Michael MD  
 Schupp, Daniela Janet MD  
 Schwartz, Jeffrey Steven MD  
 Schwartz, Lawrence Israel MD  
 Schwebach, Lisa Suzanne MD  
 Schwed, Autumn Marie DO  
 Schwieger, Andrea Michelle CRNA  
 Scott, Christopher Dean MD  
 Scott, Daniel Jeffrey MD  
 Scott, David Russell MD  
 Scott, James E MD  
 Scott, Jonathan Wily MD

Scott, Terrence M MD  
 Scroggins Young, Virginia Leigh MD  
 Scudamore, Douglas D MD  
 Scutchfield, Samuel Appleton MD  
 Seagren, Steven Douglas MD  
 Seale, Fred Council MD  
 Seaman, Julie Kathleen MD  
 Sears, Benjamin William MD  
 Seaton, Michael David MD  
 Sebastian, Manojkumar Edasseriparambi NP  
 Sebastian, Michael Don MD  
 Sebring, Doreen May NP  
 Sederberg, James Harrison MD  
 Sedhom, Ashraf Wafik MD  
 Seeberger, Florian D MD  
 Seeley, Cheri Nicole PA  
 Seery, Shawn Christopher Other  
 SeEVERS, Mark D SA  
 Seibold, Mica Mari PA  
 Seidel, Jennifer Hanan MD  
 Sekharan, Gayathri Joyce MD  
 Sekirnjak, Deborah Jean MD  
 Selby, Amanda Lucinda CRNA  
 Selwyn, Keri Lynn NP  
 Semmes, Michelle Leigh CRNA  
 Sengheiser, Caroline Michelle Other  
 Senkfor, Stuart Ivan MD  
 Senour, Cathryn PA  
 Serban, Karina A MD  
 Sergew, Amen MD  
 Serkowski, Mary Margaret AUD  
 Serrahn, Jill Nicole MD  
 Sessions, Lisa Kay Hedalen MD  
 Seto, Matthew DO  
 Settergren, Curtis R MD  
 Setzer, Christian Josef-Benedict DO  
 Severn, Daniel Grant DO  
 Sexauer, Teresa DO  
 Sexton, Suzanne Leigh PA  
 Shadrick, Shelly Rae PA  
 Shafer, David Allan MD  
 Shaffer, Weldon Francis MD  
 Shafi, Shibana MD  
 Shah, Hetal Ajit MD  
 Shah, Nirav R MD  
 Shah, Parth Kishore MD  
 Shah, Samir Sunil MD  
 Shaikh, Mohammed Arif MD  
 Shama, Christopher Thomas SA

Shamilov, Maasi Don MD  
 Shan, Gloria Tran MD  
 Shanker, Hyman (Ben) MD  
 Shannon, Randall James MD  
 Shapiro, Alexander MD  
 Sharabi, Safa Elizabeth MD  
 Sharkey, Melinda L PA  
 Sharma, Aarti MD  
 Sharp, Jolie M PA  
 Sharp, Victoria Lynn DO  
 Sharpe, Megan Joan MD  
 Sharpe, Robert Claflin MD  
 Shaw, Cameron MD  
 Shaw, Eric Thomas MD  
 Shaw, Walker Robert MD  
 Shay, Emma Jean PA  
 Shea, Andrea NP  
 Shea, Kerry Eva DO  
 Shea, Stephanie Anne PA  
 Shear, Brian H. MD  
 Sheehan, Willow A NP  
 Sheibley, Daniel J MD  
 Sheiner, Martha Sarah MD  
 Shen, Samson Kornwey MD  
 Shen, Yan DO  
 Shenk, Douglas Carl MD  
 Shenton, David W MD  
 Shepela, Christopher Jason MD  
 Sheperdigian, Adam Armand MD  
 Sheppard, Debra Joy PHD  
 Sherer, Benjamin Andrew MD  
 Sherrod, Matthew Wysong MD  
 Sherwood, Robert Wayne SA  
 Shiao, Teyen Philip MD  
 Shields, William Wade DO  
 Shimkus, Ann Margaret PA  
 Shirar, Lora Elane MD  
 Shirka, Romina DO  
 Shomaker, Michael Lawrence MD  
 Shook, David Earl MD  
 Shoopman, Jonathan O MD  
 Short, Scott Simonson MD  
 Shouse, Shannon M NP  
 Shukla, Anurag MD  
 Shuler, Lewis David DO  
 Shultz, Keith Ray MD  
 Shultz, Ryan W MD  
 Shuttlesworth, Nathaniel James PA  
 Sicard, Mitchel SA

Sickler, Benjaminn Herbert	MD	Smith, Carie L	ST	Specht, Crystal	DAS
Siddoway, Paul Ryan	MD	Smith, Christopher Bryant	MD	Speidel, David C	PA
Sidhu, Manavjot Singh	MD	Smith, Danielle Leigh	MD	Spencer, Byron Roderick	MD
Siebert, Paul Nakada	MD	Smith, David Arnold	NP	Spencer, Marc David Robb	MD
Sieja, Kevin Scott	MD	Smith, Elton J	MD	Spencer, Meaghan Hayes	MD
Siesel, David Armando	CRNA	Smith, Grant Craig	MD	Spirer, David J	MD
Siesel, Kaitlyn Marie	CRNA	Smith, Jeana Camille	CNM	Spoelstra, Maribeth	NP
Sievers, Chad N	PA	Smith, Jeffrey E	MD	Spoja, Christoffer A	DO
Silliman, Christopher Colton	MD	Smith, Joseph Myles	MD	Spooner, Christopher Earl	MD
Silverberg, Amy Mara	MD	Smith, Julia H	NP	Spriggs, Kurt Douglas	DO
Silverman, David Jay	MD	Smith, Justin Kent	MD	Springett, Justin Jeremy	PA
Silverman, Neil Jerome	MD	Smith, Madison Russell	MD	Staab, Taylor Anne	Other
Simmonds, Craig Michael	MD	Smith, Samuel Graeme	Other	Stacey, Rachel Erin	MD
Simms, Traci Dawn	MD	Smith, Theodore C	CRNA	Stackpool, Michael John	MD
Simodynes, Joseph	MD	Smith, Vernon Milan	MD	Staddon, Jack	MD
Simon, Kaycee Ann	CRNA	Smolenski, Andrew John	MD	Staerz, Elisabeth	MD
Simon, Lana Jane	NP	Snee, Brent Andrew	MD	Stafford, Aaron Joseph	MD
Simon, Shannon Ashley	MD	Snell, Katie	NP	Stafford, Marshall Trevor	MD
Simpkins, Cindy J	NP	Snider, Gary Robert	MD	Staggs, Amy Elizabeth	MD
Simpson, C Kelley	MD	Snover, David Joseph	PA	Stahl, Cosette Marie	DO
Simpson, Scott Alan	MD	Snow, Nancy Marie	NP	Stahl, Jan Harris	MD
Sims, David Paul	MD	Snow, Tara Marie	MD	Stahl, Steve D	MD
Sims, Paul G	DDS	Snyder, Benjamin Joseph	MD	Stambuk, Mikula K	MD
Sims Slocum, Katherine A	DDS	Snyder, Cynthia Kay	MD	Stamm, Mariaelena Mauad	MD
Singer, Debra Beth	MD	Snyder, Shea Holden	MD	Stanciu, Irinel	MD
Singh, Ajay	MD	Sobky, Kareem George	MD	Standish, David Dewitt	MD
Singh, Harmeet	MD	Sobota, Kristi Dee	MD	Stanton, Nancy Jean	NP
Singh, Harnek	MD	Soden, Jason Scott	MD	Stark, Leslie Sue	MD
Sirokman, Thomas Geroge	CRNA	Sofian-Conlan, Elizabeth Jane	MD	Starkey, Thomas William	MD
Sironi, Rindo Rudolph	MD	Sokol, Joshua Robert	MD	Starks, Patricia M	NP
Sirota, Jeffrey Craig	MD	Solipuram, Praveena R	MD	Starling, Tracy	MD
Sitarik, Mark Anthony	MD	Solmos, Michael Joseph	MD	Starosta, Sarah Elizabeth	PA
Skaife, Tyler Lee	MD	Solomon, Amy Berke	MD	Starr, Brian Layton	MD
Skarda, David E	MD	Solomon, Joshua Jamal	MD	Stathos, Theodore Harry	MD
Skelly, Sarah Marie	PA	Solomon, Michael Scott	DO	Statz, Andrew Jayce	SA
Skinner, Cody Anne	MD	Somers, Sherrie Lynn	DO	Stauber, Ziva Yisraela	MD
Skogen, Alexandra Marie	PA	Somerset, William John	DO	Steele, Anna Lee	MD
Slater, Christopher Michael	MD	Somme, Stig	MD	Steerman, James Garless	PA
Slattery, James Edward	MD	Sondgeroth, Chelsea Jeanne	SA	Stein, Madelyn Eccleston	PA
Slone, Richard Marvin	MD	Sonin, Andrew Howard	MD	Steinberg, Emily Kathleen Olson	MD
Smazal, Stanley Francis	MD	Sonken, Ronald Scott	MD	Steinberg, Lon	MD
Smego, Allison Rose	MD	Sookram, Cormac Arthur	MD	Steininger, Philip Raymond	DO
Smetana, Alex John	Other	Sorensen, Carsten Meyer	MD	Stelzner, Thomas Joseph	MD
Smetter, Chelse Caye	RN	Sorensen, Daniel Henry	PA	Stendel, Kristen	PA
Smirnow, David	MD	Sorensen, Heidi Renee	MD	Stenquist, Scott Alan	MD
Smith, Alissa Rae	CRNA	Sorenson, Joan F	MD	Stepan, Caleb James	MD
Smith, Andrew William	MD	Sorrentino, Joann Marie	NP	Stephen, James Harris	MD
Smith, Brian T	MD	Southwick, David Andrew	DO	Stephen, Scott Gregory	PA
Smith, Brock M	CRNA	Spassil, Nicholas Ryan	AA	Stephenitch, Heather Brook	PA

Stephens, Amanda Renee	MD	Sudmeier, Maryann	NP	Teague, Shawn Dewayne	MD
Stephens, Bonnie E	MD	Sukin, Dean Carey	MD	Temple, Steven John	MD
Stephens, Scott Lloyd	DO	Sukut, Kae Marie	PA	Templeton, Pamela Jean	MD
Sterling, Todd Henry	MD	Sulak, Jill A	CRNA	Terra, Matthew George	MD
Stetzner, Katelyn Jo	NP	Sullivan, Kerry Scott	CCP	Terry, Kristin Brianna	PA
Steury, Samuel Wayne	MD	Sullivan, Lawrence Guy	MD	Teruya, Theodore H	MD
Stevane, Jennifer R	MD	Sullivan, Mark Thomas	PA	Tessler, Heidi Weiss	MD
Stevens, Andrew Paul	DO	Sullivan, Scott James	MD	Test, Nikki Verity	DO
Stevens, Quinn James	MD	Sunder, Suraj	MD	Thayi, Deepa R	MD
Stevenson, Christopher Allen	Other	Suneja, Tina	MD	Theil, David Richard	MD
Stewart, Jared Odell	ST	Survance, Donette Rae	NP	Thek, Kerry Diane	MD
Stewart, John Edward	MD	Susnow, Nathan J	MD	Theobald, Todd Ashton	MD
Stewart, Robert Douglas	MD	Sutton, Sonja	CRNA	Thiagarajah, Christopher Krishan	MD
Stichman, Tad A	PA	Suyumova, Irina Koreneva	NP	Thibodeaux, Nichole Rene	PA
Sticka, Joshua James	MD	Swank, Morgan Leigh	MD	Thilo, Elizabeth Harriet	MD
Stickney, Trenton	PA	Swavely, Nicole Sue	MD	Thiruvoipati, Thejasvi	MD
Still, Gregory Paul	DPM	Sweeney, Charles	MD	Thoman, William James	MD
Stillman, Chelsey Faye	PA	Sweeney, Elizabeth Glenn	MD	Thomas, Jeffrey Boyd	MD
Stinar, Megan Joan	MD	Sweeney, Thomas Ives	MD	Thomas, Karen Elizabeth	MD
Stites, Erik James	MD	Swelstad, Matthew Reed	MD	Thomas, Nathan B	DPM
Stiverson, Richard Kent	MD	Swendener, Lisa Marn	RN	Thomas, Stephanie Diane	MD
Stockdale, Robert E	MD	Sweney, Matthew T	MD	Thompson, Georgia Kay	Other
Stoll, Edward Jordan	MD	Swenson, Kathryn M	PA	Thompson, Lauren Elaine	MD
Stoneback, Jason Wayne	MD	Switzer, David	MD	Thompson, Lauren Tobin	DO
Story, Helen May	MD	Sychev, Dmitri	MD	Thompson, Malaika Celeste	MD
Stovall, Christina Elizabeth	MD	Sydow, Gregg Peter	MD	Thompson, Nicole A	ST
Stovall, Jill Michelle	MD	Sykora, Andrea Laura	PA	Thornbloom, Lindy Lorraine	PA
Stovall, Robert Thomas	MD	Syre, Peter Paul	MD	Threatt, James E	MD
Strange, David Malcolm	DDS	Tague, David Frederick	MD	Thurstone, Christian Conrad	MD
Strange, David (Malcolm)	DDS	Tailleur, Daniel G	MD	Tierney, Jennifer Ann	NP
Stransky, Olivia Ashley	DPM	Tainsh, Cynthia Shearn	MD	Tievsky, Andrew Leon	MD
Stratil, Peter Gabriel	MD	Takimoto, Sarah Midori	MD	Tiftt, Nancy Rosalind	CNM
Stratman, Amanda J	CRNA	Talarico, Andrea Bartel	CNM	Tille, Katherine Suzanne	MD
Strausburg, Joseph William	MD	Tallman, Philip Glenn	MD	Tiller, Katherine Ellissa	MD
Straw, Sherman Dean	MD	Tan, Joseph Soonhow	MD	Timsina, Pankaj	MD
Stridiron, Marissa Leaynora	MD	Tanner, Jane English	NP	Ting, Jennifer Velasco	MD
Stringer, Nicholas John	MD	Tapen, Elizabeth M	MD	Ting, Patrick Pai-an	MD
Stringham, Alexandria Nicole	MD	Tapia, Lionel Edward	MD	Tiongco, Dolores D.	MD
Strobel, John Jacob	MD	Tappin, Dyanne Marcellina	MD	Tippin, Jon Michael	MD
Strobos, Eben Heathcliff	MD	Tarin, Jennifer Ann	MD	Tipton, Chante N	ST
Stroh, Christopher Michael	SA	Tarkanian, Cynthia Noelle	MD	Tirman, Philippe Andre	MD
Stroh, Jennifer J	DO	Tarman, Gregory Joseph	MD	Tjossem-Robb, Jenna Lynn	MD
Stroh, Mark Jason	CRNA	Taro, Nicholas Lesley	MD	Tobin, Katherine Dugan	MD
Strohecker, Joel Lynn	DO	Tashman, John Spencer	MD	Todorovich, Lindsey Kathryn	DDS
Strong, Benjamin W	MD	Tatari, Atif A	DO	Toegel, Florian	MD
Strong, Joan	MD	Tawse, Kirstin Lee	MD	Tolbert, Amy Rebecca Yactor	MD
Stryker, Louis Samuel	MD	Taylor, Geoffrey Bishop	DO	Tomlinson, Daniel Alan	MD
Stubenrauch, Peter Charles	MD	Taylor, Jennifer	MD	Tracy, Kyle Dale	DMD
Sturdy, Megan	DO	Taylor Cousar, Jennifer Lynn	MD	Traina, Steven Mark	MD



Tran, Nguyet-Anh Thi	MD	Utt, James Dale	DO	Volf, Abbey Marie	NP
Tran, Vivian Renee	MD	Uttley, Brandon Michael	PA	Volker, Ellen Elizabeth	MD
Trandafir, Cristina Corina	MD	Vahabzadeh, Kathani Amin	MD	Volz, Michael Alan	MD
Trask, Anna Kiryn	PA	Valenti, Anthony Leonard	DPM	Voss, Suzanne Lee	NP
Travis, Talitha Skory	MD	Valenza, Pamela Liane	MD	Vreeland, Thomas H	MD
Treptow, Craig Loren	MD	Valladares Otero, Angela	MD	Vriner, Nicola E	IOM
Trevino, Edgar Alberto	MD	Valloppillil, Santhosh Augustine	MD	Waddell, Martha Melrose	MD
Trogdon, Lindsey	Other	Valov, Jessica	Other	Waddle, Jean Patricia	MD
Trojanowski, Filip Bronislaw	MD	Van Dijk, Claudia Marie-Anne	MD	Waggoner, George Andrew	SA
Trouillot, Thomas Emanuel	MD	Van Kirk, Christian S	MD	Wagner, Jeffrey Charles	MD
Trowbridge, Michael Munro	MD	Van Kooten, David Wayne	MD	Wagner, Sophia Jane	PA
Truby, Toby Joe	RPA	Van Ooteghem, Stephen	Grant MD	Wainscott, Caitlin Elizabeth	MD
Truesdell, Kattie Christine	CRNA	Van Orman, Colin Blair	MD	Waintrub, Mauricio Luder	MD
Trujillo, Carol Ann	MD	Vance, Kennan John	DO	Wait, Gerald Mark	MD
Trujillo, Mark Christopher	Other	Vance, Robert Andrew	MD	Wakeshima, Yusuke	MD
Truong, Caitlyn T	MD	Vanderveen, Kimberly Ann	MD	Wakwaya, Yosafe Temesgen	MD
Truong, Thientu Gia	MD	VanderVelde, Karin	CNM	Waldhauser, Brenda K	ST
Truong, Tho Quy	MD	Vandiver, Jeremy Whitfield	PHARM	Walker, Bruce Edwin	MD
Trushel, Gregory A	SA	Vanek, Scott Melvin	MD	Walker, Elizabeth Anne	MD
Tsai, Adam Gilden	MD	VanEyck, Scott Alan	MD	Walker, Sean Thomas	MD
Tsai, Katherine Shuang-Chyung	MD	VanFossen, Jerilyn Joy	NP	Wall, Stacey Rebecca	CPNP
Tsai, Richard	MD	Vanica, Nicole Martiny	CRNA	Wallace, Kerry Diane	CRNA
Tsai, Thomas Tehsin	MD	VanSickle, Tamitha Rae	MD	Walleigh, Diana Joan	MD
Tschetter, Richard T	MD	Varga, Stephanie Ann	MD	Waller, Lora K	ST
Tseng, Albert	MD	Varner, Dale Edward	MD	Walsh, Marnie L	PA
Tsirkin, Svetlana	MD	Varrell, James Ronald	MD	Walsh, Peter	DO
Tsvetkova, Tatiana O	MD	Vashistha, Tania	MD	Walter, Hayley Barnett	MD
Tu, Stephanie	PA	Veit, Andrew Michael	MD	Walton-Shirley, Melissa Katherine	MD
Tucker, Anne	Other	Velotta, Michael A	PA	Waltz, Michael Dwain	MD
Tucker, Mary	PA	Vemulakonda, Vijaya Manikyamba	MD	Walz, Benjamin D	DO
Tucker, Sherrelle	CCP	Venard, Neil Alden	MD	Wang, Eileen	MD
Tuepker, Michele Lynne	MD	Vernon, Walter Benson	MD	Wang, Michael	MD
Tunick, David Wade	MD	Vertin, Madison May	PA	Wang, Samuel Chaoyuang	MD
Turner, Brittany Danielle	PA	Vest, Zachary Daniel	MD	Waples-Trefil, Flora Jeanne	MD
Turner, Gregory Scott	PA	Vidas, Denise Michelle	PA	Ward, Emily Kay	MD
Turner, James Haskew	MD	Vijay, Nampalli Kumar	MD	Waring, Bruce James	MD
Turner, Katherine Anne	Other	Vilai, Julpohng	MD	Warmouth, Grant Michael	MD
Turnewitsch, Ryan	ND	Villaflor, Evangeline Sue	MD	Warner, Jessica Lynn	MD
Twite, Mark David	MD	Villanueva, Lemuel G	MD	Warner, Kimberly Dawn	MD
Twite, Monique Maria	NP	Villar, Adolfo Martin	MD	Warren, Beth Michelle Boulde	MD
Tyson, Robert Weslie	MD	Villarreal-Golba, Terry	PA	Warren, James Douglas	MD
Ubbelohde, Emma	RN	Villasenor, Jose Servando	SA	Warriner, Douglas Alan	PA
Udogu, Chioma Vivian	MD	Villavicencio, Alan Thomas	MD	Washburn Tolsma, Kristi	MD
Ukatu, Chidi Jude	MD	Villavicencio, Karrie Dyer	MD	Washington, Christopher Brian	MD
Underwood, Ashley Noel	DDS	Vincent, Scott Edward	MD	Washington, Jolene Ann	DO
Underwood, Larry Don	MD	Virgilio JoAnne	DO	Waterman, Kelly Robin	Other
Unrein, Christopher Jude	DO	Voelkel, Marc Adrian	MD	Watson, Charles Martin	DO
Unsell, Bryan Jason	MD	Vogel, Rebecca Susan	MD	Watson, Kameron	PA
Urton, Heather Kathleen	NP	Vogel, Sara Elizabeth	MD	Watts, Robert Edward	MD

Weatherwax, Stuart Virgil	MD
Weaver, Alexandra	MD
Weaver, Cecilia Lidia	MD
Weaver, Daniel Throop	MD
Webb, Bryan Kirwan	MD
Webb, Crystal D	PA
Weber, Alanda Lynn	PA
Weber, Ian Charles	MD
Weber, Katherine Bleecker	MD
Weber, Leroy Arthur	MD
Weber, Megan Elizabeth	MD
Webster, John Christopher	MD
Webster, Kelsey Wells	MD
Weeks, Marie Klish	MD
Weenig, Duane Robert	DDS
Wei, Ethan	MD
Weigel, Mariah L	PA
Weimer, Mary M	NP
Weiner, Gareth Ronald	MD
Weingardt, Jeffry Paul	MD
Weingart, Adam Matthew	MD
Weingart, Tina Marie	SA
Weinstein, Eric Scott	MD
Weinstein, Sara	DDS
Weintraub, Richard Michael	DO
Weirich, Jacob Andrew	PA
Weisenborn, Katherine M	PA
Weisenfels, Christopher Jerome	CRNA
Weiss, Edra Blackburn	MD
Weiss, Jeremy Lance	DO
Weitenberner, Jennifer Lynn	MD
Weitzel, Pamela June	CNM
Welch, Erin Marie	MD
Weldon, Stephen B	MD
Weller, Linsey O'Lee	PA
Welling, Michael Edward	MD
Wells, Frank J	MD
Wenckus, Kolten	PA
Wendt, Luke	DO
Werback, Kelly Ann	MD
Wernick, Monica Suzonne	MD
Wertman, Brett Michael	MD
West, Andrew Keith	MD
West, David Mark	MD
Wester, Robert James	MD
Westfall, Nicholas James	MD
Westfall, Nils Charles	MD
Westley, Charles Ross	MD
Westphal, Ashley	NP

Wetherall, Sharon Lee	MD
Weyand, Anna Melissa	MD
Weyant, Michael John	MD
Wheeler, Ashley Elizabeth	MD
Wheeler, Shane Cameron	MD
Wheeler, Sheila R	NP
Whelan, Kaitlin Alexa	MD
Whetsell, William Michael	MD
Whistler, Michael Joseph	MD
Whistler, Patrice Gendel	MD
Whitaker, James Kevin	MD
White, Benjamin Harrold	MD
White, Brian Joshua	MD
White, Kimberly Ann	MD
White, Lynn Rosen	MD
White, Michelle Halbert	MD
White, Sarah Braden	MD
Whiteford, Elvira Rose	MD
Whiteley, Piper McCord	PA
Whitney, Ashley Elizabeth	NP
Whitney, Gina Marie	MD
Whittier, Sarah Czok	MD
Wibbelsman, Christopher Joseph	MD
Wibby, Christine A	NP
Wickham, Brian Dean	MD
Wiebe, David P	MD
Wiebe, Rebecca Lynnette	MD
Wiedel, Taisa Victoria	MD
Wiegand, Andrea Lynn	CNM
Wieland, Brent Wade	MD
Wiener, David Frederick	MD
Wiercinski, Adam Daniel	DO
Wike, Laura Marie	MD
Wilcox, Duncan Thomas	MD
Wilcox, Michael G	MD
Wilder, Karen Lynn	PA
Wilgus, Mark Alan	DDS
Wilkening, Randall Boneau	MD
Wilkins, John Paul	MD
Wilkins, Mark Allred	MD
Wilkinson, Charles Corbett	MD
Willett, Elizabeth Cannon	PHARM D
Willett, James Gordon	MD
Williams, Adam Daniel	MD
Williams, Derek James	MD
Williams, Michael Robert	MD
Williams, Nathan Warren	MD
Williams-Leber, Erin	PA
Williamson, Matthew E	DO

Willis, Amy Leigh	MD
Willis, Murray Scott	MD
Willmann, Erin Nicole	CRNA
Wills, Derek Lee	Other
Willy, Mary Ellen	DO
Wilson, Caitlin J	PA
Wilson, Carey A	MD
Wilson, Duandelyn Claudette	FNP
Wilson, Ryan Robert	MD
Wilson, Stephanie Sommers	MD
Wingfield, Heidi McNutt	IOM
Winship, Brenton Barnum	MD
Winstead, Laura Suzanne	MD
Winters, Diane Marie	MD
Winters, George Ross	MD
Winters, William Dean	MD
Winward, John William	DO
Wiseman, Alexander Clark	MD
Wisniewski, Amber Leigh	NP
Wisniewski, Michael Scott	MD
Wisott, Devon Amelia	IOM
Witta, Samir Ezzeldin	MD
Wittman, Catherine Ann	MD
Wittman, Lori Marie	MD
Wolf, Tracy Marie	MD
Wolfe, Jennifer Marie	MD
Wolfe, Paul David	MD
Wolsko, Laura Purdom	MD
Wong, Lisa Jun-Pei	MD
Wong, Melanie Mannino	MD
Wong, Michelle Marisa	MD
Wood, Alice Michelle	MD
Wood, Colleen L	MD
Wood, Peter Duncan	MD
Wood, Tracy Ann	IOM
Woodrow, James Piper	MD
Woods, Alyn Q	MD
Woods, Sherry A	NP
Woodson, Trudi Arlene	MD
Wool, Joshua Jay	MD
Wren, Tonya Naomi Parkerson	MD
Wright, Clyde J	MD
Wright, Kimberly Hawn	MD
Wright, Matthew William	MD
Wright, Robert Chase	MD
Wyatt, Beata	MD
Wymore, Erica M	MD
Yalavarthy, Rajesh	MD
Yamamoto, David W	MD

Yan, Justin Ching-Kit	MD	Zaytsev, Igor Viktorovitch	MD
Yang, Andrew	DPM	Zehnpfennig, Michael	MD
Yang, Christopher	MD	Zeitlin, Pamela Leslie	MD
Yang, Nelson Nai Yen	MD	Zenge, Jeanne Park	MD
Yapa, Roshini	MD	Zepernick, Rushton Stroud	DO
Yapuncich, Kathleen Marie	MD	Zhang, Lynn Quilin	MD
Yates, Shawna Marie	DO	Zhou, Yong	SA
Yates, Susan Doris	CRNFA	Ziegler, David Johnathan	IOM
Ybasco, Albert Cardinal	MD	Zielske, Scott J	RPA
Yeash, James Michael	DO	Zimbelman, Darren Scott	MD
Yee, Dominic Carl	MD	Zimmerman, Christine	CRNA
Yen, Christopher A	MD	Zimmerman, Fredric D	DO
Yeo, Tricia Ling Ling	MD	Zind, Barbara Julie	MD
Yeung, Elizabeth	MD	Zlab, Jeremy Lee	PATA
Yonts, Shannon Stepler	MD	Zoelle, Kristin Nicole	NP
Yorgason, Michael Ren	MD	Zoloto, David J	MD
Young, Collette Leba	PA	Zuck, Amanda Raye	CRNA
Young, James E	MD	Zuhlke, Todd	MD
Young, Jonathan Bei-Shing	MD	Zukosky, Derek K	DO
Young, Shawn Eugene	MD	Zurick, Vernon E	MD
Young, Tiffini	CNM	Zyzda, Michael James	DPM
Younoszai, Adel Kabir	MD		
Yun, Kenneth S	MD		
Yung, Michael Orin	MD		
Yunt, Zulma Xenia	MD		
Zabel, Troy Wayne	MD		
Zabihi, Nasim	MD		
Zadow, Bob G	LPCC		
Zamarra, John W	MD		
Zamkoff, Jason Peter	MD		
Zamurs, Tuongvy	DO		
Zander, Kelly Ann	MD		
Zappolo, Kayla Leigh	PA		
Zarlengo, Gerald Vincent	MD		
Zaronias, Dimitrios James	MD		
Zaugg, Spencer Elwood	DMD		
Zavadil, Mary Regina	MD		
Zavatsky, Nicole Evan	NP		
Zaw-Mon, Christopher Scott	MD		

**Financial Assistance Patient Responsibility Matrix  
Attachment B**

2021	Percentage of Federal Poverty Guideline														
Sizes of Household	0%	200%	201%	to	250%	251%	to	300%	301%	to	350%	351%	to	400%	401% +
1	\$ -	to \$ 25,760	\$ 25,761	to \$ 32,200	\$ 32,201	to \$ 38,640	\$ 38,641	to \$ 45,080	\$ 45,081	to \$ 51,520	Self-pay Discount				
2	\$ -	to \$ 34,840	\$ 34,841	to \$ 43,550	\$ 43,551	to \$ 52,260	\$ 52,261	to \$ 60,970	\$ 60,971	to \$ 69,680					
3	\$ -	to \$ 43,920	\$ 43,921	to \$ 54,900	\$ 54,901	to \$ 65,880	\$ 65,881	to \$ 76,860	\$ 76,861	to \$ 87,840					
4	\$ -	to \$ 53,000	\$ 53,001	to \$ 66,250	\$ 66,251	to \$ 79,500	\$ 79,501	to \$ 92,750	\$ 92,751	to \$ 106,000					
5	\$ -	to \$ 62,080	\$ 62,081	to \$ 77,600	\$ 77,601	to \$ 93,120	\$ 93,121	to \$ 108,640	\$ 108,641	to \$ 124,160					
6	\$ -	to \$ 71,160	\$ 71,161	to \$ 88,950	\$ 88,951	to \$ 106,740	\$ 106,741	to \$ 124,530	\$ 124,531	to \$ 142,320					
7	\$ -	to \$ 80,240	\$ 80,241	to \$ 100,300	\$ 100,301	to \$ 120,360	\$ 120,361	to \$ 140,420	\$ 140,421	to \$ 160,480					
8	\$ -	to \$ 89,320	\$ 89,321	to \$ 111,650	\$ 111,651	to \$ 133,980	\$ 133,981	to \$ 156,310	\$ 156,311	to \$ 178,640					
* For each additional person add	\$5,680	\$5,680	\$5,680	\$5,680	\$5,680	\$5,680	\$5,680	\$5,680	\$5,680	\$5,680					
Discount	<b>100%</b>		<b>95%</b>		<b>90%</b>		<b>80%</b>		<b>78%</b>		<b>SP Disc</b>				

\*Patient responsibility per visit not to exceed 20% of household income for patient with incomes greater than 400% of the Federal Poverty Level who qualify for a Medical Hardship

\*\*FPL Table effective 4/1/2021

Số Tham Chiếu Chính Sách: 4140, Số phiên bản: 2

Trang 17 / 17